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เอกสารข่าวรัฐสภา

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๗๙๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม	 ๗	
การประชุมสภา	 ๓๑

 สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 ๓๑
 - การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ๓๘
 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
	 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา	 ๕๕
 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
รอบรั้วสภา	 ๗๗

 ข่าวในประเทศ	 ๗๗
 - ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาความร่วมมือฝ่ายนิติบัญญัติ 

  ๔ ประเทศลุ่มน้ำาโขงตอนล่าง

 - ประธานรัฐสภา ได้รับหนังสือขอให้ภาครัฐผลักดันการคมนาคมและส่งเสริม

  การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม 

 - รัฐสภาให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม - ไทยและร่วมหารือ

  ด้านการค้า แรงงาน และโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ

 - คณะกรรมการสื่อสารการเมืองของรัฐสภา จัดสัมมนาสร้างความเป็นพลเมือง

  ในระบอบประชาธิปไตย 



 - วิปฝ่ายค้านเผยเตรียมการรับมือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

 - รัฐสภาไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสหภาพรัฐสภาเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศญี่ปุ่น 

 - พลเอก พิชาญเมธ  ม่วงมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

  พรรคประชาธิปัตย์ ถึงแก่อนิจกรรม

 - กรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเห็นชอบ

  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานีฯ แล้ว

 - สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 

  ประจำาปี ๒๕๕๖

 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามแนวทางการทำางาน

  ของกรมศุลกากร 

 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามตามติดนโยบาย

  การบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล

 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  ยืนยันจะเร่งดำาเนินการให้พิจารณา 

  ร่างกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขในสมัยประชุมนี้ 

 - สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตรัง แนะปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

 - สมาชิกวุฒิสภา  จี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

  นำาข้อมูลน้ำามันดิบกลับขึ้นเว็บไซต์

 - วุฒิสภาจับมือสภาพัฒนาการเมืองร่วมส่งเสริมจริยธรรมนักการเมือง 

 - การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ ตามที่สมาชิก

  วุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรรครัฐบาล ยื่นเรื่องขอแก้ไข

 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรรคประชาธิปัตย์ แสดงตนต่อ

  สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 - สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดบริการ Senate e - Book     

 - สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแพร่ภาพระบบดิจิตอล

 - การเลือกตั้งรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คนใหม่

 - ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำาเสนอแนวคิด

  การจัดตั้งสถาบันการศึกษาของฝ่ายนิติบัญญัติ

 - ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย

  ประชาชนลาว

 - สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

  ประจำาปี ๒๕๕๖



	 ข่าวต่างประเทศ	 ๑๐๒
 - เมียนมาร์ยอมทบทวนรัฐธรรมนูญ เปิดทาง “ซูจี” เป็นประธานาธิบดี

 - รัฐสภาไซปรัสเลื่อนประชุมแก้วิกฤติเศรษฐกิจ

 - อิตาลีลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร - วุฒิสภา ปูทางสู่การจัดตั้งรัฐบาล

 - บังคลาเทศประกาศไว้อาลัย ๓ วัน หลังประธานาธิบดีถึงแก่อสัญกรรม

 - อินเดียออกกฎหมายจัดการปัญหาข่มขืน - ความรุนแรงต่อเพศหญิง

 - วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงมติเฉียดฉิวผ่านร่างงบประมาณครั้งแรกในรอบ ๔ ปี

 - ผู้นำาโสมขาวลั่นตอบโต้ เร็ว - แรง อเมริกาส่ง F - ๒๒ มาขู่โสมแดงอีกรุ่น

 - “รัฐคอนเนกทิกัต” ผ่าน “กฎหมายควบคุมอาวุธปืน” ที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐ

 - ยูกันดาเตรียมผลักดัน ร่างกฎหมายควบคุมและต่อต้านสื่อลามก

 - ชาวมอนเตเนโกร เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ ๒ คาด “วูยาโนวิช” คว้าชัยอีกสมัย 

 - เวียดนามปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่

 - รัฐสภาอังกฤษประชุมนัดพิเศษสดุดี “มาร์กาเร็ต แธตเชอร์”
คณะกรรมาธิการ	 ๑๑๘

 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 ๑๑๘
 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม

  ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 

 - คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  สภาผู้แทนราษฎร  

 - คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร



 การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ	 ๑๓๓
 - คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย  สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย วุฒิสภา 

 - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและ

  พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตาม

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม  วุฒิสภา

 - คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร

 - คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร
เปิดโลกรัฐสภา	 ๑๕๒

 ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Republic of the Marshall Islands)
ก้าวทันกฎหมาย	 ๑๕๘

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ๑๖๖

 การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่องน่ารู้	 ๑๗๕

 วันสตรีสากล



7

ภาพกิจกรรม

ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนา                 

ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภาคลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง : กัมพูชา 

ลาว ไทย และเวียดนาม

	 วันเสาร์ที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ณ	โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว	

จังหวัดนครพนม	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติใน

อนุภาคลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง	 :	 กัมพูชา	 ลาว	 ไทย	 และเวียดนาม	 ระหว่างวันที่	 ๑๕	 -	 ๑7	

มีนาคม	๒๕๕๖
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เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร

	 วันเสาร์ที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๖	ณ	วัดพระธาตุชมภู	ตำาบลยางฮอม	อำาเภอขุนตาล	

จังหวัดเชียงราย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร	

สำาหรับข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	 ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๖	



๙

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองสมาชิกสภาแห่งชาติ

เวียดนาม

	 วันจันทร์ที่	๑8	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๓๕	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให้การรับรอง

สมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม	 หลังการประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติใน												

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงตอนล่าง	 :	 กัมพูชา	 ลาว	 ไทย	 และเวียดนาม



๑๐

ประธานรัฐสภาประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทํา

โครงการจังหวัดสีเขียว : กรณีกลุ่มพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด

ขอนแก่น

	 วันอังคารที่	 ๑๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๑.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม																							

คณะกรรมาธิการ	หมายเลข	๒๒๐	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๒	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษา							

ความเป็นไปได้ในการจัดทำาโครงการจังหวัดสีเขียว	 :	 กรณีกลุ่มพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของ

จังหวัดขอนแก่น



๑๑

ประธานรัฐสภารับการยื่นหนังสือจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา                       

ผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

	 วันพุธที่	 ๒๐	มีนาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณหน้าห้องประชุม

รัฐสภา	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	รับการยื่นหนังสือจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาล

ที่รวบรวมรายชื่อเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ	รวม	๓	เรื่อง	โดยเรื่องแรกเป็นของนายดิเรก		ถึงฝั่ง	

สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดนนทบุรี	 และคณะ	 เรื่องที่สองเป็นของนายประสิทธิ์	 โพธสุธน								

สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 และคณะ	 เรื่องที่สามเป็นของนายอุดมเดช	 รัตนเสถียร	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดนนทบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 และคณะ



๑๒

ประธานรัฐสภาร่วมงาน Concert for Friends

	 วันพุธที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑8.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 หอประชุมเล็ก																									

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน														

สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมงาน	 Concert	 for	 Friends	 เพื่อช่วยเหลือ	 นายสกล	 สนธิรัตน์														

ช่างภาพหนังสือพิมพ์เนชั่น



๑๓

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย           

ประจําปี ๒๕๕๖

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๐๓	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง									

ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง										

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย	ประจำาปี	 ๒๕๕๖	



๑4

	 จากนั้น	 เวลา	 ๐๙.4๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑															

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภาให้การต้อนรับคณะยุวชนประชาธิปไตย	 ประจำาปี	

๒๕๕๖	ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมรัฐสภา

	 ต่อมาเวลา	 ๑๐.๒๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑																		

นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับคณะยุวชน

ประชาธิปไตย	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมรัฐสภา

	 และในเวลา	 ๑๒.๕๐	 นาฬิกา	 ณ  หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่	 7					

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับ

พร้อมทั้งถ่ายภาพกับคณะยุวชนประชาธิปไตย	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ในโอกาสเดินทางมาศึกษา							

ดูงานและเยี่ยมชมรัฐสภา



๑๕

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับการยื่นหนังสือเสนอร่าง           

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....

	 วันพฤหัสบดีที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๑.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณหน้ารัฐสภา	

ถนนอู่ทองใน	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร															

คนที่หนึ่ง	 รับการยื่นหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ....	 จาก

นายไพศาล	 	บางชวด	 และคณะ	 และชี้แจงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้



๑๖

ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ราตรีประดับดาว” ๑๒๐ ปี            

แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

	 วันอังคารที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๒๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	

นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานในพิธี

เปิดงาน	 “ราตรีประดับดาว”	 ๑๒๐	 ปี	 แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า									

เจ้าอยู่หัว	 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี	 ๒๕๕๕



๑7

ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก                  

และคณะผู้อํานวยการวิทยาลัยสาธารณสุข

	 วันพุธที่	๒7	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	อาคารรัฐสภา	๑	

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การต้อนรับ

นายแพทย์สมควร	 หาญพัฒนชัยกูร	 ผู้อำ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกและ																														

คณะผู้อำานวยการวิทยาลัยสาธารณสุข	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ



๑8

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

เชิงสัมมนาทางวิชาการ 

	 วันพุธที่	๒7	มีนาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้นล่าง	

อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “พ.ร.บ.	 เงินกู้	 ๒	 ล้านล้านบาท																

จุดเปลี่ยนประเทศไทย?”	 โดยมีนายไชยา	 พรหมา	 ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน						

การคลัง	 การธนาคาร	 และสถาบันการเงิน	สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวรายงาน



๑๙

ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานสภาพัฒนาการเมือง

	 วันพุธที่	๒7	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๒.๑๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร											

ให้การต้อนรับ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ธีรภัทร์	 เสรีรังสรรค์	 ประธานสภาพัฒนาการเมือง						

และคณะ	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ



๒๐

ประธานรัฐสภารับการยื่นหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒8	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง									

ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน																								

สภาผู้แทนราษฎร	 รับการยื่นหนังสือจากศาสตราจารย์รัตนา	 ศิริพานิช	 และคณะ	 เพื่อเสนอ																																

ร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 พร้อมทั้งให้รัฐสภาพิจารณาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๖๓



๒๑

ประธานรัฐสภาให้การรับรอง รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

	 วันจันทร์ที่	๑	เมษายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร									

ให้การรับรองนายเสิ่น	 เผยผิง	 (Mr.Shen	 Peiping)	 รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน	 สาธารณรัฐ									

ประชาชนจีน	



๒๒

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับช่อดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันเกิด

	 วันจันทร์ที่	๑	เมษายน	๒๕๕๖	เวลา	๑4.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องทำางานรองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	รับช่อดอกไม้จากนายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่สอง	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

	 จากนั้น	เวลา	๑๕.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	๒	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		

จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 รับกระเช้าผลไม้จากนายสุวิจักขณ์									

นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด



๒๓

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนําพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคม

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

	 วันเสาร์ที่	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๐๙	 นาฬิกา	 ณ	 ปฐมบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	นางวิจิตรา	 วัชราภรณ์	รองเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วยข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	นำาพานประดับ

พุ่มดอกไม้ในนาม	 “สภาผู้แทนราษฎร”	 ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช	 เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์



๒4

ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

	 วันอังคารที่	๙	เมษายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	๑	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	ให้การ

รับรองนางปานี	 ยาท่อตู้	 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว									

และคณะ	 ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	 ในฐานะแขกของ						

รัฐสภาไทย	 ระหว่างวันที่	 8	 -	 ๑๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖



๒๕

	 ต่อจากนั้น	เวลา	๑8.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องบอลรูม	๒	 -	 ๓	โรงแรมแชงกรี	 -	 ลา	

กรุงเทพมหานคร	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วย	 นายสุวิจักขณ์		

นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำาแก่นางปานี															

ยาท่อตู้	 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และคณะ	 ในโอกาส	

เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ



๒๖

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดขึ้นสู่ปีที่ ๒๓ ของ

บริษัท ข่าวสด จํากัด

	 วันอังคารที่	 ๙	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๐๙	 นาฬิกา	ณ	 ตึกข่าวสด	 หมู่บ้าน

ประชานิเวศน์	 ๑	 ถนนเทศบาลนฤมาล	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร																						

นายทวีเกียรติ	 เชาวลิตถวิล	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดขึ้นสู่								

ปีที่	 ๒๓	 ของบริษัท	ข่าวสด	จำากัด

	 ต่อมาในเวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ตึกข่าวสด	 หมู่บ้านประชานิเวศน์	 ๑																								

ถนนเทศบาลนฤมาล	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดขึ้นสู่ปีที่	 ๒๓	 ของ

บริษัท	ข่าวสด	จำากัด



๒7

รัฐสภาจัดงานพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖

	 วันพุธที่	 ๑๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๐7.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณลานพระบรม						

ราชานุสาวรีย์	 รัชกาลที่	 7	 นายสันตศักย์	 จรูญ	 งามพิเชษฐ์	 ประธานคณะกรรมาธิการ																

การศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 รองเลขาธิการ											

สภาผู้แทนราษฎร	 และข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมพิธีทำาบุญ

ตักบาตรพระสงฆ์	 8๕	 รูป	 เนื่องในวันสงกรานต์	 ปี	๒๕๕๖

	 จากนั้น	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสุวิจักขณ์				

นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยนายทวีเกียรติ	 เชาวลิตถวิล																			

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 นำาขบวนกลองยาวอัญเชิญพระพุทธรูปประจำารัฐสภา		

เคลื่อนขบวนผ่านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์	รัชกาลที่	7	(วน	๓	รอบ)	แล้วอัญเชิญพระพุทธรูป

ประจำารัฐสภาประดิษฐานบริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา	 ๑



๒8

	 และในเวลา	 ๑๒.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 ชั้นล่าง	 อาคารรัฐสภา	 ๑																						

นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	

กิจกรรมวันสงกรานต์	ปี	๒๕๕๖

	 ต่อจากนั้น	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำาข้าราชการ	 พนักงานราชการ																		

และลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยสื่อมวลชน	 สรงน้ำา										

พระพุทธรูป	 รดน้ำาดำาหัวและขอพรจากประธานรัฐสภา	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร													

คนที่หนึ่ง	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 และประธานคณะกรรมาธิการ																								

การศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	 สภาผู้แทนราษฎร



๒๙

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการ

ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย

	 วันพุธที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๖	เวลา	๑๕.๒๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้นล่าง	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน													

ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการ				

สภาผู้แทนราษฎร	 ที่ประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี	 ๒๕๕4



๓๐

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานพิธีทําบุญและพิธีบวงสรวง 

ประจําปี ๒๕๕๖

	 วันพฤหัสบดีที่	๑๑	เมษายน	๒๕๕๖	เวลา	๐๙.๐๙	นาฬิกา	ณ	สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	ถนนประดิพัทธ์	นายสุวิจักขณ์		นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เป็นประธานในพิธีทำาบุญ	 และพิธีบวงสรวงเสด็จพ่อประสิทธิโชค-พ่อปู่สุธีระมงคล																		

เจ้าที่	 รุกขเทพ	 สรรพเทพ	 สรรพวิญญาณ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖

	 ต่อจากนั้น	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร											

ถนนประดิพัทธ์	 นางพรรณิภา	 เสริมศรี	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 นายทวีเกียรติ										

เชาวลิตถวิล	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการ								

สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมทำาบุญพิธีสงฆ์	ประจำาปี	๒๕๕๖
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การประชุมร่วมกันของสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 1	 เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	 ครั้งที่	 ๔	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	

ประธานรัฐสภา	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 1๐.3๖	 นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์ 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา													

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	 ดังนี้

	 1.	 นายพรพจน์	 กังวาล	 สมาชิกวุฒิสภา	 ได้ถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อวันที่	 ๒๗	

มีนาคม	 ๒๕๕๖

	 ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา	 1	 นาที

การประชุมสภา



3๒

	 ๒.	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 ตามมาตรา	 1๐๖	 (3)								

ของรัฐธรรมนูญฯ	 คือ	 นางผุสดี	 ตามไท	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ																				

พรรคประชาธิปัตย์	 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ตั้งแต่วันที่	 1	

เมษายน	๒๕๕๖	 ดังนั้น	 ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๔๙๗	 คน

	 3.		การถ่ายทอดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญ												

แห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 นอกจากมีการถ่ายทอด

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา	 ตามปกติแล้ว	 ประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ	 ตามข้อบังคับการประชุม

รัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕3	 ข้อ	 ๙	 วรรคสอง	 ทั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย																	

ของดถ่ายทอดการประชุมในระหว่างเวลา	 ๒๐.๐๐	 –	 ๒๐.3๐	 นาฬิกา	 เพื่อถ่ายทอดข่าวใน

พระราชสำานัก

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	 คือ													

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไข								

เพิ่มเติมมาตรา	111	มาตรา	11๒	มาตรา	11๕	มาตรา	11๖	วรรคสอง	มาตรา	11๗	มาตรา	

11๘	มาตรา	1๒๐	และมาตรา	๒๔1	วรรคหนึ่ง	และยกเลิกมาตรา	113	และมาตรา	11๔)				

ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน	 3๐๘	 คน	 เป็นผู้ เสนอ																																		

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	1)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำาร่างรัฐธรรมนูญฯ	ทำานองเดียวกัน

อีก	 ๒	 ฉบับ	 ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	 แต่ให้ลงมติในวาระรับหลักการโดยวิธีเรียกชื่อ

สมาชิกรัฐสภาตามลำาดับอักษร	เพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนทั้งสามฉบับในคราวเดียวกัน	คือ

	 1.		ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 1๙๐)	 ซึ่ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน											

31๔	คน	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๒)

	 ๒.		ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๖๘	และมาตรา	๒3๗)	ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และสมาชิกวุฒิสภา	

จำานวน	 311	 คน	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	3)

	 ต่ อมา 	 ประธานรั ฐสภาได้ แจ้ ง ให้ที่ ป ระชุมรับทราบว่ าการพิ จารณา																																		

ร่างรัฐธรรมนูญฯ	จะใช้เวลาอภิปรายทั้งหมด	3๘	ชั่วโมง	โดยมีสัดส่วนฝ่ายรัฐบาล	1๕	ชั่วโมง		
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ฝ่ายค้าน	 1๕	 ชั่วโมง	 และสมาชิกวุฒิสภา	 ๘	 ชั่วโมง	 ซึ่งที่ประชุมรับทราบ

	 เมื่อนายอุดมเดช	 รัตนเสถียร	 นายประสิทธิ์	 โพธสุธน	 และนายดิเรก	 ถึงฝั่ง	

ได้แถลงหลักการและเหตุผลในฐานะเป็นผู้เสนอ	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับแล้ว	 มีสมาชิกฯ	

อภิปราย	 โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	

เมื่อการอภิปรายดำาเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 รองประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุม

เวลา	 ๒๒.๕๗	 นาฬิกา	 และนัดประชุมต่อในเวลา	 ๐๙.3๐	 นาฬิกาของวันอังคารที่	 ๒	

เมษายน	 ๒๕๕๖

	 เมื่อถึงเวลา	 ๐๙.๕๔	 นาฬิกา	 รองประธานรัฐสภาได้ดำาเนินการประชุมต่อ																			

มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนิน

การประชุม	 เมื่อการอภิปรายดำาเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ประธานรัฐสภา	 ได้สั่งพัก

การประชุมเวลา	 ๒๒.๐3	นาฬิกา	 และนัดประชุมต่อในเวลา	 ๐๙.3๐	นาฬิกา	 ของวันพุธที่	 3	

เมษายน	๒๕๕๖

	 เมื่อถึงเวลา	 ๐๙.3๐	 นาฬิกา	 รองประธานรัฐสภาได้ดำาเนินการประชุมต่อ																				

มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนิน

การประชุม	 เมื่อการอภิปรายดำาเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุมได้มีมติให้ปิด

อภิปราย	 และก่อนที่ที่ประชุมจะลงมต	ิ ประธานรัฐสภาได้ปรึกษาที่ประชุม	 เพื่อขอให้ลงมติ

ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ	 โดยวิธีเรียกชื่อสมาชิกตามลำาดับอักษร	 เพื่อให้ออกเสียง										

ลงคะแนนทั้งสามฉบับในคราวเดียวกัน	 ที่ประชุมเห็นชอบและได้ลงมติในวาระที่	 1															

รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญฯ	คือ

	 1.	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 111	 มาตรา	 11๒	 มาตรา	 11๕	 มาตรา	 11๖	 วรรคสอง	

มาตรา	 11๗	 มาตรา	 11๘	 มาตรา	 1๒๐	 และมาตรา	 ๒๔1	 วรรคหนึ่ง	 และยกเลิก

มาตรา	 113	 และมาตรา	 11๔)	 ซึ่ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	

จำานวน	 3๐๘	 คน	 เป็นผู้เสนอ	 รับหลักการด้วยคะแนนเสียง	 3๖๗	 เสียง	 ไม่รับหลักการ

ด้วยคะแนนเสียง	 ๒๐๔	 เสียง	 และงดออกเสียง	 3๔	 เสียง

	 ๒.		ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	..)	 พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 1๙๐)	 ซึ่ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน	

31๔	 คน	 เป็นผู้ เสนอ	 รับหลักการด้วยคะแนนเสียง	 3๗๔	 เสียง	 ไม่รับหลักการ																	

ด้วยคะแนนเสียง	 ๒๐๙	 เสียง	 และงดออกเสียง	 ๒๒	 เสียง



3๔

	 3.		ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๖๘	และมาตรา	๒3๗)	ซึ่ง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และสมาชิกวุฒิสภา	

จำานวน	311	คน	เป็นผู้เสนอ	รับหลักการ	ด้วยคะแนนเสียง	3๗๔	เสียง	ไม่รับหลักการด้วย

คะแนนเสียง	 ๒๐๖	 เสียง	 และ	งดออกเสียง	 ๒๕	 เสียง

	 การลงคะแนนมีคะแนนเสียงรับหลักการเป็นจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ							

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 (จำานวนสมาชิกของทั้งสองสภามี	 ๖๔๕	 คน	

โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	๔๙๗	คน	 และมีสมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน	1๔๘	คน)						

จึงถือว่าที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญฯ	ทั้งสามฉบับ	และที่ประชุมได้มีมติ

ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ	จำานวน	๔๕	คน	เพื่อพิจารณา	ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 111	 มาตรา	 11๒	 มาตรา	

11๕	 มาตรา	 11๖	 วรรคสอง	 มาตรา	 11๗	 มาตรา	 11๘	 มาตรา	 1๒๐	 และมาตรา	 ๒๔1									

วรรคหนึ่ง	และยกเลิกมาตรา	113	และมาตรา	11๔)	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย

	 1.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์		 ๒.	รองศาสตราจารย์ทัศนา	บุญทอง

	 3.	นายสุรชัย	ชัยตระกูลทอง		 ๔.	นายสุรเดช	จิรัฐิติเจริญ

	 ๕.	นายเกชา	ศักดิ์สมบูรณ์		 ๖.	นายมงคล	ศรีคำาแหง

	 ๗.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 	๘.	นายสิงห์ชัย	ทุ่งทอง

	 ๙.	นายสุรจิต	ชิรเวทย์		 1๐.	นายบุญส่ง	โควาวิสารัช

	 11.	นายสามารถ	แก้วมีชัย		 1๒.	นายสุนัย	จุลพงศธร

	 13.	นายชวลิต	วิชยสุทธิ์		 1๔.	นายพิเชษฐ์	เชื้อเมืองพาน

	 1๕.	นายวรชัย	เหมะ		 1๖.	นายอำานวย	คลังผา

	 1๗.	นางเปล่งมณี	เร่งสมบูรณ์สุข		 1๘.	นายสงวน	พงษ์มณี

	 1๙.	นายเหวง	โตจิราการ		 ๒๐.	นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม

	 ๒1.	นายนิยม	เวชกามา		 ๒๒.	นายเชิดชัย	ตันติศิรินทร์

	 ๒3.	นายเกรียงศักดิ์	ฝ้ายสีงาม		 ๒๔.	นายไตรรงค์	ติธรรม

	 ๒๕.	นายวิวัฒน์ชัย	โหตระไวศยะ		 ๒๖.	พลตำารวจเอก	วิรุฬห์	พื้นแสน

	 ๒๗.	นายสุรสิทธิ์	เจียมวิจักษณ์		 ๒๘.	พันตรี	อาณันย์	วัชโรทัย

	 ๒๙.	นายประวัฒน์	อุตโมท		 3๐.	นายชำานิ	ศักดิเศรษฐ์

	 31.	นายเทพไท	เสนพงศ์		 3๒.	นายธนา	ชีรวินิจ

	 33.	นายนิพนธ์	วิสิษฐยุทธศาสตร์		 3๔.	นายอาคม	เอ่งฉ้วน
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	 3๕.	นายนิพนธ์	บุญญามณี		 3๖.	นายสาธิต	ปิตุเตชะ

	 3๗.	นางอานิก	อัมระนันทน์		 3๘.	นายสุทัศน์	เงินหมื่น

	 3๙.	นายชินวรณ์	บุณยเกียรติ		 ๔๐.	นายประกอบ	จิรกิติ

	 ๔1.	นายศุภชัย	ใจสมุทร		 ๔๒.	นางสาวมัลลิกา	จิระพันธุ์วาณิช

	 ๔3.	นายกรวีร์	ปริศนานันทกุล		 ๔๔.	นายวัชรพล	โตมรศักดิ์

	 ๔๕.	นายสันตศักย์	จรูญ	งามพิเชษฐ์

	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ	 จำานวน	 ๔๕	 คน	 เพื่อ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 1๙๐)	 คณะกรรมาธิการฯ	 ประกอบด้วย

	 1.	นายประสิทธิ์	โพธสุธน		 ๒.	พลโท	พงศ์เอก	อภิรักษ์โยธิน

	 3.	นายไพบูลย์	ซำาศิริพงษ์		 ๔.	นายต่วนอับดุลเล๊าะ	ดาโอ๊ะมารียอ

	 ๕.	นายกฤช	อาทิตย์แก้ว		 ๖.	นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์

	 ๗.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร	วงษ์สุวรรณ		 ๘.	นายโสภณ	ศรีมาเหล็ก

	 ๙.	นายถาวร	ลีนุตพงษ์		 1๐.	นายสุริยา	ปันจอร์

	 11.	นายอุดมเดช	รัตนเสถียร		 1๒.	นายพีรพันธุ์	พาลุสุข

	 13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ	กุลดิลก		1๔.	ร้อยตำารวจเอก	นิติภูมิ	นวรัตน์

	 1๕.	นายสุรวิทย์	คนสมบูรณ์		 1๖.	นายพีระเพชร	ศิริกุล

	 1๗.	นายพายัพ	ปั้นเกตุ		 1๘.	นายสรวงศ์	เทียนทอง

	 1๙.	นายอนันต์	ศรีพันธุ์		 ๒๐.	นายนิยม	ช่างพินิจ

	 ๒1.	ร้อยโท	ปรีชาพล	พงษ์พานิช		 ๒๒.	นางเยาวนิตย์	เพียงเกษ

	 ๒3.	นางบุศริณธญ์	วรพัฒนานันน์		 ๒๔.	นางชมภู	จันทาทอง

	 ๒๕.	นางรังสิมา	เจริญศิริ		 ๒๖.	นางวราภรณ์	ตั้งภากรณ์

	 ๒๗.	นายณัฐพงษ์	สุปริยศิลป์		 ๒๘.	นายวิชาญ	มีนชัยนันท์

	 ๒๙.	นายคุณากร	ปรีชาชนะชัย		 3๐.	นายเกียรติ	สิทธีอมร

	 31.	นายอิสรา	สุนทรวัฒน์		 3๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา	ธนาดิเรก

	 33.	นายกษิต	ภิรมย์		 3๔.	นายอรรถพร	พลบุตร

	 3๕.	นายอภิชาต	ศักดิเศรษฐ์		 3๖.	นายศิริโชค	โสภา

	 3๗.	นายศุภชัย	ศรีหล้า		 3๘.	นายสรรเสริญ	สมะลาภา

	 3๙.	นายเอกนัฏ	พร้อมพันธุ์		 ๔๐.	นายชนินทร์	รุ่งแสง



3๖

	 ๔1.	นายสนอง	เทพอักษรณรงค์		 ๔๒.	นายโอชิษฐ์	เกียรติก้องชูชัย

	 ๔3.	นายนิติวัฒน์	จันทร์สว่าง		 ๔๔.	นายชาญชัย	ชัยรุ่งเรือง

	 ๔๕.	นางสุกุมล	คุณปลื้ม

	 ต่อจากนั้น	ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ	จำานวน	๔๕	คน	เพื่อพิจารณา

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	..)	พุทธศักราช	....	(แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา	๖๘	และมาตรา	๒3๗)	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย

	 1.	นายดิเรก	ถึงฝั่ง		 ๒.	พลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ์

	 3.	พลตำารวจโท	พิชัย	สุนทรสัจบูลย์		๔.	นายพีระ	มานะทัศน์

	 ๕.	นายสมชาติ	พรรณพัฒน์		 ๖.	นายประสงค์	นุรักษ์

	 ๗.	นายจิตติพจน์	วิริยะโรจน์		 ๘.	นายธวัชชัย	บุญมา

	 ๙.	นายสิริวัฒน์	ไกรสินธุ์		 1๐.	นายอนุรักษ์	นิยมเวช

	 11.	พันเอก	อภิวันท์	วิริยะชัย		 1๒.	นายขจิตร	ชัยนิคม

	 13.	นายวิทยา	บุรณศิริ		 1๔.	นายวิภูแถลง	พัฒนภูมิไท

	 1๕.	นางเทียบจุฑา	ขาวขำา		 1๖.	นายธนิก	มาสีพิทักษ์

	 1๗.	นายอนันต์	ผลอำานวย		 1๘.	นางบุญรื่น	ศรีธเรศ

	 1๙.	นายอรรถกร	ศิริลัทธยากร		 ๒๐.	นางสาวทัศนีย์	บูรณุปกรณ์

	 ๒1.	นายสุรสาล	ผาสุข		 ๒๒.	นายพิชิต	ชื่นบาน

	 ๒3.	พลตำารวจโท	วิโรจน์	เปาอินทร์		 ๒๔.	นายพร้อมพงศ์	นพฤทธิ์

	 ๒๕.	นายสุพล	ฟองงาม		 ๒๖.	นางสาวสุณีย์	เหลืองวิจิตร

	 ๒๗.	นางสาวปาริชาติ	ชาลีเครือ		 ๒๘.	นายโกศล	ปัทมะ

	 ๒๙.	นายอนุรักษ์	ตั้งปณิธานนท์		 3๐.	นายวิรัตน์	กัลยาศิริ

	 31.	นายนิพิฏฐ์	อินทรสมบัติ		 3๒.	นายวิรัช	ร่มเย็น

	 33.	นายวรงค์	เดชกิจวิกรม		 3๔.	นายถวิล	ไพรสณฑ์

	 3๕.	นายเจะอามิง	โตะตาหยง		 3๖.	นายอิสสระ	สมชัย

	 3๗.	นายถาวร	เสนเนียม		 3๘.	นางรัชฎาภรณ์	แก้วสนิท

	 3๙.	นายวิรัตน์	วิริยะพงษ์		 ๔๐.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยศ	ราฮิมมูลา

	 ๔1.	นายวิสิทธิ์	พิทยาภรณ์		 ๔๒.	นางนาที	รัชกิจประการ

	 ๔3.	นายภราดร	ปริศนานันทกุล		 ๔๔.	นายประสาท	ตันประเสริฐ

	 ๔๕.	นายรณเทพ	อนุวัฒน์



3๗

	 จากนั้น	 นายสุรชัย	 ชัยตระกูลทอง	 ได้เสนอญัตติขอให้กำาหนดเวลาการแปร

ญัตติร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ทั้งสามฉบับ	 ภายใน	 1๕	 วัน	 ตามบังคับฯ	 ข้อ	 ๙๖	 แต่นายอรรถพร								

พลบุตร	 ได้เสนอญัตติขอให้กำาหนดเวลาการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ทั้งสามฉบับ	 ภายใน	

๖๐	วัน	ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	ประธานรัฐสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุม	ปรากฏว่า

องค์ประชุมไม่ครบ	ประธานรัฐสภาจึงได้วินิจฉัยให้กำาหนดเวลาการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญฯ	

ทั้งสามฉบับ	ภายใน	1๕	วัน	ตามบังคับฯ	ข้อ	๙๖

	 ก่อนเลิกประชุม	ประธานรัฐสภาแจ้งงดประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	

ครั้งที่	๒๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๔	เมษายน	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เลิกประชุมเวลา	๐๒.1๕	นาฬิกา	ของวันที่	๔	เมษายน	๒๕๕๖

สรุปผลการพิจารณา

	 รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญฯ	จำานวน	๓	ฉบับ	คือ

	 1.		ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	111	มาตรา	11๒	มาตรา	11๕	มาตรา	11๖	วรรคสอง	มาตรา	11๗	

มาตรา	11๘	มาตรา	1๒๐	และมาตรา	๒๔1	วรรคหนึ่ง	และยกเลิกมาตรา	113	และมาตรา	

11๔)

	 ๒.		ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	1๙๐)

	 3.		ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	 ..)	พุทธศักราช	....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๖๘	และมาตรา	๒3๗)



3๘

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่ รัฐสภา	 วันพุธที่ 	 ๒๐	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																		

สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่ 	 ๒๔	 ปีที่ 	 ๒	 ครั้งที่ 	 ๒3	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี														

นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม																		

เริ่มประชุมเวลา	1๔.๒๗	 นาฬิกา

	 เมื่ อ ค รบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว 	 นายสมศั กดิ์ 	 เ กี ย รติ สุ รนนท์ 	 ป ระธาน																																				

สภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำา

ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและระเบียบวาระที	่ ๗	 เรื่องอื่น	 ๆ	 ขึ้นมา

พิจารณาก่อน	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ	

ดังนี้

การประชุมสภา



3๙

	 1.	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 ตามมาตรา	 1๐๖	 (3)	

ของรัฐธรรมนูญฯ	 คือ	 นายเกษม	 นิมมลรัตน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดเชียงใหม่	

พรรคเพื่อไทย	 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ตั้งแต่วันที่	 13	 มีนาคม	

๒๕๕๖	 ดังนั้น	 ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๔๙๘	 คน

	 ๒.	 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา	จำานวน	๒	เรื่อง

	 	 	 (1)		 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 1๔	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	

๒๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไป						

เป็นกรณีพิเศษอีก	 3๐	 วัน	 นับแต่วันที่ 	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ตามมาตรา	 1๔๖																														

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 จำานวน	 ๒	 ฉบับ	 คือ

	 	 	 	 	 	 1)	ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุง

ประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำาปี

ที่ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)

	 	 	 	 	 	 ๒)	ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการกำาหนดน้ำาหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)

	 	 	 (๒)		 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 1๗	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	

11	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	 ดังนี้

	 	 	 	 	 	 1)	ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	

ไปเป็นของกรมป่าไม้)	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 3๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๒1	 มีนาคม	

๒๕๕๖	 ตามมาตรา	 1๔๖	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 	 	 	 ๒)	ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 . .)											

พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษี	

ประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	 ๗	

เรื่องอื่นๆ	 ตามลำาดับ	 คือ

	 1.	 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์	 พ.ศ.	 ....	 แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	 ๒	 ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๒	และ	๗.3)



๔๐

	 ที่ประชุมได้มีมติ เลือก	 นายอำานาจ	 ชุณหะนันทน์	 และนางสาวรุ่ งมณี																	

เมฆโสภณ	 เป็นกรรมาธิการแทน	 นางวันเพ็ญ	 พร้อมพัฒน์	 และนางทิชา	 ณ	นคร

	 ๒.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	 ๒	 ตำาแหน่ง	 (ในระเบียบวาระที่	๗.๔)

	 ที่ประชุมได้มีมติ เลือก	 นายจุฤทธิ์ 	 ลักษณวิศิษฏ์	 และนายฐนนท์ศรณ์															

เลิศฤทธิ์ศิริกุล	 เป็นกรรมาธิการแทน	 นายปัญญวัฒน์	 บุญมี	 และพันโท	 สินธพ																		

แก้วพิจิตร

	 ต่อมา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม	

เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 1)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๒๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพฤหัสบดีที่	

1๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 1	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และ

มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จำานวน	 31	 คน	 เพื่อพิจารณา	 คณะกรรมาธิการฯ	

ประกอบด้วย

	 1.		นายเสริมศักดิ์	พงษ์พานิช		 ๒.	นายอภิชาต	จีระวุฒิ

	 3.		รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์	ธไนศวรรยางกูร		 ๔.	นางสุริศา	ไขว้พันธุ์

	 ๕.		นายขจร	จิตสุขุมมงคล		 ๖.	นายสมคิด	บาลไธสง

	 ๗.		นายสุทธิชัย	จรูญเนตร		 ๘.	นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม

	 ๙.		นางเยาวนิตย์	เพียงเกษ		 1๐.	นายจักรพรรดิ	ไชยสาส์น

	 11.		นางรังสิมา	เจริญศิริ		 1๒.	นายพายัพ	ปั้นเกตุ

	 13.		นายเชิดชัย	ตันติศิรินทร์		 1๔.	นายพรเทพ	พัฒธนานุรักษ์

	 1๕.		นายสมพรต	สาระโกเศศ		 1๖.	นางสาวกฤษณา	สีหลักษณ์

	 1๗.		นายพิเชษฐ์	เชื้อเมืองพาน	 	1๘.	นายรังสรรค์	มณีรัตน์

	 1๙.		นายจารัส	เวียงสงค์		 ๒๐.	นายบุญยอด	สุขถิ่นไทย

	 ๒1.		นายเชน	เทือกสุบรรณ		 ๒๒.	นายวัชระ	เพชรทอง

	 ๒3.		นายยุพราช	บัวอินทร์		 ๒๔.	นายณัฏฐ์	บรรทัดฐาน

	 ๒๕.		นายสัมพันธ์	ตั้งเบญจผล		 ๒๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา	ธนาดิเรก



๔1

	 ๒๗.		นางสาวนริศา	อดิเทพวรพันธุ์		 ๒๘.	นายศุภชัย	โพธิ์สุ

	 ๒๙.		นายมารุต	มัสยวาณิช	 3๐.	นายสรชัด	สุจิตต์

	 31.		นายอรัญ	พันธุมจินดา

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม	 โดยขอให้

นำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม						

เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๖)	 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ	 คือ

	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ..)

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	 ๔.๒)

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	 ๔.3)

	 3.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนน

ระหว่างประเทศ	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	13)

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 1๔)

	 ๕.	พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	

(ฉบับที่	..)	 พ.ศ.	 ....	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 1๕)

	 ๖.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายที่ดิน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 1๖)

	 ๗.	ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำามัน	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 1๗)

	 ๘.		ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 1๘)

	 ๙.	พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำาปี

และนิรโทษกรรมภาษีประจำาปีที่ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 (ในระเบียบวาระ																	

เรื่องด่วนที่	 ๒๐)



๔๒

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำาดับถัดไป	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๒)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำา							

ร่างพระราชบัญญัติทำานองเดียวกันอีก	 3	 ฉบับ	 ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	 คือ

	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 นางสาว											

วิไลวรรณ	 แซ่เตีย	 กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 จำานวน	 1๔,๒๖๔	 คน	 เป็นผู้เสนอ								

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๗)

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 นายนคร									

มาฉิม	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๒๒)

	 3.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 นายเรวัต											

อารีรอบ	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๒3)

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้รวมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน	

แต่ให้แยกลงมติรับหลักการทีละฉบับ	 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง	 นายนคร	 มาฉิม	 กับคณะ					

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๒๔)

	 จากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นางสาววิไลวรรณ	 แซ่เตีย							

นายชาลี	 ลอยสูง	 และนายทวีป	 กาญจนวงศ์	 ตัวแทนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 เข้าร่วมชี้แจง

ต่อที่ประชุม	 ตามรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 1๖3	 และตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 11๐	 วรรคสอง

	 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 (นายเผดิมชัย	 สะสมทรัพย์)	 และผู้เสนอ	

ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 มีสมาชิกฯ	 อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว												

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไป				

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	 1๘.๐๙	 นาฬิกา



๔3

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒1	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่ 	 ๒๔	 ปีที่ 	 ๒	 ครั้งที่ 	 ๒๔	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี													

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธาน																

การประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 11.๒3	 นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 นายวิสุทธิ์	

ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 1๔๖	 และข้อ	 1๕๕	

ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า	 3	 กระทู้เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้				

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	

ตามลำาดับ	 คือ

	 1.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายยุพราช	 บัวอินทร์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

เพชรบูรณ์	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว	 ถามนายกรัฐมนตรี	

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายณัฐวุฒิ	 ใสยเกื้อ)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.		กระทู้ถาม	 ของ	 นายสหรัฐ	 กุลศรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

สุพรรณบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ค่าตอบแทนแพทย์	 ทันตแพทย์	 เภสัชกรโดย	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นายประดิษฐ	 สินธวณรงค์)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	 (นายชลน่าน	 ศรีแก้ว)	 เป็นผู้ตอบ

	 3.	 กระทู้ถาม	 ของ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา	 ธนาดิเรก	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 กรุงเทพมหานคร	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ความตั้งใจของรัฐบาลในการเสนอตัว

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก	 World	Expo	2020	 ถามนายกรัฐมนตรี

	 ๔.		กระทู้ถาม	 ของ	 นายศุภชัย	 ใจสมุทร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชี

รายชื่อ	 พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	 การแพร่ภาพขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี



๔๔

	 กระทู้ถามในลำาดับที่ 	 3	 และ	 ๔	 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมาย																

ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรสัปดาห์ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	 1๔๗

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	 ตามลำาดับ	 คือ

	 1.		กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

สกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง	 อำาเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัด

สกลนคร	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๒๒	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพฤหัสบดีที่	 1๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ถามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต)	

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธาน																				

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๒.		กระทู้ถาม	 ของ	 นายจิรายุ 	 ห่วงทรัพย์ 	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพมหานคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การที่ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเลือกปฏิบัติ 																								

ต่อประชาชน	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง							

การคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 3.		กระทู้ถาม	 ของ	 นางมนพร	 เจริญศรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

นครพนม	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 แนวทางการจัดตั้งสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในอำาเภอ

ที่ไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เนื่องจากรัฐมนตรี								

ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม																					

สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 1๔๗

	 ๔.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนคร	 มาฉิม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัด

พิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาที่ดิน	 การออกเอกสารสิทธิและ									

การบริหาร	 จัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ	

ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา

พิจารณาก่อน	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔															



๔๕

ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๒3	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คือ

	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี		

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งนางสาววิไลวรรณ	

แซ่ เ ตี ย 	 กั บประชาชนผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง 	 จำ านวน	 1๔ ,๒๖๔	 คน	 เป็ นผู้ เ สนอ																																						

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๗)

	 3.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งนายนคร	 มาฉิม	

กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๒๒)

	 ๔.		ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 . .)	 พ.ศ.	 .. . .	 ซึ่งนายเรวัต												

อารีรอบ	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๒3)

	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....								

ซึ่ง	นายนคร	 มาฉิม	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	๕.๒๔)

	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้แยกการลงมติรับหลักการ	 ทีละฉบับตามลำาดับ	

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 1	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ของ	 คณะรัฐมนตรี	 และนายเรวัต	 อารีรอบ	 กับคณะ	 ทีละฉบับ																

ตามลำาดับ

	 ต่อมา	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 1	 ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ของ	 นางสาววิไลวรรณ	 แซ่เตีย	 กับประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง	 จำานวน	 1๔,๒๖๔	 คน	 และนายนคร	 มาฉิม	 กับคณะทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 ดังนั้น											

จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๒	 ฉบับดังกล่าวเป็นอันตกไป	 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติ							

ในวาระที่	1	 ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	

พ.ศ.	....	 ดังนั้น	จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นอันตกไป

	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จำานวน	 31	 คน	

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 โดยถือเอาร่างพระราช			

บัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย

	 1.		นายเผดิมชัย	สะสมทรัพย์		 ๒.	นายอนุสรณ์	ไกรวัตนุสสรณ์

	 3.		นายจีรศักดิ์	สุคนธชาติ		 ๔.	นายชาติพงษ์	จีระพันธุ

	 ๕.		นายอัครวัฒน์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา		 ๖.	ว่าที่ร้อยตรี	พงศ์พันธ์	สุนทรชัย

	 ๗.		นายสมคิด	เชื้อคง		 ๘.	นายโกศล	ปัทมะ



๔๖

	 ๙.		นายเชิดชัย	ตันติศิรินทร์		 1๐.	นางเปล่งมณี	เร่งสมบูรณ์สุข

	 11.		นายไชยวัฒนา	ติณรัตน์		 1๒.	นายนิทัศน์	ศรีนนท์

	 13.		นายก่อเกียรติ	สิริยะเสถียร		 1๔.	นางนฤมล	ธารดำารงค์

	 1๕.		นางวันเพ็ญ	พร้อมพัฒน์		 1๖.	นางปานหทัย	เสรีรักษ์

	 1๗.		นายพรศักดิ์	เจริญประเสริฐ		 1๘.	นายพิพัฒน์ชัย	ไพบูลย์

	 1๙.		นางสาววิไลวรรณ	แซ่เตีย	 	๒๐.	นางรัชฎาภรณ์	แก้วสนิท

	 ๒1.		นายเรวัต	อารีรอบ		 ๒๒.	นายสมชาย	โง้ววัฒนา

	 ๒3.		นายเชน	เทือกสุบรรณ		 ๒๔.	นายชาลี	ลอยสูง

	 ๒๕.		นายณรงค์	ดูดิง		 ๒๖.	นายอรรถวิชช์	สุวรรณภักดี

	 ๒๗.		นายนคร	มาฉิม		 ๒๘.	นายจักรกฤษณ์	ทองศรี

	 ๒๙.		นายศุภชัย	โพธิ์สุ		 3๐.	นางสาวพัชรี	โพธสุธน

	 31.		นายศิโรตม์	มโนพัฒนะ

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำาดับถัดไป	 ตามลำาดับ	

คือ

	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	3)

เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 ได้แถลงหลักการและ

เหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 1	 รับหลักการแห่งร่างพระราช

บัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำานวน	 31	 คน	 เพื่อพิจารณา	

คณะกรรมาธิการฯ	 ประกอบด้วย

	 1.	นางสาวบัญฑรโฉม	แก้วสอาด		 ๒.	นางสาววิมล	ชาตะมีนา

	 3.	นายสมประโชค	ปิยะตานนท์		 ๔.	นางสาวอายุศรี	คำาบรรลือ

	 ๕.	นายวิชิต	จรัสสุขสวัสดิ์		 ๖.	นายนิยม	เวชกามา

	 ๗.	นายพิสิษฐ์	สันตพันธุ์		 ๘.	นายโกศล	ปัทมะ

	 ๙.	นายจักริน	พัฒน์ดำารงจิตร	 1๐.	พันตำารวจโท	สุรทิน	พิมานเมฆินทร์

	 11.	นางกุสุมาลวตี	ศิริโกมุท	 1๒.	นายไพโรจน์	อิสระเสรีพงษ์

	 13.	นายพหล	วรปัญญา		 1๔.	นายสุรพงษ์	ปิยะโชติ



๔๗

	 1๕.	นายมานพ	เสถียรเขต		 1๖.	นางบุศริณธญ์	วรพัฒนานันน์

	 1๗.	นายทวีศักดิ์	อนรรฆพันธ์		 1๘.	พันตำารวจโท	นุกูล	แสงศิริ

	 1๙.	นายประยุทธ์	ศิริพานิชย์		 ๒๐.	นายเจริญ	คันธวงศ์

	 ๒1.	นายสุขวิชชาญ	มุสิกุล		 ๒๒.	นายสัมพันธ์	ตั้งเบญจผล

	 ๒3.	นางนวลพรรณ	ล่ำาซำา		 ๒๔.	นายเชน	เทือกสุบรรณ

	 ๒๕.	นายเกียรติ	สิทธีอมร		 ๒๖.	นายนที	พานิชชีวะ

	 ๒๗.	นายจุฤทธิ์	ลักษณวิศิษฏ์		 ๒๘.	นายวิสิทธิ์	พิทยาภรณ์

	 ๒๙.	นายธนา	เบญจาทิกุล		 3๐.	นายฐนนท์ศรณ์	เลิศฤทธิ์ศิริกุล

	 31.	นายรณเทพ	อนุวัฒน์

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี			

เป็นผู้ เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน														

ลำาดับที่	 ๔)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ	์ เล็กอุทัย)	 ได้แถลงหลักการ

และเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง																				

ได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห	์			

ต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	 1๕.๐๒	 นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๒	ฉบับ	คือ

	 1.		ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (คณะรัฐมนตรี	 และ							

สมาชิกฯ	เสนอรวม	๒	ฉบับ)

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....



๔๘

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่ รัฐสภา	 วันพุธที่ 	 ๒๗	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																		

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมี	นายวิสุทธิ์	ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

1๔.13	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร						

คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม									

จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมา

พิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ						

เรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	 พลเอก	 พิชาญเมธ	 ม่วงมณี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ								

พรรคประชาธิปัตย์	ได้ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๖	ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็น

เวลา	1	นาที

	 ๒.	 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	 ลงวันที่	 ๒๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เรื่องให้ผู้มีชื่อ															

อยู่ในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แทนตำาแหน่งที่ว่าง	คือ	นายอิสรา	สุนทรวัฒน์	ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายชื่อ	

ลำาดับที่	๔๗	พรรคประชาธิปัตย์	แทนพลเอก	พิชาญเมธ	ม่วงมณี

	 ที่ประชุมรับทราบ	 และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนำาสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว	 ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	 ตามมาตรา	 1๒3											

ของรัฐธรรมนูญฯ	ดังนั้น	ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๔๙๘	คน

	 3.	 ผลการดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา										

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 พ.ศ.	....

	 ๔.	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำาเรื่องขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ร้อยตำารวจเอก	 นิติภูมิ	 นวรัตน์	 ในระหว่าง

สมัยประชุม	ออกจากระเบียบวาระการประชุม	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	1๗๙	วรรคสอง



๔๙

	 ๕.	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	1๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	1๘	มีนาคม	

๒๕๕๖	ได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 	 (1)		 ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณี

พิเศษอีก	 3๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๒๘	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ตามมาตรา	 1๔๖	 ของรัฐธรรมนูญ																	

แห่งราชอาณาจักรไทย	จำานวน	๒	ฉบับ	คือ

	 	 	 	 	 	 1)	ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติ

การตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายใน																	

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

	 	 	 	 	 	 ๒)	ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำา เร็จวิชาการทหาร															

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 	 	 (๒)		 ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมาย	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ

	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี																				

เป็นผู้ เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน																			

ลำาดับที่	 1)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	

ครั้งที่	 ๒๔	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๒1	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 1	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมี

มติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จำานวน	 31	 คน	 เพื่อพิจารณาคณะกรรมาธิการฯ												

ประกอบด้วย

	 1.	นายอรรถพล	อรรถวรเดช		 ๒.	นายสุรศักดิ์	พิชิตผจงกิจ

	 3.		นางสุภัทรา	เกิดไพบูลย์		 ๔.	นายอดิศร	พิพัฒน์วรพงศ์

	 ๕.	นางวิชชุดา	อุ่นจิตติกุล		 ๖.	นายชูกัน	กุลวงษา

	 ๗.	นางสาวลินดา	โอสถาวรนันท์		 ๘.	นางสาวมาลินี	อินฉัตร

	 ๙.	นายธนิก	มาสีพิทักษ์		 1๐.	นายขจิตร	ชัยนิคม

	 11.	นางเอมอร	สินธุไพร		 1๒.	นางสาวธีรรัตน์	สำาเร็จวาณิชย์

	 13.	นายพิชัย	เกียรติวินัยสกุล		 1๔.	นางอนุสรา	ยังตรง



๕๐

	 1๕.	พลอากาศเอก	ชูชาติ	ชวนชม		 1๖.	นายนพพล	เหลืองทองนารา

	 1๗.	นายกฤษดาภรณ์	เสียมภักดี		 1๘.	นายจักรัตน์	พั้วช่วย

	 1๙.	นายเรวัต	สิรินุกุล		 ๒๐.	นายวรงค์	เดชกิจวิกรม

	 ๒1.	นายวัชระ	เพชรทอง		 ๒๒.	พลตำารวจตรี	สุรินทร์	ปาลาเร่

	 ๒3.	นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์		 ๒๔.	นายอิสสระ	สมชัย

	 ๒๕.	นายสราวุธ	อ่อนละมัย		 ๒๖.	นางศิริวรรณ	ปราศจากศัตรู

	 ๒๗.	นายเกียรติศักดิ์	อุดขา	 	๒๘.	นายวิสิทธิ์	พิทยาภรณ์

	 ๒๙.	นายธนา	เบญจาทิกุล		 3๐.	นายฐนนท์ศรณ์	เลิศฤทธิ์ศิริกุล

	 31.	นายศิโรตม์	มโนพัฒนะ

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

ซึ่ง	คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา

ก่อนลำาดับที่	 ๒)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำาร่างพระราชบัญญัติทำานองเดียวกันอีก	 1	 ฉบับ		

ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	

(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่ง	นายสนอง	เทพอักษรณรงค์	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระที่	

๕.๒3)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายประชา	 ประสพดี)	 และผู้เสนอ	

ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปรายรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	 (นายประชา	 ประสพดี)	 ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 ที่ประชุม						

ได้ลงมติในวาระที่	1	รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๒	ฉบับพร้อมกันไป	และมีมติให้

ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา	

โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 3.	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี											

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	3)

	 เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายพงศ์เทพ	

เทพกาญจนา)	ได้แถลงหลักการและเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรองประธานสภาผู้แทน

ราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	(นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา)	ตอบชี้แจงจากนั้นรองประธานสภาผู้แทน
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ราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุม													

สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๒๐.๒๒	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๒	ฉบับ	คือ

	 1.		ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

(คณะรัฐมนตรี	และสมาชิกฯ	เสนอ	รวม	๒	ฉบับ)



๕๒

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒

ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๘	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม																

สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๒๖	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายสมศักดิ์		

เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๐๙.๕๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการถ่ายทอด												

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 นอกจากมีการ

ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

ตามปกติแล้ว	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 11									

วรรคสอง	ทั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของดถ่ายทอดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่	

๒๘	มีนาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๐๙.๐๐	–	1๐.๐๐	นาฬิกา	 เนื่องจากมีภารกิจถ่ายทอดสดสมเด็จ								

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด

พิพิธภัณฑ์ตำารวจ	ณ	วังปารุสกวัน	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	และเวลา	1๕.๐๐	–	1๖.๐๐	นาฬิกา	

ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงพยาบาล	 ๘๔	 พรรษามหาราช	 ณ	 แขวงสามวา	

ตะวันออก	คลองสามวา	ในวันศุกร์ที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	1๗.๐๐	–	1๘.๐๐	 นาฬิกา	

ถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินทรง

เป็นประธานในพิธีเปิดงานกาชาด	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ณ	 บริเวณสวนอัมพร	 และในระหว่าง					

เวลา	๒๐.๐๐	–	๒๐.3๐	นาฬิกา	เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชสำานัก

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งเรื่องการกำาหนดเวลาอภิปรายจะใช้

เวลาประมาณ	3๐	ชั่วโมง	คือ	คณะรัฐมนตรีและพรรคฝ่ายรัฐบาล	1๔	ชั่วโมง	พรรคฝ่ายค้าน	

1๖	ชั่วโมง

	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ต่อมา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ			

เรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง								

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....	ซึ่ง	คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วน)

	 เมื่อนายกรัฐมนตรี	 (นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร)	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง)	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์)	 ได้แถลงหลักการและเหตุผล	นายอภิสิทธิ์	 	 เวชชาชีวะ	ผู้นำาฝ่ายค้าน		

ในสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและ																						

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง)	 รองนายกรัฐมนตรี																	

(ร้อยตำารวจเอก	 เฉลิม	อยู่บำารุง)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	(นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์)	

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 (นายประเสริฐ	 จันทรรวงทอง)	 ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งพักการประชุมเวลา	๐1.1๗	นาฬิกา	ของวันศุกร์ที่	๒๙	มีนาคม	

๒๕๕๖	และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.3๐	นาฬิกา

	 เมื่อถึงเวลา	๐๙.33	นาฬิกา	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้ดำาเนิน

การประชุมต่อ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธาน														

สภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 รองนายกรัฐมนตรี																											

(นายปลอดประสพ	 สุรัสวดี)	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายชัชชาติ	 สิทธิพันธุ์)	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตร	ี (นายวราเทพ	 รัตนากร)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม	 (นายประเสริฐ	จันทรรวงทอง)	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	

พฤณท์	 สุวรรณทัต)	 ตอบชี้แจง	 และเมื่อการอภิปรายดำาเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว										

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 1	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และมีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จำานวน	3๖	คน	เพื่อพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย



๕๔

	 1.	นายกิตติรัตน์	ณ	ระนอง		 ๒.	นายวราเทพ	รัตนากร

	 3.	นายจาตุรนต์	ฉายแสง		 ๔.	นายวรวัจน์	เอื้ออภิญญกุล

	 ๕.	นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์		 ๖.	นายจุฬา	สุขมานพ

	 ๗.	นางสาวจารุวรรณ	เฮงตระกูล		 ๘.	นายประภัสร์	จงสงวน

	 ๙.	นายเทวัญ	ลิปตพัลลภ		 1๐.	นายอิทธิเดช	แก้วหลวง

	 11.	นายจุลพันธ์	อมรวิวัฒน์		 1๒.	นางวันเพ็ญ	พร้อมพัฒน์

	 13.	นางอนุรักษ์	บุญศล		 1๔.	นายสมบัติ	ศรีสุรินทร์

	 1๕.	นายไชยา	พรหมา		 1๖.	นายไพจิต	ศรีวรขาน

	 1๗.	นายก่อเกียรติ	สิริยะเสถียร		 1๘.	นายนิทัศน์	ศรีนนท์

	 1๙.	นางสาวลีลาวดี	วัชโรบล		 ๒๐.	นายพิชิต	ชื่นบาน

	 ๒1.	นายพรศักดิ์	เจริญประเสริฐ		 ๒๒.	นายคณวัฒน์	วศินสังวร

	 ๒3.	นายสมเกียรติ	ศรลัมพ์		 ๒๔.	นายกรณ์	จาติกวณิช

	 ๒๕.	นายพีระพันธุ์	สาลีรัฐวิภาค		 ๒๖.	นายวิฑูรย์	นามบุตร

	 ๒๗.	นายวิทยา	แก้วภราดัย		 ๒๘.	นายสามารถ	ราชพลสิทธิ์

	 ๒๙.	นายเจือ	ราชสีห์		 3๐.	นายอนุชา	บูรพชัยศรี

	 31.	นายอรรถวิชช์	สุวรรณภักดี		 3๒.	นายสมชัย	จิตสุชน

	 33.	นายชัย	ชิดชอบ		 3๔.	นายโสภณ	ซารัมย์

	 3๕.	นายชาดา	ไทยเศรษฐ์		 3๖.	นายปรเมศวร์	งามพิเชษฐ์

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	3๐	วัน

	 เลิกประชุมเวลา	๒1.๕๔	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๑๘	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒55๖	 มีการประชุมวุฒิสภา										

ครั้งที่	 ๑๘	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๐5	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา											

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	 ตามที่									

ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำาสั่งทุเลาการบังคับคำาสั่งไม่รับสมัคร	 นายวุฒิพร	 เดี่ยวพานิช																	

ผู้สมัครเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ตามมาตรา	 ๗๐	 แห่งพระราช

บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒55๓	ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ของคณะกรรมการ

เพื่อทำาหน้าที่จัดทำาบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร		

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ	 และวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้เลื่อน					

การลงคะแนนคัดเลือกกรรมการฯ	ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยเป็นอื่นนั้น

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
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	 ต่อมาคณะกรรมการเพื่อทำาหน้าที่จัดทำาบัญชีรายชื่อฯ	 ได้อุทธรณ์คำาสั่ง																	

ศาลปกครองชั้นต้น	 และบัดนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาสั่งยืนตามคำาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น							

มีผลให้นายวุฒิพร	เดี่ยวพานิช	ยังคงเป็นผู้สมควรให้เข้ารับการสมัครเพื่อคัดเลือกที่มีคุณสมบัติ

เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำาเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกต่อไป

	 ดังนั้น	 วุฒิสภาจึงต้องดำาเนินการเพื่อคัดเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป	 โดยหลังจากนี้	 เลขาธิการวุฒิสภา

จะได้มีหนังสือแจ้งกำาหนดวัน	 เวลา	 และสถานที่สำาหรับลงคะแนนคัดเลือกให้สมาชิกฯ													

ทุกท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	๗	วัน	ซึ่งกำาหนดไว้เป็นวันอังคารที่	๒๖	มีนาคม	๒55๖

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วุฒิสภา	จำานวน	๒	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๒๔	ธันวาคม	๒555	และ

	 ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	๒5	ธันวาคม	๒555

	 -		ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสองครั้งดังกล่าว

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา	 เรื่อง	 ขอขยาย

เวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 ตามที่สมาชิกฯ								

เสนอต่อที่ประชุม	รวม	๒	คณะ	ดังนี้

	 ๑.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จ

วิชาการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 ตามรัฐธรรมนูญฯ													

มาตรา	๑๔๖	นับแต่วันที่	๒๘	มีนาคม	๒55๖

	 ๒.		ขอขยายเวลาการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....									

(ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงวันด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้าม

พรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงตอนบน	 The	 GMS	 Agreement)	 ออกไปเป็นกรณี

พิเศษอีก	๓๐	วัน	ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๔๖	นับแต่วันที่	๒๘	มีนาคม	๒55๖

	 -		ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับได้						

ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ

	 หลังจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้
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	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 . . . . 	 ซึ่ ง																					

คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	

แถลงรายงานและมีสมาชิกอภิปรายฯ	 แสดงความคิดเห็นแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ

ด้วยกับ		ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	

เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติใน

วาระที่สาม	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อ

สังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนิน

การต่อไปในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ประธานวุฒิสภา	 และรอง

ประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าร่างพระราชบัญญัติ						

การยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)										

ได้รับการประสานจากนายยุทธพงศ์	 จรัสเสถียร	 (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร								

และสหกรณ์)	 ผู้รับผิดชอบในการตอบชี้แจงติดภารกิจสำาคัญ	 จึงขอให้เลื่อนการพิจารณา	

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไป	 เป็นวันอังคารที่	 ๑๙	 มีนาคม	 ๒55๖	 ซึ่งที่ประชุมมี									

มติเห็นชอบ

	 ต่อมา	ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมวุฒิสภาในครั้งนี้ไม่มี

การบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

เรื่องที่ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๑5	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	พ.ศ.	....

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๙	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒55๖	 มีการประชุมวุฒิสภา							

ครั้งที่	 ๑๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๒5	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

และนายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 ๑.		แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน

กำาหนด	๑5	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖5	วรรคสาม	จำานวน	๔	กระทู้

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.		ขยายเวลาการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการสลากในประเทศไทยออกไปอีก	 ๙๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 5	 พฤษภาคม	๒55๖	 แต่โดยที่	

การขอขยายเวลาดังกล่าวอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 ประธานวุฒิสภา												

ได้อาศัยอำานาจตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙๗	 วรรคสอง	 อนุญาตให้ขยายเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.		ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๒๑	 (สมัยสามัญ

นิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๑๓	มีนาคม	๒55๖	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 พ.ศ.	 ....	 ของวุฒิสภา	 จึงถือว่า								

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 ตามมาตรา	 ๑๔๗	 (๓)	 ของ																			

รัฐธรรมนูญฯ	แล้ว

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	 คือ										

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																										

(นายยุทธพงศ์	 จรัสเสถียร)	 และคณะ	 ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง																	

รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 พร้อมทั้งมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจำานวน	๒๗	คน	ประกอบด้วย



5๙

	 ๑.	รองศาสตราจารย์กอบกุล	 ๒.	นายคะนึง		ชูพงศ์

	 	พันธ์เจริญวรกุล

	 ๓.	นายคำานูณ		สิทธิสมาน	 ๔.	นางจิตร์ธนา		ยิ่งทวีลาภา

	 5.	นายชำานาญ		นพคุณขจร	 ๖.	นายดำารง		จิระสุทัศน์

	 ๗.	รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง	 ๘.	นายธันว์		ออสุวรรณ

	 ๙.	นายธานี		อ่อนละเอียด	 ๑๐.	รองศาสตราจารย์นรีวรรณ

	 		 	จินตกานนท์

	 ๑๑.	นางนิลวรรณ		เพชระบูรณิน	 ๑๒.	นายบุญส่ง	นับทอง

	 ๑๓.	นายประพัฒน์		ปัญญาชาติรักษ์	 ๑๔.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ		ชิตพงศ์

	 ๑5.	นายพัชโรดม		ลิมปิษเฐียร	 ๑๖.	นายไพโรจน์		พิกุลทอง

	 ๑๗.	พลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ	์ ๑๘.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์		บารู

	 ๑๙.	นายวิชาญ		ศิริชัยเอกวัฒน์	 ๒๐.	นายวิเชียร		คันฉ่อง

	 ๒๑.	นายวิทวัส		บุญญสถิต	 ๒๒.	นางสาววีรี		ฐิติปุญญา

	 ๒๓.	นายสมพล		พันธุ์มณี	 ๒๔.	นายสาย		กังกเวคิน

	 ๒5.	นายสุขุม		วงษ์เอก	 ๒๖.	นายสุโข		วุฑฒิโชติ

	 ๒๗.	นายสุพจน์		เลียดประถม

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา											

พ.ศ.	๒55๑	ข้อ	๑๔๒

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วนนี้	 ประธานวุฒิสภา	 และ													

รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระกระทู้ถาม	 ซึ่งประธานวุฒิสภาได้บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุม

ครั้งนี้	 จำานวน	 ๑๐	 กระทู้	 แต่เนื่องจากได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ												

กระทู้ถามทั้ง	 ๑๐	 กระทู้	 ว่ามีภารกิจสำาคัญอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 จึงขอเลื่อนการตอบ							

กระทู้ถามทั้ง	๑๐	กระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 การประชุมครั้งนี้ไม่มีการ

บรรจุระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องที่ค้างพิจารณา	 เรื่องที่

เสนอใหม่และเรื่องอื่น	ๆ

	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.55	นาฬิกา



๖๐

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....



๖๑

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒5	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒55๖	 มีการประชุมวุฒิสภา									

ครั้งที่	 ๒๐	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา								

ขึ้นบัลลังก์ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา								

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ประธานวุฒิสภาจะจัดให้มีการดำาเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับ										

การเสนอชื่อเพื่อเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมิน

ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบ

กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒55๓	 ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค													

ซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบแรก	 โดยให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ														

ผู้สมัคร	 เพื่อให้ได้จำานวนสองเท่าของจำานวนกรรมการตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบวุฒิสภาฯ	

ข้อ	 ๑๓	 ในวันอังคารที่	๒๖	มีนาคม	๒55๖	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๑	ตั้งแต่

เวลา	๐๙.๓๐	-	๑5.๐๐	นาฬิกา

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายประหยัด

พลังงานของวุฒิสภาโดยเสนอให้มีการสนับสนุนสมาชิกวุฒิสภาให้แต่งกายด้วยผ้าไทย													

อันเป็นการแต่งกายนอกเหนือจากที่ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒55๑	 ข้อ	 ๑๗๘	

กำาหนดไว้	 เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและประกอบกับช่วงเดือน

เมษายนอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณี	 ประธานวุฒิสภาจึงอนุญาตให้สมาชิก

วุฒิสภาสวมชุดผ้าไทยตามสมัยนิยมในช่วงเดือนเมษายน	๒55๖

	 -	ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	ระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม	(ไม่มี)

	 ต่อมา	 นายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา							

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณา												



๖๒

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	...	ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	๓๐	วัน	นับแต่

วันที่	๑๐	เมษายน	๒55๖	ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๑๔๖

	 -		ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

	 จากนั้น	ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การทหารพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วย							

ชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สาม								

ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และมีมติ เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต																								

ของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 เมื่อมีประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 ประธานวุฒิสภา						

ได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา	 ๑5	 นาที	 และเริ่มประชุมต่อในเวลา	 ๑๓.๓5	 นาฬิกา																								

โดยประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนลำาดับต่อไป

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	เป็นมหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 ที่ประชุม							

ได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และเนื่องจากที่ประชุมได้มี

มติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา	 ที่ประชุมจึงได้พิจารณา																		

ในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง									

และลงมติในวาระที่สาม	เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรรม

ข้ามชาติ	 พ.ศ.	 ....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๓)	หลังจากสมาชิกฯ	

อภิปราย	 และรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 (นายวราเทพ	 รัตนากร)	 และคณะ

ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 จำานวน	 ๒๓	 คน	

ประกอบด้วย

	 ๑.	พลตำารวจเอก	จงรัก	จุฑานนท	์ ๒.	นายจตุรงค์		ธีระกนก

	 ๓.	นายถนัดกิจ		นิวาทวงษ์	 ๔.	นายถาวร		พานิชพันธ์

	 5.	นายธวัชชัย		บุญมา	 ๖.	นายนิรันดร์		ประดิษฐกุล

	 ๗.	พลตำารวจโท	พิชัย		สุนทรสัจบูลย	์๘.	นายมณเฑียร		บุญตัน



๖๓

	 ๙.	พลตำารวจโท	มาโนช		ไกรวงศ	์ ๑๐.	พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์

	 ๑๑.	พลตำารวจเอก	วัชรพล		ประสารราชกิจ	 ๑๒.	นายวิชาญ		ศิริชัยเอกวัฒน์

	 ๑๓.	นายวิบูลย์		คูหิรัญ	 ๑๔.	หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ		เทวกุล

	 ๑5.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร		วงษ์สุวรรณ	 ๑๖.	พันตำารวจเอก	สนธยา		แสงเภา

	 ๑๗.	นายสมชาย		แสวงการ	 ๑๘.	นางสมพร		จูมั่น

	 ๑๙.	พลตำารวจโท	สมยศ		ดีมาก	 ๒๐.	นายสมัคร		เชาวภานันท์

	 ๒๑.	นางสาวสุนันท์		สิงห์สมบุญ	 ๒๒.	นายสุรจิต		ชิรเวทย์

	 ๒๓.	นายอนุศาสน์		สุวรรณมงคล

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา												

พ.ศ.	๒55๑	ข้อ	๑๔๒

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ไม่มี

การบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องที่ค้าง

พิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ

	 เลิกประชุมเวลา	๑5.๑๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช	พ.ศ.	....	

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่ วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	....



๖๔

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๖	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒55๖	 มีการประชุมวุฒิสภา							

ครั้งที่	 ๒๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา																			

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๐5	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา			

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา							

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้

	 ๑.		การพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำาเสนอให้สมาชิก

วุฒิสภาพิจารณาคัด เลือก เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน																																				

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย

เสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒55๓	ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	จากบัญชี

รายชื่อผู้สมัคร	จำานวน	๑๔	คน	โดยจะคัดเลือกรอบแรกเพื่อเลือกให้เหลือ	๒	คน	ซึ่งเป็นจำานวน

สองเท่าของจำานวนกรรมการตามมาตรา	 ๗๐	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒55๓	 ประกอบระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการ

คัดเลือกฯ	 ข้อ	 ๑๓	 ซึ่งได้จัดให้มีการคัดเลือก	 รอบแรกในวันอังคารที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒55๖												

ณ	บริเวณห้องโถงชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๒	ตั้งแต่	 เวลา	๐๙.๓๐	 -	๑5.๐๐	นาฬิกา	 โดยจะนำา							

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำานวน	 ๒	 คน	 ส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่																

ตรวจสอบประวัติความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	ชุดเดิมดำาเนินการต่อไป

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.		รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาได้ภายในกำาหนดเวลา	๑5	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖5	วรรคสาม	จำานวน	๓	กระทู้

	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	ระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม	(ไม่มี)



๖5

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกัน

พิจารณาเสร็จแล้ว	 หลังจากคณะกรรมาธิการฯ	 ได้แถลงรายงาน	 และมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

	 จากนั้น	ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบ

	 วาระกระทู้ถาม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.		กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 ปัญหาการดำาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	 ของรองศาสตราจารย์ประเสริฐ	 ชิตพงศ์			

ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๓)

	 ๒.		กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำา	

ของพลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๔)

	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร																				

และสหกรณ์	(นายยุทธพงศ์	จรัสเสถียร)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าว

	 ๓.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยปัตตานี	 ของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วรวิทย์	บารู	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๘)

	 ๔.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายหรือแนวทางในการยกฐานะมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ของนายเจริญ	ภักดีวานิช	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๙)

	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 (นายพงศ์เทพ	 เทพกาญจนา)	 เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้							

ดังกล่าว

	 ในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามดังกล่าวประธานวุฒิสภาและรองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 5.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาวิกฤติการณ์น้ำาท่วมประเทศไทย	 ของนายสุริยา													

ปันจอร์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ลำาดับที่	 ๓.๗)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายก

รัฐมนตรี	(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๖.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ของนายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ลำาดับที่	 ๓.๖)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้									

มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 (นายเผดิมชัย	 สะสมทรัพย์)	 และรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	(พลตำารวจโท	ชัจจ์	กุลดิลก)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว
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	 ๗.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 กรณีปัญหาการกำาหนดตำาแหน่งนายอำาเภอเป็นตำาแหน่ง

ประเภทบริหารระดับต้น	ของนายกฤช	อาทิตย์แก้ว	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.5)

	 ๘.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ขอความชัดเจนในการยกระดับด่านภูดู่	 อำาเภอบ้านโคก	

จังหวัดอุตรดิตถ์	ของนางนฤมล	ศิริวัฒน์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๑๐)

	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย										

(พลตำารวจโท	ชัจจ์	กุลดิลก)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าว

	 อนึ่ง	 รัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามมีภารกิจสำาคัญ	 และ

ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม	จำานวน	๒	กระทู้ถาม	ดังนี้

	 ๑.		กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	การทำาหนังสือถึงประธานกรรมการ	ธปท.	ของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	ของนายคำานูณ	สิทธิสมาน	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๑)

	 ๒.		กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 แนวนโยบายการเงินในเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยของ

นายอนุรักษ์	นิยมเวช	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๒)

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภา						

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	เรื่องที่

ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา	 ๓๐	 นาที	 และ		

เริ่มประชุมต่อในเวลา	 ๑5.๔๐	 นาฬิกา	 โดยประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมและ	

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล			

การปฏิบัติงาน	 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒55๓	 ด้านการคุ้มครอง											

ผู้บริโภค	 จำานวน	 ๒	 คน	 ผลปรากฏว่า	 นายพันธ์ศักดิ์	 จันทร์ปัญญา	 และนายประเสริฐ																		

อภิปุญญา	 เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองลำาดับแรก	 จึงเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคล										

ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ	 เพื่อนำาเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 เลิกประชุมเวลา	๑5.๔5	นาฬิกา



๖๗

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	

จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....



๖๘

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 5	 เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒55๖	 มีการประชุมวุฒิสภา															

ครั้งที่	 ๒๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และนางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ															

จันทร์รัตนปรีดา	รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑)	นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง	เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำาแหน่งหนึ่ง

	 	 	 ๒)		นายสมศักย์	 ภูรีศรีศักดิ์	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา

	 	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒	เมษายน	๒55๖	เป็นต้นไป

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุม

วุฒิสภาได้ภายในกำาหนดเวลา	๑5	วัน	ตามที่ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖5	วรรคสาม	จำานวน	๓	กระทู้

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.		รับทราบเรื่องที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไข

ปัญหา	และการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้มีหนังสือขอขยาย

เวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการออกไปอีก	 ๑๘๐	 วัน	 ซึ่งประธานวุฒิสภาได้

พิจารณาและอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก										

๖๐	วัน	นับแต่วันที่	๒	เมษายน	๒55๖	เป็นต้นไป

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.		รับทราบเรื่องในวันอังคารที่	 ๙	 เมษายน	 ๒55๖	 ประธานวุฒิสภาจะจัดให้มี

การคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	



๖๙

วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒55๓	ทั้ง	5	ด้าน	ดังนั้น	จึงขอความร่วมมือให้

สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 5.		นางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	 จันทร์รัตนปรีดา	 รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	 ได้ขอ	

ลาออกจากตำาแหน่งรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ตั้งแต่วันเสาร์ที่	๖	เมษายน	๒55๖	เป็นต้นไป	

โดยประธานวุฒิสภาได้กำาหนดให้	 มีการเลือกรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 แทนตำาแหน่ง							

ที่ว่างในวันอังคารที่	๙	เมษายน	๒55๖

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 	 	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๗	มกราคม	๒55๖

	 	 	 -	ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งดังกล่าว

	 	 	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน							

ตามลำาดับดังนี้

	 ๑.		เลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา	 ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ๒55๓	 ข้อ	 ๒๙	 วรรคสอง	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 หลังจาก								

คณะกรรมาธิการสามัญระจำาวุฒิสภาแต่ละคณะได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการที่เห็นสมควรเป็น

กรรมการจริยธรรมวุฒิสภาต่อที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว	 ประธานวุฒิสภาจึงได้ดำาเนินการให้								

สมาชิกฯ	 ลงคะแนนเลือก	 โดยวิธีการลงคะแนนลับ	 ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ	พ.ศ.	๒55๓	ข้อ	๒๙	วรรคสอง

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	 ๑	 ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	

คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	โดยประธานของที่ประชุมได้เสนอ

ต่อที่ประชุมให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๒	 ขึ้นมาพิจารณาก่อนในระหว่างรอผลการนับ

คะแนนเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การกำาหนดน้ำาหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	๒)	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนถึงมาตรา	๘	ประธานของที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมเป็นเวลา	5	นาที	

และเริ่มประชุมต่อในเวลา	๑5.๓๐	นาฬิกา	โดยประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราต่อไปจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติม											



๗๐

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งผลการเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา

ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ๒55๓										

ข้อ	๒๙	วรรคสอง	โดยที่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในลำาดับที่	๑5	เท่ากัน	๒	คน	ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ

เห็นชอบให้ถอนชื่อ	พลตำารวจโท	พิชัย		สุนทรสัจบูลย์	ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร

และสหกรณ์วุฒิสภาเป็นผู้เสนอ	 จึงมีผลทำาให้นายจักรธรรม	 ธรรมศักดิ์	 เป็นผู้ได้รับเลือก

เป็นกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา	 ดังนั้น	 ผลการเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภามีผู้ได้รับ

คะแนนสูงสุดจำานวน	๑5	คน	ดังนี้

	 ๑.	หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ	เทวกุล	 ๒.	นายสมัคร	เชาวภานันท์

	 ๓.	รองศาสตราจารย์ทัศนา	บุญทอง	 ๔.	นายธีระ	สุวรรณกุล

	 5.	พลตำารวจเอก	พิชิต	ควรเดชะคุปต	์๖.	นายสุธรรม	พันธุศักดิ์

	 ๗.	รองศาสตราจารย์นรีวรรณ	 ๘.	พลเอก	รัชกฤต	กาญจนวัฒน์

จินตกานนท์

	 ๙.	นางนิลวรรณ	เพชระบูรณิน	 ๑๐.	นายปรเทพ	สุจริตกุล

	 ๑๑.	นายวันชัย	สอนศิริ	 ๑๒.	พลตำารวจโท	สมยศ	ดีมาก

	 ๑๓.	นายถนอม	ส่งเสริม	 ๑๔.	นายวิบูลย์	คูหิรัญ

	 ๑5.	นายจักรธรรม	ธรรมศักดิ์

	 ๓.	ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงน้ำาหนักของ

รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	๓)	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนถึงมาตรา	 ๘	 เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปด้วย

ความละเอียดรอบคอบ	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 จึงขอนำาร่างพระราชบัญญัติฯ	

กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง	 พร้อมทั้งขอขยายระยะเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ					

ฉบับนี้ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๖	 เมษายน	 ๒55๖	 ซึ่งที่ประชุมมีมติ						

เห็นชอบในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	 ๓	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และ										

รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดประชุมโดยเลื่อนการพิจารณา														

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.55	นาฬิกา



๗๑

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -		ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ					

การกำาหนดน้ำาหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)



๗๒

การประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๙	 เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒55๖	 มีการประชุมวุฒิสภา						

ครั้งที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมี	 นายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๔5	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

และนายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ขึ้นบัลลังก์	 รองประธาน

วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่

ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปี								

ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก											

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม	

และภาษีประจำาปี	 และนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงาน

ราชการ)	 และให้นำาเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แก้ไข																		

ซึ่ งวุฒิสภาเห็นชอบด้วยแล้ว	 เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในการประกาศใน																									

ราชกิจจานุเบกษาต่อไป

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.		รับทราบ	 เรื่อง	 คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษวุฒิสภา	 ได้จัดกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทยรดน้ำาขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำาปี	 ๒55๖	 ของสมาชิกวุฒิสภา										

ในวันอังคารที่	 ๙	 เมษายน	 ๒55๖	 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวุฒิสภา	 ณ	 บริเวณห้องโถง							

ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๒	จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯ	เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.		รับทราบ	 เรื่อง	 คณะอนุกรรมการจัดทำารายงานการศึกษาติดตามข้อมูล												

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของวุฒิสภา	 ในคณะกรรมการ

วิชาการของวุฒิสภาได้จัดหนังสือ	“วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปี”	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประเด็นสำาคัญในการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับ					



๗๓

การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	 รวมทั้งข้อสังเกตของวุฒิสภา

ต่อนโยบายและภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒55๖	

เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย											

งบประมาณและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	 โดยคณะอนุกรรมการฯ		

ได้ดำาเนินการแจกจ่ายเพื่อเผยแพร่หนังสือดังกล่าวแก่สมาชิกฯ	บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา

	 	 	 -		ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงน้ำาหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการ

ขนส่งส่วนบุคคล)	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	๑)	ซึ่งเป็นการ

พิจารณาในวาระที่สองต่อจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 เป็น

พิเศษ	 เป็นวันศุกร์ที่	 5	 เมษายน	 ๒55๖	 ที่ประชุมได้พิจารณาในมาตรา	 ๘	 แล้วพิจารณา									

เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและลงมติในวาระที่สาม	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว	พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

พิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๐	 (๒)	 ให้เปลี่ยน

ระเบียบวาระการประชุม	 โดยให้เลื่อนเรื่องด่วนที่	 ๔	 ขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องด่วนที่	 ๒	 และ

เรื่องด่วนที่	๓	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	ประธานของที่ประชุมจึงได้ดำาเนินการให้มีประชุมพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	(โอนกรมอุทยานแห่งชาต	ิ

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืชไปเป็นของกรมป่าไม้)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	๔)	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและได้ลงมติให้วาระที่สาม	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว	พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

พิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวต้อนรับ

นางปานี	 ยาท่อตู้	 (H.E.	 Mrs.	 Pany	 Yathotou)	 ประธานสภาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวและคณะ	ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการประชุมวุฒิสภา	และต่อมา	ประธานของที่ประชุม

ได้กล่าวต้อนรับนายคอร์เค	 ควน	กัสตาเญดา	 เมนเดช	 (H.E.	Mr.	 Jorge	 Juan	Castaneda	

Mendez)	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำาประเทศไทยที่ได้	

เข้าเยี่ยมชมการประชุมวุฒิสภา



๗๔

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องอื่น	 ๆ	 ตามที่สมาชิกฯ	 เสนอญัตติ	 และที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนเรื่องดังกล่าวขึ้นมา

พิจารณาก่อน	 เพื่อตั้งกรรมาธิการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและ

สหกรณ์	วุฒิสภาซึ่งที่ประชุมมีมติตั้งนางพรทิพย์		โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	เป็นกรรมาธิการ

แทนตำาแหน่งที่ว่างตามที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ

	 หลังจากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา	เรื่องด่วนที่	๒	

เลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรา	๗๐	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒55๓	ซึ่งเป็นเรื่องที่เลื่อนมา

จากการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๗	มกราคม	๒55๖

	 ในการนี้	 ประธานของที่ประชุมได้ให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำา

หน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม	 เสนอรายงานผล							

การตรวจสอบประวัติฯ	ของผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ	ทั้ง	5	ด้าน	คือ	ด้านกิจการ

กระจายเสียง	 ด้านกิจการโทรทัศน์	 ด้านกิจการโทรคมนาคม	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 และ

ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 โดยที่ประชุมได้พิจารณาในส่วนที่หนึ่งซึ่งเป็น

รายงานเปิดเผย	 แล้วจึงได้ดำาเนินการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการฯ	 ร้องขอ																												

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๘	 วรรคสอง	 เพื่อพิจารณารายงานในส่วนที่สอง	 ซึ่งเป็นรายงานลับ		

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๖	 วรรคสอง	 ต่อมาประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุมโดย								

เปิดเผยเพื่อให้สมาชิกฯ	 ออกเสียงลงคะแนนเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการในแต่ละด้าน

โดยวิธีลงคะแนนลับ	ด้วยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนในคูหาลงคะแนน	 โดยประธานของที่

ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอน	 และวิธีการออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกให้สมาชิกฯ	 ทราบ	 และได้ตั้ง

สมาชิกฯ	 เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน	 จำานวน	 ๒	 ชุด	 ชุดละ	 ๖	 คน	 โดยผลการตรวจนับ

คะแนนปรากฏว่าผู้ได้รับคะแนนสูงสุด	ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการในแต่ละด้าน	 ดังนี้

	 ๑.		ด้านกิจการกระจายเสียง	 คือ	พลเอก	ธวัชชัย		สมุทรสาคร

	 ๒.	 ด้านกิจการโทรทัศน์	 คือ	นายพิชัย	อุตมาภินันท์

	 ๓.	 ด้านกิจการโทรคมนาคม	 คือ	นายอมรเทพ	จิรัฐิติเจริญ

	 ๔.	 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	 คือ	นายประเสริฐ	อภิปุญญา

	 5.	 ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	

	 	 	 คือ	พลเอก	บุญยวัจน์	เครือหงส์



๗5

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา	 เรื่องด่วนที่	 ๓	

เลือกรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	แทนตำาแหน่งที่ว่าง	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๘	ทั้งนี้	เนื่องจาก

นางพรทิพย์	โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ลาออกจากตำาแหน่ง

ตั้งแต่วันที่	 ๖	 เมษายน	 ๒55๖	 ในการนี้	 มีสมาชิกฯ	 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกเป็น						

รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	จำานวน	๔	คน	ดังนี้

	 ๑.		นายวิทยา	อินาลา

	 ๒.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์

	 ๓.	นายอนันต์	อริยะชัยพาณิชย์

	 ๔.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์

	 โดยก่อนที่จะดำาเนินการเลือก	 ประธานของที่ประชุมได้ให้สมาชิกฯ	 ผู้ได้รับการ

เสนอชื่อได้จับสลากเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม	 ซึ่งที่ประชุมมีมติกำาหนดคนละไม่เกิน	 5	

นาที	หลังจากนั้น	จึงให้สมาชิกฯ	ลงคะแนนเลือก	โดยการลงคะแนนลับ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๘	

และได้ตั้งสมาชิกฯ	 เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน	 จำานวน	 ๖	 คน	 ผลปรากฏว่านางนฤมล	

ศิริวัฒน์	เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลำาดับแรก	(5๔	คะแนน)	นายอนันต์	อริยะชัยพาณิชย์	ได้รับ

คะแนนสูงสุดลำาดับที่สอง	 (๓๙	 คะแนน)	 เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกฯ	 มาลงชื่อ											

เข้าร่วมประชุมจำานวน	๑๔๖	คน	ทำาให้นางนฤมล	ศิริวัฒน์	มีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวน								

สมาชิกฯ	 ที่มาประชุม	 (๗๓	 คะแนน)	 ดังนั้น	 จึงต้องนำาชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองลำาดับ											

ดังกล่าวมาให้สมาชิกฯ	 ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง	 ผลปรากฏว่าทั้งสองคนได้รับคะแนน	 ๖๘	

คะแนนเท่ากัน	 ซึ่งข้อบังคับฯ	 ข้อ	๘	 ให้ใช้วิธีจับสลาก	นายอนันต์	 อริยะชัยพาณิชย์	 เป็นผู้ได้					

รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	แทนตำาแหน่งที่ว่าง

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	 ระเบียบวาระ										

การประชุมครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุกระทู้ถาม	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว														

เรื่องที่ค้างพิจารณา	และเรื่องที่เสนอใหม่

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๑5	นาฬิกา



๗๖

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	๒		ฉบับ	ดังนี้

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงน้ำาหนัก								

ของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(โอนกรม

อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ไปเป็นของกรมป่าไม้)
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ข่าวในประเทศ

	 ประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาความร่วมมือ 

 ฝ่ายนิติบัญญัติ ๔ ประเทศลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง

	 วันที่	 ๑๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง	 (ตอนล่าง)	 :	 กัมพูชา	ไทย	ลาว	และเวียดนาม		

โดยกล่าวว่า	 การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นวาระสำาคัญที่กลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำาโขงได้มี

โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมสัมมนาอย่างเป็นทางการเป็น

ครั้งแรก	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีบทบาทสำาคัญในการ							

ส่งเสริม	 และมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำาโขง	 (ตอนล่าง)	

ให้บรรลุผลสำาเร็จ	 และเจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนใน	๓	ประเด็นหลัก	คือ	

ด้านการคมนาคม	 ด้านแรงงาน	 และด้านบทบาทสตรีและการเมือง	 โดยรัฐสภาไทยพร้อมให้

ความร่วมมือในทุก	 ๆ	 ด้าน	 และหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำาไปสู่การพัฒนาในระดับ

นานาชาติและในอนาคต	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำาโขง

ตอนล่างเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ในปี	 ๒๕๕๘	 ด้วย	 สำาหรับผู้เข้าร่วม																

การสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย	 คณะผู้แทนจากรัฐสภาสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม																	

คณะผู้แทนสภาแห่งชาติ	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และสมาชิกรัฐสภาไทย	

นำาโดย	 นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 เวียดนาม															

พลตำารวจโท	 พิชัย	 สุนทรสัจบูลย์	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 ลาว																					

พันตำารวจโท	 พายัพ	ทองชื่น	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 กัมพูชา

รอบรั้วสภา
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	 นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	 เวียดนาม								

กล่าวว่า	 การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่าย

นิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง	(ตอนล่าง)	ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	

เพราะเปรียบเสมือนกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ	ซึ่งเห็นได้จากการที่รัฐบาลของประเทศ

ต่าง	 ๆ	 ได้มีการร่วมมือกันในการพัฒนาทั้งด้านการค้าการลงทุน	 การคมนาคมขนส่ง	 และ

ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป	 ดังนั้นรัฐสภาไทยในฐานะ								

ผู้แทนประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน						

เพราะหากฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศลุ่มแม่น้ำาโขงสามารถร่วมมือกันในการริเริ่มศึกษา	 และ

ผลักดันแนวทาง	 ตลอดจนแผนงานพัฒนาในด้านต่างๆ	 ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาค							

ลุ่มแม่น้ำาโขงได้ก็จะเป็นก้าวสำาคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้	 และความร่วมมือทางด้าน

กฎหมายต่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำาโขงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

	 ภายหลังจากการสัมมนา	 นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาไทย	 –	 เวียดนาม	 กล่าวขอขอบคุณกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำาโขง	 (ตอนล่าง)	 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งที่เข้าร่วมหารือในการสัมมนาในครั้งนี้	 พร้อมหวังว่าข้อมูล
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และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์	 และมีคุณค่าต่อการพัฒนาความ

สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาของประเทศลุ่มแม่น้ำาโขง	 (ตอนล่าง)	 โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่ม

มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาลาว	 ไทย	 และเวียดนาม	 ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งด้าน

การคมนาคม	 แรงงาน	 และบทบาทสตรีและการเมือง	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา

อุปสรรคในด้านต่างๆ	ของกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำาโขง	 (ตอนล่าง)	 ให้เกิดผลสำาเร็จต่อไป

 ประธานรัฐสภา ได้รับหนังสือขอให้ภาครัฐผลักดันการคมนาคม 

 และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม	

	 วันที่	 ๑๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 และ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ได้รับหนังสือจากนายมงคล	ตันสุวรรณ	ประธานหอการค้าจังหวัด

นครพนม	และนายสุรพงษ์	ประเสริฐ	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม	ขอให้ภาครัฐ

ผลักดันการคมนาคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม	 เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เนื่องจากในปี	๒๕๕๘	ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)		ดังนั้นการขับเคลื่อนการเป็นจุดเชื่อมต่อ	(Connectivity)	จึงมีความ

สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	 โดยขอให้ภาครัฐเร่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในโครงการ

สร้างรถไฟรางคู่	 จากอำาเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่นมายังอำาเภอเมืองนครพนม	 ซึ่งผ่าน												

๕	 จังหวัดในภาคอีสาน	 ระยะทาง	 ๓๔7	 กิโลเมตร	 และปรับปรุงเส้นทางรถยนต์ที่ผ่านเข้า

จังหวัดนครพนมเป็น	 ๔	 ช่องทางจราจร	 โดยเชื่อมจังหวัดสกลนคร	 นครพนม	 และมุกดาหาร	
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พร้อมขอให้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีการ

จัดประชุมแสดงสินค้านานาชาติอีสาน	 –	 อาเซียนเอ๊กซ์โปเป็นประจำาทุกปี	 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

และการค้าชายแดน	 รวมถึงขอให้ภาครัฐผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะ						

อย่างเสรีด้วย	 อาทิ	 การปรับปรุงกฎหมาย	 เพื่อเปิดรับแรงงานจากสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 เนื่องจากแรงงานทั่วไปในขณะนี้มีไม่เพียงพอ	

นอกจากนีย้ังขอให้มีการผลักดันจังหวัดนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยใช้เขตเศรษฐกิจ

จากอำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	เป็นตัวอย่างต้นแบบด้วย

	 ด้านประธานรัฐสภา	 กล่าวว่า	 ที่ผ่านมารัฐสภาไทยได้ให้ความสำาคัญกับการ

คมนาคมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว	 เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมาโดยตลอด	 พร้อมเห็นว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนควรมีการบูรณาการร่วมกัน	 เพราะ

เรื่องดังกล่าว	 นับเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่สำาคัญ	 อย่างไรก็ตาม	 พร้อมยินดีรับ

เรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป	 โดยมอบหมายให้นางสาวภูวนิดา	 คุนผลิน	 ในฐานะประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภาดำาเนินการพิจารณาต่อไป

 รัฐสภาให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทย และ 

 ร่วมหารือด้านการค้า แรงงาน และโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ

	 วันที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๕๖ 	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วยนายไพจิต	 ศรีวรขาน	 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 -	 เวียดนาม	

และคณะ	ให้การรับรอง	นางเหวียน	ถิ 	เนือง	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเวียดนาม	 -  ไทย

พร้อมคณะ	 ณ	ห้องรับรองพิเศษ	ชั้น	๒	 อาคารรัฐสภา	๒	 ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมสัมมนา

ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงตอนล่าง																	

:	 กัมพูชา	 ลาว	 ไทย	 และเวียดนาม	 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่	 ๑๕	 -	 ๑7	 มีนาคม	 ๒๕๕๖												

ณ	 จังหวัดนครพนม	 และในฐานะแขกของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 -	 เวียดนาม	

โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนด้านการค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร

ระหว่างกัน	 ซึ่งอนาคตมีความเป็นไปได้ในการเป็นหุ้นส่วนเรื่องข้าวเพื่อกำาหนดราคาในตลาดโลก	

ขณะที่ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเวียดนาม	 -	 ไทยได้กล่าวขอบคุณสำาหรับไมตรี

และการต้อนรับอย่างอบอุ่นในระหว่างการประชุมและการเดินทางเยือน	 โดยสาระที่ได้					
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จากการประชุมนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

พัฒนาด้านการคมนาคม	แรงงาน	และบทบาทสตรี

กับการเมือง	 ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำาโขงและหวังให้

มี การผลักดัน เป็นรูปธรรม 	 อย่ า ง ไรก็ตาม	

เวียดนามขอความร่วมมือจากรัฐสภาไทยให้ช่วย

ผลักดันการทำาความตกลงระหว่างกัน	 (MOU)	

เรื่องแรงงานเวียดนามให้เข้าทำางานในประเทศไทย

ได้อย่างถูกต้อง	พร้อมยอมรับว่าแม้ได้ให้การอบรม
ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มแรงงานภายในประเทศเวียดนามแล้ว	 แต่ยังคงมีการลักลอบเข้าไทย

เป็นจำานวนมาก	 ด้านนายเจริญ	 กล่าวว่าจะเร่งประสานไปยังกระทรวงแรงงาน	 เพื่อให้เกิด		

การบริหารจัดการกับกลุ่มแรงงานร่วมกัน	 พร้อมระบุว่า	 แรงงานเวียดนามในประเทศไทย

มักเป็นกลุ่มที่อยู่ ในสถานประกอบการ	 แต่แท้จริงแล้วแรงงานเวียดนามมีฝีมือด้าน																				

การก่อสร้างซึ่งไทยยังขาดอยู่เป็นจำานวนมาก	 นอกจากนี้	 อนาคตไทยจะผลักดันจุดผ่านแดน

ให้เป็นแบบ	 one	 stop	 service	 และใช้บัตรใบเดียวในการเดินทางเข้าออกระหว่างกันใน	

กลุ่มประเทศอาเซียน	 พร้อมกันนี้รัฐสภาไทยให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างกันในระดับรัฐสภาของกลุ่มประเทศในอาเซียน	 โดยมอบหมายให้เลขาธิการ															

สภาผู้แทนราษฎร	เดินทางไปเยือนอีก	9	ประเทศ	เพื่อหารือและประสานความร่วมมือระหว่าง

กันในการทำางานเพื่อส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

	 และในวันเดียวกัน	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	

ให้การรับรอง	นางเหวียน	ถิ	เนือง	(Mrs.Nguyen	Thi	Nuong)	ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก

รัฐสภาเวียดนาม	 -	 ไทย	สภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	 ๒	 โดยนายสุรชัย	 กล่าวว่า	 ไทย	 -	 เวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม	 การค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่อง	 และหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะพัฒนาส่งเสริม							

ในทุกเรื่องให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น	 นอกจากนี้ต้องการให้ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ											

ช่วยส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจไทยกว่า	 ๒00	 โครงการ	 และขอฝากให้พิจารณา

โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เพื่อเรียนรู้การทำางานร่วมกัน	 เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ทั้งนี้	 เชื่อว่า

จะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง	๒		ประเทศเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี

ต่อกัน	 ที่สำาคัญจะเป็นการนำาไปสู่การยกระดับการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติให้มี
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มาตรฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต	ด้านนางเหวียน	ถิ	 เนือง	กล่าวว่า	

เห็นด้วยกับโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ	 เพราะเป็นสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้น	 และขอเชิญ

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และคณะเยือนเวียดนาม	 เพื่อขอความเห็นและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้ช่วยหน่วยงานเลขา

ต่าง	 ๆ	 การคมนาคมการเชื่อมโยงระหว่างไทย	 -	 เวียดนาม	 และประเทศต่าง	 ๆ	 ในอาเซียน	

บทบาทสตรีกับการเมือง	 ทั้งนี้จะดูแลและประสานไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้อำานวย										

ความสะดวกแก่นักธุรกิจไทยและแรงงานไทยที่ทำางานอยู่เวียดนาม	 ดูแลความสัมพันธ์ทาง

ด้านนิติบัญญัติ	 และผลักดันความสัมพันธ์ระหว่าง	 ๒	 ประเทศอย่างดี	 นอกจากนี้รัฐบาล

และรัฐสภาเวียดนามยังมีความประสงค์ที่จะลงนามข้อตกลงในการดูแลจัดการบริหารแรงงาน

กับรัฐบาลไทย	 เพื่อให้แรงงานเวียดนามเข้าทำางานในไทยอย่างถูกกฎหมาย	 เพื่อคุ้มครอง

สิทธิและลดปัญหาแรงงานในประเทศไทย

	 รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง		กล่าวเพิ่มเติมว่า	ไทยยินดีสนับสนุนและต้อนรับ

นักลงทุนเวียดนาม	 และตนจะนำาเรื่องความร่วมมือด้านคมนาคม	 แรงงาน	 ที่ได้หารือในที่

ประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงตอนล่างที่	จังหวัดนครพนม	แจ้งให้รัฐบาลทราบอีกครั้ง	ทั้งนี้เห็น

ด้วยว่าควรมีข้อตกลงทั้งเรื่องคมนาคมข้ามแดน	และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

 คณะกรรมการสื่อสารการเมืองของรัฐสภา จัดสัมมนาสร้างความ 

 เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	

	 วันที่	๑9	มีนาคม	๒๕๕๖ 	นายวัฒนา	เซ่งไพเราะ	ประธานคณะกรรมการสื่อสาร

การเมืองของรัฐสภา	 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ	 เรื่อง	 “โครงการเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ”	 จัด

ขึ้นโดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สื่อสารทางการเมืองของรัฐสภา	

โดยนายวัฒนา	กล่าวว่า	การสัมมนาครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ประชาชน

ได้เข้ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 โดยเฉพาะผู้นำาชุมชนที่ได้ร่วมระดมความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะความเป็นพลเมืองให้เกิดองค์ความรู้ด้านการเมือง								

การปกครองและสามารถนำาไปปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันเป็นการสร้างนายวัฒนา เซ่งไพเราะ
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รากฐานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไป

 วิปฝ่ายค้านเผยเตรียมการรับมือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

	 วันที่	 ๑9	 มีนาคม	 ๒๕๕๖  นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 (วิปฝ่ายค้าน)	 แถลงภายหลังการประชุมถึงแนวทางของฝ่าย

ค้านเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม	 ฉบับที่	 นายวรชัย	 เหมะ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับคณะเป็นผู้เสนอว่า	 ขณะนี้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม												

สภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ส่วนจะมีการขอให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน

หรือไม่นั้นยังไม่มีความชัดเจน	อย่างไรก็ตาม	วิปฝ่ายค้านได้เตรียมการ

รับมือไว้	 ๓	 สถานการณ์	 คือ	 ยังไม่มีการขอให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา	

แต่เห็นว่าเป็นการเพิ่มเงื่อนไขภาวะเสี่ยงให้กับความไม่สงบในประเทศ	

คือ	 ร่างปรองดองทั้ง	๔	ฉบับ	ส่วนกรณีที่	๒	 อาจมีการเสนอให้เลื่อนขึ้นมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

พิจารณา	 แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ของรัฐบาลไม่เห็นชอบ	 ซึ่งหมายถึง																

การเล่นละครหลอกพวกเดียวกันว่าส่วนหนึ่งได้พยายามเสนอกฎหมายให้แล้วแต่ไม่สำาเร็จเพราะ

สภาไม่อนุมัติให้มีการเลื่อน	 นับเป็นการลดแรงกดดันจากฝ่ายที่เคยสนับสนุนทางการเมือง

กันมา	 เป็นการแบ่งบทกันเล่นระหว่างสมาชิกพรรคการเมืองแกนนำารัฐบาลด้วยกันเอง	 และ

กรณีที่	 ๓	 ที่ประเมินไว้คือ	 มีการขอเลื่อนขึ้นมาพิจารณา	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร										

ฝ่ายรัฐบาลเห็นชอบ	 ซึ่งหมายถึงบ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะอันตรายทันทีทั้งในและนอกสภา	

พร้อมกันนี้ขอชี้แจงว่าการเลื่อนวาระขึ้นมาพิจารณาทำาได้ง่าย	 ด้วยเการใช้เพียงเสียงข้างมาก

ในที่ประชุมเท่านั้น	 ไม่ใช่เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภา	 เช่นที่สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลออกมาระบุ	 ทำาให้ฝ่ายค้านและประชาชนต้องติดตาม

สถานการณ์โดยใกล้ชิดตลอดเวลา

	 นายจุรินทร์	กล่าวต่อไปว่า	การประเมินภาวะอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากมีการเลื่อน

ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณานั้น	ไม่ได้ประเมินเกินกว่าข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่	โดยจะ
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เห็นได้จากเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายปรองดอง	 ก็มีการออกมา

ชุมนุมต่อต้านนอกสภา	 ประกอบกับขณะนี้กลุ่มพลังการเมืองและฝ่ายต่าง	 ๆ	 ได้ออกมาระบุ

แล้วว่าหากมีการล้างผิดจะออกมาชุมนุมคัดค้าน	ซึ่งในส่วนของฝ่ายค้านชัดเจนว่าไม่สนับสนุน

การล้างผิดแต่สนับสนุนการเคารพกฎหมาย

 รัฐสภาไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสหภาพรัฐสภาเอเชียแปซิฟิกที่ 

 ประเทศญี่ปุ่น 

	 วันที่	 ๒0	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา														

คนที่หนึ่ ง 	 นำาคณะผู้ แทนรัฐสภาไทยไปร่วมประชุมสหภาพรัฐสภาเอเชียแปซิฟิก	

(APPU)	 ครั้งที่	๔๓	ระหว่างวันที่	๒๔	 -	 ๒๘	มีนาคม	๒๕๕๖	ณ	กรุงโตเกียว 	ประเทศญี่ปุ่น	

โดยกล่าวว่า	 ในการประชุมดังกล่าวมีการพิจารณาความคืบหน้าการดำาเนินการของประเทศ

สมาชิก	 ว่าได้ปฏิบัติตามข้อมติของที่ประชุมครั้งที่แล้วไปมากน้อยเพียงใด	 โดยในส่วนของ

รัฐสภาไทย	ตนในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม	ซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนรวมอยู่ด้วย	 โดยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่

จะเข้าร่วมการประชุม	APPU	ร่วมกับตนอีก	9	คน	ว่าประกอบด้วย	นางวราภรณ์	ตั้งภากรณ์ 	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 นายบุรณัชย์	 สมุทรักษ์	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 นายอำานาจ	

วิลาวัลย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดปราจีนบุรี	 พรรคภูมิใจไทย 													

นางสิรินทร	 รามสูต	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดน่าน	 พรรค							

เพื่อไทย	 นางสาวธีรรัตน์	 สำาเร็จวาณิชย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพมหานคร	 พรรคเพื่อไทย	 นางพิกุลแก้ว	 ไกรฤกษ์	 สมาชิก

วุฒิสภา	 จังหวัดพิษณุโลก	 นายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 สมาชิกวุฒิสภา	

นายประกอบ	 จิรกิตติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคประชาธิปัตย์ 	 และนายไพจิต	 ศรีวรขาน	 สมาชิกสภา																						

ผู้แทนราษฎร	จังหวัดนครพนม	พรรคเพื่อไทย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย



๘๕

 พลเอก พิชาญเมธ  ม่วงมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี 

 รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ถึงแก่อนิจกรรม

	 วันที่	๒0	มีนาคม	๒๕๕๖	พลเอก	 พิชาญเมธ	ม่วงมณี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 ถึงแก่อนิจกรรมแล้วด้วยโรคมะเร็ง	 ตั้งศพที่วัดพระสิงห์	

อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	กำาหนดสวดพระอภิธรรม	7	วัน	สำาหรับ	พลเอก	พิชาญเมธ	เกิด

เมื่อวันที่	๖	กันยายน	๒๔๘9	 จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 รุ่นที่	๑๖	 (จปร.	 ๑๖)	

ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	

จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 และดำารงตำาแหน่งรองแม่ทัพภาคที่	 ๓	 ก่อนเกษียณอายุราชการ	 แล้ว

ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกในนามพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี	

๒๕๕๑	 สมัยรัฐบาลนายสมัคร	 สุนทรเวช	 และได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม	ก่อนเสียชีวิต	พลเอก	 พิชาญเมธ	ดำารงตำาแหน่ง	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นสมัยที่	 ๒	 ตามบัญชีรายชื่อลำาดับที่	 ๓๖	 ของพรรคประชาธิปัตย์	

มีอายุ	 ๖๖	 ปี	 ๖	 เดือน	 ทั้งนี้	 ผู้ที่จะได้เลื่อนขึ้นมาเป็น	 สมาชิก											

สภาผู้แทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อในลำาดับถัดไปซึ่งเป็นลำาดับที่	 ๔๕	

ของพรรคประชาธิปัตย์คือ	นายอิสรา	สุนทรวัฒน์	 เลขานุการ	 นายอภิสิทธิ์	

เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 และอดีตสมาชิก										

สภาผู้แทนราษฎรเขต	 ๑0	 กรุงเทพมหานคร	 พรรคประชาธิปัตย์

 

 กรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  

 เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถานีฯ แล้ว

พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี

วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

	 วันที่	 ๒0	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ																		

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ในฐานะประธานคณะ

กรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	

เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ปี	 ๒๕๕7	 -	 ๒๕๖0	



๘๖

ตามที่นายจิรายุ	 ห่วงทรัพย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย	 ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา	 เป็นผู้เสนอ	 โดยนายจิรายุ	 นำาเสนอกรอบแนวทางการดำาเนินงานตามร่างแผน							

ยุทธศาสตร์ฯ	๔	ประการ	คือ	การพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนิติบัญญัติที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 โดยการผลิตรายการประเภทส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนให้มากขึ้น	 รวมถึงประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันพระปกเกล้าและ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ	 และการพัฒนาเครือข่ายและช่องทางการเผยแพร่	 โดยการขยาย

เครือข่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์	 รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาองค์กร	 โดยการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 ตลอดจนต้องมีการประเมินผลการตอบรับของผู้ชมรายการ	 นอกจากนี้

นายจิรายุ	 ยังกล่าวว่า	 การดำาเนินการของแผนยุทธศาสตร์	 ดังกล่าวนั้น	 เพื่อเป็นการตอบสนอง

ความต้องการ	 ความคาดหวังของประชาชน	 ผู้เสียภาษีซึ่งถือเป็นเจ้าของสถานีวิทยุ								

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่แท้จริง

	 ด้ านนายนคร	 มาฉิม 	 สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 	 จั งหวัดพิษณุ โลก																							

พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมการ	 กล่าวเห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์ฯ	 แต่มีข้อเสนอแนะว่า	

เพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือควรสะท้อน

ถึงความเป็นอิสระในการนำาเสนอเนื้อหา	 มีความเป็นกลาง	 ในการถ่วงดุลตรวจสอบ	 และให้

ความสำาคัญกับประชาชนทุกกลุ่มใช้ช่องทางสื่อรัฐสภาเผยแพร่ถึงความหลากหลาย	 และควร

สะท้อนถึงปัญหาการที่เมืองไทยพบว่ามีการซื้อเสียง	 การใช้อิทธิพลหรือใช้อำานาจรัฐ														

เพื่อช่วงชิงมวลชน	 การทุจริตคอร์รัปชัน	 อย่างไรก็ตาม	 ก่อนอื่นควรมีการเสนอแผนเพิ่ม

อัตรากำาลังในปีงบประมาณ	๒๕๕7

	 ต่อมาที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานีวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 โดยช่วงท้ายนายจิรายุ	 ได้ระบุว่า	 จะเร่งดำาเนินการพัฒนา

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ในเดือนพฤษภาคม	 จะเริ่มปรับเปลี่ยนรูป

แบบรายการสด	 คือ	 รายการมองรัฐสภา	 รายการรัฐสภาของประชาชน	 รายการสายด่วน

รัฐสภา	และรายการสถานีอู่ทองใน	ให้น่าสนใจมากขึ้น

	



๘7

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจําปี ๒๕๕๖

	 วันที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร		

คนที่สอง	 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย	 ปี	 ๒๕๕๖	 ณ	 ห้องโถงชั้นล่าง	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 พร้อมทั้งให้โอวาทกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า	 การจัดกิจกรรมยุวชน

ประชาธิปไตยถือเป็นกิจกรรมที่ดี	 ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าในตัวเอง	 และหากต้องการ

ประสบความสำาเร็จในชีวิต	 สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ	 ทุกคนจะต้องเป็นคนมีวินัย	

ตั้งใจมุ่งมั่นทำาในสิ่งที่ต้องการ	 เพราะการที่จะก้าวไปสู่ความสำาเร็จในทุกสิ่งต้องเริ่มจากตัวเราเอง	

ต้องมีความมานะ	 พยายาม	 มุ่งมั่น	 ตั้งใจทำาในสิ่งที่ต้องการ	 ทั้งนี้เห็นว่า	 การเมืองเกี่ยวข้อง					

กับทุกคนในประเทศ	เพราะการเมืองเป็นตัวกำาหนดนโยบาย	แต่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือก

ว่าต้องการนโยบายใด	 ต้องการพรรคไหนมาบริหารประเทศ	 ดังนั้นขอฝากเยาวชนทุกคนว่า	

หากจะสร้างความมั่นคง	 เจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ	 เยาวชนรุ่นหลังจะต้องให้								

ความสนใจกับการเมือง	 ต้องเลือกพรรคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ดี																

ไม่ซื้อเสียงไม่โกงกิน

	 จากนั้น	เยาวชนได้เข้าศึกษาดูงานรัฐสภา	โดยนายนิคม	ไวยรัชพานิช	รองประธาน

รัฐสภาและประธานวุฒิสภา	ได้กล่าวให้โอวาทเยาวชนที่เข้าศึกษาดูงานรัฐสภา	ว่า	ประเทศไทย

เปลี่ยนแปลงการปกครองและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารประเทศ	 แต่ใน

ปัจจุบันวิถีหรือวัฒนธรรมประชาธิปไตย	ยังไม่ซึมซับเข้าสายเลือดของคนไทย	การไม่รู้จักสิทธิ	

หน้าที่	 ไม่รู้จักกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางชุมชน	 ส่งผลให้ประชาธิปไตยของไทย

ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร	  ประชาธิปไตยต้องอาศัยการรับรู้	ปฏิบัติ	ยอมรับ	การแสดงความคิดเห็น		

ที่มีเหตุและผล	รู้จักสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วม	จึงเชื่อว่า	การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็น



๘๘

จุดเริ่มต้นฝึกเป็นนักประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกัน	 ทั้งที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	

และจะสามารถทำาให้เยาวชนซึมซับเรื่องของวิถีชีวิตประชาธิปไตยกับชีวิตประจำาวันได้มากขึ้น	

และเชื่อว่าหลังจบโครงการเยาวชนจะสามารถนำาความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำาวัน										

นำาไปสร้างองค์ความรู้ในโรงเรียน	ชุมชน	ขยายผลสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยต่อไป

	 ต่อมาในวันเดียวกัน	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	

ได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชน	 ว่า	 ขอฝากให้ยุวชนประชาธิปไตยเข้าใจว่า	 การเมืองไม่ใช่เรื่อง	

เลวร้าย	การเมืองประกอบด้วยหลายฝ่าย	 และการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน	  ถ้าประชาชนคิดว่า		

การเมืองเป็นเรื่องไม่ดี	 และไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว	 ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มุ่งแสวงหา	

ผลประโยชน์ยิ่งเข้ามาบริหารประเทศมากขึ้น	โดยมุ่งแต่หาคนโกงเข้ามาบริหารประเทศ	เพราะ

เจ้าของประเทศบอกเองว่าโกงไม่เป็นไร	 ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะให้ประเทศเดินไปใน		

ทิศทางใด	 เพราะทุกวันนี้เราสูญเสียเงินไปกับการทุจริตคอร์รัปชันจำานวนมาก	 ขณะเดียวกัน

การเมืองที่ดีต้องเริ่มจากประชาชน	 โดยประชาชนเปิดใจรับข้อมูลข่าวสารให้มาก																								

เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกคนดีให้เข้ามาบริหารประเทศ	 ทั้งนี้	 ประชาธิปไตยไม่มี								

หลักประกันว่าจะได้รับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐบาลที่ดี	 แต่ประชาธิปไตยมี																	

หลักประกันอย่างเดียวว่า	 ถ้าไม่ดีประชาชนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เงื่อนไข																					

การเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ	 พร้อมขอฝาก

ให้ยุวชนประชาธิปไตย	 ให้ความสำาคัญกับค่านิยม	 เพราะถ้าประชาชนเห็นว่าความซื่อสัตย์

สำาคัญ	 อย่างน้อยจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีว่าการเมืองจะมีความซื่อสัตย์	 แต่อย่างไรก็ตาม								

สิ่งที่น่ากังวลคือผลสำารวจที่ออกมาว่า	 โกงไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้ประโยชน์	 จึงไม่น่า

แปลกใจที่ประเทศจะได้ยุวชนประชาธิปไตยยึดระบบคุณธรรมเพราะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่สุด		

ที่จะพัฒนาการเมืองไปสู่คุณภาพของการเมืองและนักการเมืองที่ดีกว่า
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 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามแนวทาง

 การทํางานของกรมศุลกากร	

	 วันที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖  นายจิรายุ	 ห่วงทรัพย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพมหานคร	 พรรคเพื่อไทย	 กล่าวตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน

ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเลือกปฏิบัติต่อ

ประชาชนว่า	 ได้รับการร้องเรียนขณะนี้มีการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร	 ที่ใช้

อำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ	 จับกุม	 ผู้ลักลอบนำาเข้าสินค้าหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร

หรือซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร	 โดยจากปัญหาดังกล่าวอยากทราบว่า	

กรมศุลกากรมีขั้นตอนการจับกุม	 หรือเรียกตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่นำาเข้าสินค้าปลอดภาษี

เข้ามาในราชอาณาจักรอย่างไร	 รวมทั้งการจับกุมสุรา	 หรือบุหรี่ของนักท่องเที่ยว	 ที่ด่านศุลกากร

ในท่าอากาศยานมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรและของที่จับกุมได้เหล่านี้	 กรมศุลกากร																				

ได้ดำาเนินการอย่างไรต่อไป	 ด้านนายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	

กล่าวตอบกระทู้ถามดังกล่าวว่า	 เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง	 แต่โดยปกติแล้ว														

บุคลากรที่ทำางานอยู่ที่สนามบินจะมีหน่วยงานที่ทำางานร่วมกัน	 ๓	 หน่วยงาน	 คือ																														
การท่าอากาศยาน	 กรมศุลกากร	 และตำารวจตรวจ

คนเข้าเมือง	 มีการจัดแบ่งช่องทางสำาหรับผู้โดยสาร

อย่างชัดเจนว่าช่องทางที่ต้องสำาแดงและไม่ต้องสำาแดง

เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก	 แต่อย่างไรก็ตาม

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ส่วนสินค้าที่

มีการจับกุมนั้นหากไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของ

จะตกเป็นของแผ่นดินโดยจะมีการดำาเนินการตาม						

ขั้นตอนของกฎหมาย	 แต่ทั้งนี้ยืนยันได้ว่าที่ผ่านมา		

กระทรวงการคลังได้พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหา										

ที่ เกิดขึ้นกับกรมศุลกากรมาโดยตลอดซึ่งรวมถึง

กฎหมายที่มีปัญหาด้วย	 โดยคาดว่าจะมีการพิจารณา

กฎหมายที่เกี่ยวกับกรมศุลกากรในรัฐสภาเร็ว	ๆ	นี้ 
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 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามตามติด 

 นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล

	 วันที่	๒๑	 	มีนาคม	๒๕๕๖	  นายนคร	มาฉิม	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด

พิษณุโลก	 พรรคประชาธิปัตย์	 กล่าวตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุม													

สภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน	 การออกเอกสารสิทธิและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดินของประเทศว่า	 ขณะนี้รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะบริหารจัดการที่ดินของ

ประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำาในการใช้ที่ดินหรือไม่	 อีกทั้ง

ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายในการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่	อย่างไร	

และในประการสุดท้ายอยากทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายในการกระจายการถือครองที่ดินทั้ง

ประเทศในขณะนี้หรือไม่	 ด้านนายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กล่าวตอบกระทู้ถามดังกล่าวว่า	 ได้มอบหมายให้

เลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติทำาการปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับที่ดินใหม่	ใน	๔	ด้าน	

คือ	 การคุ้มครองทรัพยากรที่ดิน	 การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การจัด

ที่ดินให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 และข้อสุดท้ายคือ					

การบริหารจัดการที่ดิน	 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ													

สิ่งแวดล้อมพยายามที่จะนำายุทธศาสตร์นี้ไปบังคับใช้ทั่วประเทศ	

ส่วนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำากินนั้น	 กระทรวงมหาดไทยมี

ความพยามยามในการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนใน

รูปแบบต่างๆ	 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	 ส่วนที่ดิน

ที่ตกค้างการออกเอกสารสิทธินั้น	 ปีนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออก

ประกาศเพื่อเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิแล้ว

        

นายนคร มาฉิม
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ประเมินอาการเจ็บป่วย	 ออกจากคำานิยาม	 วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน	 นำาไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของ	๒	 สภา	ซึ่งยังไม่มี

การเรียกประชุมคณะกรรมาธิการร่วมชุดดังกล่าวแต่อย่างใด															

ถือเป็นความล่าช้าที่ผิดปกติจนส่งผลกระทบต่อขวัญและกำาลังใจของ

นักวิชาชีพสาธารณสุขและหมออนามัย	 ที่กระจายปฏิบัติงานอยู่ใน

ท้องถิ่นและถิ่นทุรกันดาร	รวมถึงพื้นที่ชายแดนและเสี่ยงภัย	เนื่องจาก

ไม่มีกฎหมายใดคุ้มครอง	 ทั้งนี้	 ต้องการให้พิจารณาได้เสร็จสิ้นใน

สมัยประชุมนี้ด้วย

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  ยืนยัน จะเร่งดําเนินการ 

 ให้พิจารณาร่างกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขในสมัยประชุมนี้ 

	 วันที่	๒๑		มีนาคม	๒๕๕๖	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร		

คนที่หนึ่ง	 พร้อมด้วย	 นายแพทย์วรงค์	 เดชกิจวิกรม	 ผู้แทนจากวิปฝ่ายค้าน	 และ	 นางมนพร	

เจริญศรี	 ผู้แทนจากวิปรัฐบาล	 รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มหมออนามัย	 และนักวิชาชีพ

สาธารณสุข	(สธ.)	นำาโดย	นายไพศาล	บวงชวด	นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข	ที่มาชุมนุม

อยู่หน้ารัฐสภาประมาณ	 ๕	 พันคน	 โดยต้องการทวงถามความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง				

พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	และผ่านไป

ยังขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภาแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ	์ ทำาให้			

สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว	 ที่ให้ตัดความหมายในสาระสำาคัญเกี่ยวกับ	

การบำาบัดรักษาโรคเบื้องต้นการตรวจวินิจฉัยและการบำาบัดรักษาโรคเบื้องต้น	 และการตรวจ

นายเจริญ จรรย์โกมล

	 ด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	 จะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบให้เร่งเรียก

ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 ส่วนเนื้อหาในการพิจารณาจะ

เป็นอย่างไรย่อมขึ้นกับคณะกรรมาธิการ	 จากนั้นเมื่อส่งกลับมาที่สภาผู้แทนฯ	 แล้ว	 จะขอให้						

วิปรัฐบาล	 และวิปฝ่ายค้าน	 ซึ่งมาร่วมรับฟังข้อเรียกร้องด้วยนั้น	 ร่วมกันเลื่อนเข้าสู่การ

พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทันทีเพื่อให้ทันในสมัยการประชุมสามัญนิติบัญญัติ
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 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตรัง แนะปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าชื่อเสนอ  

 กฎหมาย	

	 วันที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๖	 นายวิเชียร	คันฉ่อง	สมาชิกวุฒิสภา	จังหวัดตรัง	กล่าว

หารือในระหว่างการประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในช่วงที่ผ่านมา

ว่า	 บ่อยครั้งของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมักมีบุคคลที่ขอถอนชื่อออกจากการเข้าชื่อเสนอ

กฎหมายเนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดในตัวร่างกฎหมายหรือมีการนำาชื่อไปใช้เสนอกฎหมาย

หลายฉบับที่คลาดเคลื่อนจากความจริง	 ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาตนคิดว่า

หากเป็นไปได้อยากให้มีการแก้ไขเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมายใหม่	

โดยเฉพาะในส่วนของผู้รับรองควรจะต้องมีการเขียนคำารับรองให้ชัดเจน

ว่าจะเสนอหรือแก้ไขกฎหมายในมาตราใด	ซึ่งหากสามารถดำาเนินการได้

ตนเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะลดลงอย่างแน่นอน	 ตนจึงอยากให้ประธาน

วุฒิสภานำาแนวคิดของตนนี้ไปพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นายวิเชียร คันฉ่อง

 สมาชิกวุฒิสภา  จี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

 สั่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินําข้อมูลนํ้ามันดิบกลับขึ้นเว็บไซต์ 

	 วันที่	 ๒๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นางสาวรสนา	 โตสิตระกูล	 สมาชิกวุฒิสภา	

กรุงเทพมหานคร	 กล่าวว่า	 ขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านพลังงาน	

ภายใต้คณะกรรมาธิการการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	 และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	 วุฒิสภา	

กำาลังตรวจสอบเกี่ยวกับต้นทุนค่าน้ำามันดิบและค่าภาคหลวงที่ประเทศไทยได้รับ	 โดยจาก

การเปรียบเทียบการส่งออกน้ำามันดิบระหว่างปี	๒๕๔๔	กับปี	๒๕๕๕	พบว่าในปี	๒๕๔๔	มีการ

ส่งออกน้ำาดิบจากแหล่งน้ำามันทานตะวันประมาณ	๓๑	ล้านลิตรต่อวัน	ในราคาลิตรละ	๔.9๕	บาท	

แต่ในปี	 ๒๕๕๕	 ส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น	 ๔0	 ล้านลิตรต่อวัน	 ในราคาลิตรละ	 ๒๑.7๘	 บาท										

แต่ปรากฏว่าค่าภาคหลวงที่รัฐได้รับกลับลดลง	 ๖.๖๓%	 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการบริหารของ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอาจจะมีปัญหา	 นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวบนหน้า

เว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระหว่างที่คณะอนุกรรมาธิการฯ	ดำาเนินการตรวจสอบก็ถูก
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ลบทิ้ง	 ตนจึงตั้งข้อสังเกตถึงธรรมาภิบาลของกระทรวงพลังงานว่า		

เหตุใดจึงลบทิ้งข้อมูลดังกล่าวไป	 ดังนั้น	 ขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานสั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำาข้อมูลนั้นกลับมา

ใหม่	เพราะเป็นข้อมูลการส่งออกน้ำามันดิบ	และค่าภาคหลวงที่ประเทศ

ได้รับย้อนหลัง	 ๑๒	 ปี	 เพื่อให้มีการปรับปรุงค่าภาคหลวงดังกล่าวให้					

ถูกต้องทันการเปิดสัมปทานพลังงานรอบที่	๒๑	ของกระทรวงพลังงาน

นางสาวรสนา โตสิตระกูล

 วุฒิสภาจับมือสภาพัฒนาการเมืองร่วมส่งเสริมจริยธรรม

 นักการเมือง	

	 วันที่	๒๖		มีนาคม		๒๕๕๖	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	ให้การรับรอง	

ศาสตราจารย์	ดร.ธีรภัทร์	เสรีรังสรรค์	ประธานสภาพัฒนาการเมือง	(สพม.)	ในโอกาสเข้าเยี่ยม

คารวะประธานวุฒิสภา	 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและแนวทางการทำางาน

ระหว่างวุฒิสภาและสภาพัฒนาการเมืองในประเด็น	การจัดตั้งสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	

การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา	 และบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ	 ซึ่งได้ลงนามกันไว้เมื่อวันที่	 ๑7	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม

คุณธรรม	 จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ระหว่าง	 วุฒิสภา	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และสภาพัฒนาการเมือง	 เพื่อผลักดัน

ให้เกิดการนำาแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 โดย	ประธาน

สภาพัฒนาการเมือง	 กล่าวถึง	 การดำาเนินการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ													

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองในปัจจุบัน	ว่า	การที่จะผลักดันให้การดำาเนินการดังกล่าวเกิดเป็น

รูปธรรมได้นั้นแต่ละองค์กรควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อพิจารณาในเรื่อง														

ดังกล่าวร่วมกัน

	 ด้านประธานวุฒิสภา	 กล่าวว่า	 วุฒิสภาพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน								

สภาพัฒนาการเมืองในทุกการดำาเนินการ	 โดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งด้าน

การเมือง	 โดยเห็นว่า	 ผู้ตรวจการแผ่นดินควรเป็นหน่วยงานหลักในการวางกรอบจริยธรรม

กลางของนักการเมือง	เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในอนาคต
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 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ 

 ตามที่สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรรครัฐบาล 

 ยื่นเรื่องของแก้ไข

	 วันที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 รัฐสภา	 มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่	 ๔											

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ	 ตามที่ประธานรัฐสภา	 ได้รับการยื่น

เสนอขอแก้ไขจากสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลใน	๓	ประเด็น		ซึ่ง

การประชุมได้กำาหนดประชุม	๓	วัน	 	 เริ่มตั้งแต่วันที่	๑	 เมษายน	๒๕๕๖	 -	วันที่	๓	 เมษายน	

๒๕๕๖	โดยเมื่อวันที่	๒0	มีนาคม	๒๕๕๖	นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา	ได้รับ

การยื่นเรื่องจาก	 สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาล	 ที่รวบรวมรายชื่อ

เพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ	รวม	๓	เรื่อง	 โดยเรื่องแรกเป็นของ	 	นายดิเรก	ถึงฝั่ง	สมาชิกวุฒิสภา	

จังหวัดนนทบุรี	 และคณะนำารายชื่อ	 สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นขอให้

แก้ไข	มาตรา	๖๘	 และมาตรา	๒๓7	วรรค	๒	กำาหนดการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อพิทักษ์

รัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจน	 การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ยกเลิกการยุบพรรค																	

และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค

	 เรื่องที่สองเป็นของนายประสิทธิ์	 โพธสุธน	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดสุพรรณบุรี						

นำารายชื่อ	 สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เสนอขอแก้ไขมาตรา	 ๑90	 เกี่ยวกับ

การลงนามระหว่างประเทศ	 ที่ต้องรอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน	 ทำาให้เกิดความล่าช้า							

ส่งผลเสียต่อประเทศ	 จึงขอให้มีเพียงการทำาหนังสือสัญญาที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต

ไทยหรือเขตอำานาจรัฐ	ต้องนำาเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา

	 ส่วนเรื่องที่สามเป็นของนายอุดมเดช	 รัตนเสถียร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดนนทบุรี	 พรรคเพื่อไทย	 ในฐานะที่ปรึกษาวิปรัฐบาล	 นำารายชื่อ	 สมาชิกวุฒิสภาและ	

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	๑๑๑	มาตรา๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	

๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา๑๑7	มาตรา	๑๑๘	มาตรา	๑๒0	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	พร้อม

ยกเลิก	มาตรา	๑๑๓		และ	มาตรา	๑๑๔	เพื่อให้มี	สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด	๒00	คน	 มาจาก			

การเลือกตั้งโดยตรงใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง	 ส่วนสมาชิกวุฒิสภาชุดเดิมที่มาจากการ

สรรหาจะไม่มีผลกระทบ	สามารถดำารงตำาแหน่งได้จนครบวาระเดิม
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หรือไม่นั้น	 ตนเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่แทนประชาชน	 ทุกอย่าง

ดำาเนินตามรัฐธรรมนูญ	 หากผิดเพี้ยนไปก็ไม่สามารถดำาเนินการได้	 และในกรณีมีผู้ตั้ง											

ข้อสังเกตเป็นการแบ่งงานกันทำาระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั้น		

ถือเป็นเรื่องของมุมมองที่ทุกคนมีสิทธิมองต่างมุม

	 จากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ในวันที่	๓	เมษายน	๒๕๕๖	ผลที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ	 และได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญฯ	 ดังกล่าว	 ทั้ง	 ๓	 ฉบับ	

โดยที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ	 จำานวน	 ๓	 คณะ	 ๆ	 ๔๕	 คน	 เพื่อพิจารณาร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา	๑๑๑	มาตรา	๑๑๒	มาตรา	๑๑๕	มาตรา	๑๑๖	วรรคสอง	มาตรา	๑๑7	มาตรา	๑๑๘	

มาตรา	๑๒0	และมาตรา	๒๔๑	วรรคหนึ่ง	และยกเลิกมาตรา	๑๑๓	และมาตรา	๑๑๔)	และ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๑90)	 และพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข							

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๖๘	 และมาตรา	 ๒๓7)	 โดย			

กำาหนดเวลาการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญฯ	ทั้ง	๓	ฉบับ	ภายใน	๑๕	วัน

	 ประธานรัฐสภา	 กล่าวภายหลังรับการยื่น

หนังสือทั้งสามฉบับว่า	 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาได้ภายใน	

7	 วัน	 และหากสมาชิกเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญก็สามารถ

ขอให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนได้	 และการยื่นเสนอแก้ไข

รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นคนละเรื่องกับมาตรา	 ๒9๑						

ที่ค้ างอยู่ วาระการพิจารณาของสภาผู้ แทนราษฎร									

ส่วนข้อถามที่ว่าการเสนอแก้ไขมาตรา	๖๘	ในครั้งนี้จะขัด

กับคำาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญจากกรณีที่ผ่านมา				
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ทั้งนี้นายชวนนท์	 ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ			

ลำาดับที่	๔9		ได้เลื่อนขึ้นมาเป็น	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคประชาธิปัตย์	 แทนนางผุสดี	 ตามไท	 ที่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก

ตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่	 ๑	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	

ประกอบกับ	 นายสัมพันธ์	 ทองสมัคร	 ผู้มีชื่ออยู่ในลำาดับที่	 ๔๘	 ได้ลาออก

จากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์	 ผู้มีชื่อในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ

พรรคประชาธิปัตย์คือนายชวนนท์	 จึงได้ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก																						

สภาผู้แทนราษฎรแทน
นายชวนนท์ 

อินทรโกมาลย์สุต

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรรคประชาธิปัตย์  

 แสดงตนต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 วันที่	๔	เมษายน	๒๕๕๖	นายชวนนท์	อินทรโกมาลย์สุต	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 เข้าแสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดบริการ Senate e-Book	    

	 วันที่	๕	เมษายน	๒๕๕๖	นายนิคม	ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	เป็นประธาน

เปิดการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา	(Senate	e	 -	 Book)	จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวุฒิสภาโดยนายนิคม	 ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวุฒิสภาที่เห็นความสำาคัญในการปรับวิธีการเก็บรวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 ทำาให้

สามารถบรรจุหนังสือได้จำานวนมหาศาลลงบนอุปกรณ์พกพา	 หรือ	

Mobile	 Device	 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเปลี่ยนแปลงของ			

วุฒิสภาในการเริ่มลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	

รวมถึงยังเป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงาน					

ด้านต่าง	 ๆ	 ของวุฒิสภาได้อย่างรวดเร็ว	 และเข้าถึงทุกกลุ่มคนได้

ง่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
นายนิคม ไวยรัชพานิช
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 สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแพร่ภาพ 

 ระบบดิจิตอล

	 วันที่	9	 เมษายน	๒๕๕๖	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 	ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ใน

นายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล

ระบบดิจิตอล	 ระหว่าง	 บริษัท	 อสมท	 จำากัด	 (มหาชน)	 กับ	 รัฐสภา			

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการก้าวสู่ยุคดิจิตอล	 ขยายเครือข่ายเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันในตลาดสื่อ	 โดยนายทวีเกียรติ	 เชาวลิตถวิล																										

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นผู้แทนสำานักงานฯ	 ลงนาม

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	

รัฐสภาได้ร่วมกับ	 บริษัท	 อสมท	 จำากัด	 (มหาชน)	 พัฒนาการออก

อากาศให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 พร้อมพัฒนารูปแบบรายการ	

เทคโนโลย	ี และบุคลากรให้มีศักยภาพ	 ซึ่งเชื่อว่าทั้งสององค์กรจะร่วม
กันเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย	 และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทาง		

การเมืองให้มากที่สุด	 ขณะที่นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ	 ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 กล่าวว่า	 สถานีฯ	 ของรัฐสภาจะเน้นพัฒนารายการให้เกี่ยวกับ										

การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก	พร้อมพัฒนา	 เทคโนโลยี  	

โดยปรับอุปกรณ์ให้เป็นระบบดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงทั้งหมด	 และปรับโครงสร้างอัตรา

กำาลังเจ้าหน้าที่เพิ่มไม่ต่ำากว่า	 ๒00	 คน	 อย่างไรก็ตาม	 เห็นว่าการทำาทีวีสมัยใหม่ไม่จำาเป็น

ต้องใช้บุคลากรมาก	 แต่ขึ้นอยู่กับการนำาเทคโนโลยีมาใช้รวมถึงการออกแบบรูปแบบรายการ								

ให้ดีมากกว่า

	 ด้านนายอเนก	 เพิ่มวงศ์เสนีย์	 กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	 บริษัท	 อสมท	 จำากัด	

(มหาชน)	 กล่าวว่า	 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 ฉบับที่	 ๑	 ซึ่งคณะ

กรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง	 กิจการวิทยุโทรทัศน์	 และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	 ได้กำาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการแพร่ภาพออกอากาศและระบบกระจาย

เสียง	โดยจะเปลี่ยนจากระบบอนาล็อก	ไปสู่ระบบดิจิตอล	ทาง	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)	

ได้เห็นถึงความสำาคัญของการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันตลาดสื่อได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	จึงได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง	๑0	หน่วยงาน	ลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือใน	 ๓	 ด้าน	 คือ	 ด้านการให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ



9๘

โทรทัศน์ 	ด้านการใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  	และ

ด้านสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อทดลองระบบดิจิตอล

 การเลือกตั้งรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คนใหม่ 

	 วันที่	9	 เมษายน	๒๕๕๖		มีการประชุมวุฒิสภาโดยมีนายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ทำาหน้าที่ประธาน	 ได้มีการเลือกตั้งรองประธานวุฒิสภา										

คนที่สอง	 หลังจาก	 นางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	 จันทร์รัตนปรีดา	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดชัยภูมิ	

ประกาศลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่	 ๕	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 โดยมีสมาชิกวุฒิสภาที่สมัครเป็น

รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	จำานวนทั้งสิ้น	๔	คน	ประกอบด้วย	นายวิทยา	อินาลา	สมาชิก

วุฒิสภา	 จังหวัดนครพนม	 นางนฤมล	 ศิริวัฒน์	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 นางสาวสุมล	

สุตะวิริยะวัฒน์  	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดเพชรบุรี	 และ	 นายแพทย์อนันต์	 อริยะชัยพาณิชย์	

สมาชิกวุฒิสภา	จังหวัดสุรินทร์	ซึ่งผู้สมัครทั้งหมดได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมเป็นเวลา

คนละ	 ๕	 นาที	 ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบแรกผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ							

นางนฤมล	 ศิริวัฒน์	 มีคะแนน	 ๕๔	 เสียง	 ในขณะที่ผู้ได้ลำาดับสองคือ	 นายแพทย์อนันต์																				

อริยะชัยพาณิชย์	 ที่ได้รับคะแนน	 ๓9	 เสียง	 ซึ่งถือว่าไม่มีใครได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ

จำานวนสมาชิก	 คือ	 7๔	 เสียง	 ทำาให้ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด							

๒	 ลำาดับแรกใหม่	 สำาหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรอบที่	 ๒	 ปรากฏว่าทั้งนางนฤมล												

และนายแพทย์อนันต์	 ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน	 คือ	 ๖๘	 เสียง					

ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมกำาหนดให้ต้องมีการจับสลาก	 ผลการ								

จับสลากปรากฏว่า 	 นายแพทย์อนันต์ 	 เป็นผู้ ได้ รับตำ าแหน่ง																					

รองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 โดย	 นายแพทย์อนันต์	 กล่าวภายหลัง

รับตำาแหน่งว่าการได้รับเลือกครั้งนี้ถือเป็นโอกาส	 ซึ่งเชื่อว่าแท้จริงแล้ว

สมาชิกวุฒิสภาสามารถทำาหน้าที่ได้ทุกคน	 พร้อมระบุว่าการเลือกตั้ง

ครั้งนี้เห็นได้ว่าเป็นไปด้วยความยุติธรรม	 และจะขอทำาหน้าที่ให้

วุฒิสภามีศักดิ์ศรี	 เป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้
นายแพทย์อนันต์ 

อริยะชัยพาณิชย์
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 ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นําเสนอ 

 แนวคิดการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของฝ่ายนิติบัญญัติ

	 วันที่	9	เมษายน	๒๕๕๖	 นายสุนัย	จุลพงศธร	ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	

สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวในระหว่างเข้าร่วมการรับรองนางปานี	ยาท่อตู้	ประธานสภาแห่งชาติ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และคณะ	 ในโอกาส																

ที่คณะของประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ

รัฐสภาไทย	 โดยกล่าวถึงแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของ

ฝ่ายนิติบัญญัติและแนวคิดการทำาบัตรสมาร์ทการ์ดสำาหรับประชาชน

ไทยและประชาชนชนลาวเพื่อการเดินทางระหว่างสองชาติว่า	 สถาบัน

การศึกษาของฝ่ายนิติบัญญัติหากสามารถจัดตั้งได้แล้วเสร็จจะมีส่วนช่วย นายสุนัย จุลพงศธร

ในการศึกษากฎหมายของชาติอาเซียนร่วมกันของชาติสมาชิกอาเซียนและยังมีส่วนในการ								

ส่งเสริมการลงทุน	 ส่วนแนวคิดการทำาบัตรสมาร์ทการ์ดนั้นตนเห็นว่าจะมีส่วนในการทำาให้

การเคลื่อนย้ายแรงงานบริเวณชายแดนในลักษณะการเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับเป็นไปด้วย

ความสะดวกอีกทั้งในอนาคตหากโครงการรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนที่วิ่งผ่าน

ประเทศไทยไปยังปาดังเบซาร์แล้วเสร็จ	 จะมีส่วนช่วยผู้โดยสารในขณะปรับเปลี่ยนเส้นทาง

ระหว่าง	๒	ประเทศได้เป็นอย่างดี			ด้านประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 กล่าวว่าเห็นด้วยกับแนวคิดของนายสุนัย	 จุลพงศธร	 ประธาน

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของไทย	 โดยหลังจากนี้ต้องมีการคุยกันในรายละเอียด								

อีกครั้ง

 ประธานรัฐสภาให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐ  

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 วันที่	 9	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้การ
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รับรองนางปานี	 ยาท่อตู้	 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

คณะในโอกาสที่คณะของประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทาง

เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย	 ทั้งนี้ในระหว่างการสนทนา

ประธานรัฐสภากล่าวว่า	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย																				

ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดโดยการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้

ของคณะสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็จะมีส่วนช่วยให้ความ

สัมพันธ์ทั้งสองชาติมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ประธานรัฐสภาไทยยังกล่าวอีกว่า	

ตนให้ความสำาคัญกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด	 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศของประธานรัฐสภา	 และคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายขึ้นเพื่อ

ดูแลและหาแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยที่ผ่านมาคณะ

กรรมการทั้งสองชุดก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี	 ทั้งนี้ประธานรัฐสภาไทยยังฝากคำาเชิญต่อ

ประธานสภา	 แห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อเชิญนายกรัฐมนตรีของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เดินมาเยือนรัฐสภาไทยด้วย	 ด้านประธานสภาแห่ง

ชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 กล่าวว่า  ตนรู้สึกยินดีที่ประธานรัฐสภาไทยได้

เชิญเยือนรัฐสภาในฐานะแขกของรัฐสภาไทย	 และรู้สึกดีใจที่คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายการ

ต่างประเทศของประธานรัฐสภาไทยได้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการค้าระหว่างกันในประเด็น						

เรื่องข้าวโพด	 นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวในหลาย	 ๆ	 ด้าน  และหวังว่าหลังจากนี้ไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะความร่วมมือ

บริเวณชายแดน	 ทั้งนี้ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังกล่าวใน

ตอนท้ายด้วยว่า	 ตนหวังว่าในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (ASEAN	 Inter-

Parliamentary	 Assembly	 :	 AIPA)	 ครั้งที่	 ๓๕	 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เป็นเจ้าภาพสมาชิกรัฐสภาไทยและลาวจะมีโอกาสในการพบปะหารือกันอีกครั้ง



๑0๑

 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล

 สงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๖

	 วันที่	 ๑0	 เมษายน	๒๕๕๖	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	จัดพิธีทำาบุญ

ตักบาตรพระสงฆ์	๘๕	รูป	เนื่องในเทศกาลสงกรานต์	๒๕๕๖	บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย	์

รัชกาลที่	 7	 โดยมีสมาชิกรัฐสภา	 ข้าราชการ	 พนักงานและลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการ		

สภาผู้แทนราษฎร	 แต่งกายชุดผ้าไทย	 เสื้อลายดอกเข้าร่วมพิธี	 เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย	 โดยในพิธีมีนายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธาน																	

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสงกรานต์	 ซึ่งพิธี เริ่มต้นจาก																		

นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 อัญเชิญพระพุทธรูปประจำารัฐสภา

แห่รอบพระบรมราชานุสาวรีย์	 รัชกาลที่	 7	 จำานวน	 ๓	 รอบ	 ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานใน

บริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา	 ๑	 เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สรงน้ำาพระ	 จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำาดำาหัว

และขอพรจากประธานรัฐสภา	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 รองประธาน												

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 และประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะและ

วัฒนธรรม	 สภาผู้แทนราษฎร

	 ทั้งนี้	 ประวัติของพระพุทธรูปประจำารัฐสภานั้น	 เป็นพระพุทธรูปทองคำา	 ปางพุทธลีลา	

จัดสร้างในปี	 พ.ศ.	 ๒๕00	 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนายุคกาลได้ล่วงพ้นเป็น

เวลา	๒,๕00	ปี	โดยรัฐบาลสมัยนั้นซึ่งนำาโดยนายกรัฐมนตรี		จอมพล	ป.พิบูลสงคราม
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ข่าวต่างประเทศ

เมียนมาร์ยอมทบทวนรัฐธรรมนูญเปิดทาง “ซูจี” เป็นประธานาธิบดี

	 วันที่	 1๖	 มีนาคม	 2๕๕๖	 รัฐสภาเมียนมาร์	 ตกลงที่จะทบทวนรัฐธรรมนูญ							

ฉบับปี	 2๕๕1	 นับเป็นก้าวแรกที่นำาไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่ห้าม	 นางอองซาน	 ซูจ	ี							

ผู้นำาฝ่ายค้าน	ขึ้นดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาร์ในอนาคต

รอบรั้วสภา

										 ทั้งนี้	 ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนรัฐธรรมนูญ	 ซึ่ง

เมียนมาร์บังคับใช้จนถึงปัจจุบัน	 หลังจากการลงประชามติเพียงไม่กี่วัน	

ภายหลังเกิดพายุไซโคลนคร่าชีวิตประชาชนหลายพันคน	โดยรัฐธรรมนูญ

ฉบับรัฐบาลทหารระบุ	 ห้ามบุคคลใดก็ตามที่มีคู่สมรส	 หรือบุตร											

เป็นชาวต่างชาติลงสมัครรับเลือกตั้งชิงประธานาธิบดี เมียนมาร์ 													

ในขณะที่	 นางซูจี	 แต่งงานกับนายไมเคิล	 อาริส	 นักวิชาการชาวอังกฤษ	

และมีบุตร	2	คน	ทำาให้เชื่อกันเป็นวงกว้างว่า	ข้อห้ามนี้มีเป้าหมายอยู่ที่เธอ

	 อย่างไรก็ตาม	 สภาผู้แทนราษฎรเมียนมาร์ได้เห็นชอบ											

ในญัตตินี้	 และให้ตั้งคณะกรรมาธิการที่เชี่ยวชาญทางกฎหมายและ																

อองซาน ซูจี
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ผู้ชำานาญการ	 เพื่อดำาเนินการทบทวนรัฐธรรมนูญ	 สำาหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปของเมียนมาร์

จะมีขึ้นในปี	2๕๕๘	และประชาชนชาวเมียนมาร์	๖0	ล้านคนจะต้องออกไปใช้สิทธิกันอีกรอบ	

โดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	 (เอ็นแอลดี)	 ของนางซูจี	 ได้รับการคาดหมาย

เป็นวงกว้างว่าจะชนะการเลือกตั้ง

	 ด้านนางซูจีกล่าวว่า	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญของเมียนมาร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า											

เธอจะลงสมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่	 แต่	 ส.ส.	 รัฐบาลเมียนมาร์เป็นผู้เสนอ

ญัตติทบทวนรัฐธรรมนูญ

รัฐสภาไซปรัสเลื่อนประชุมแก้วิกฤติเศรษฐกิจ

	 วันที่	 1๗	 มีนาคม	 2๕๕๖	 รัฐสภาไซปรัสเลื่อนการประชุมนัดพิเศษ	 เพื่อลงมติ

รับรองข้อตกลงกู้เงินก้อนโตช่วยเหลือธนาคารในประเทศ	 ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง						

อย่างหนัก	ซึ่งข้อตกลงกู้เงินดังกล่าวสร้างความไม่พอใจต่อประชาชนอย่างมาก	 เนื่องจากต้อง

เสียภาษีเงินฝากเข้ารัฐเพิ่มขึ้น

	 รัฐสภาไซปรัส	 เลื่อนการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับข้อตกลงกู้เงิน	 10,000	 ล้านยูโร	

หรือประมาณ	 13,000	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อเสริมสภาพคล่องของบรรดาธนาคาร										

ในประเทศ	 ที่มีการโต้เถียงกันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้	 เดิมทีการอภิปรายและการปราศรัย										

ในรัฐสภาจะมีขึ้นในวันที่	 1๕	 มีนาคม	 2๕๕๖	 ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่	 1๘	 มีนาคม	 2๕๕๖								

โดยข้อตกลงดังกล่าว	 รัฐสภาไซปรัสได้บรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป	 หรืออียู	 และกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ	 หรือไอเอ็มเอฟ	 ซึ่งจุดชนวนให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่

ประชาชน	เนื่องจากข้อตกลงฉบับนี้	จะบังคับให้จัดเก็บภาษีสูงถึงร้อยละ	10	สำาหรับผู้ฝากเงิน

ในธนาคาร

	 ประธานาธิบดี	 นิคอส	 อะนาสตาเซียเดส	 ผู้นำาไซปรัส	 กล่าวว่า	 การปฏิเสธ

มาตรการกอบกู้เศรษฐกิจดังกล่าว	 จะนำาไปสู่การล่มสลายของธนาคารในประเทศ	 ขณะที่

ประชาชนที่มีความวิตกกังวลแห่เข้าแถวอยู่นอกธนาคารเพื่อถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม

	 ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงกู้เงินดังกล่าว	 ประชาชนในไซปรัสที่มีเงินฝาก														

ในธนาคารไม่ถึง	 100,000	 ยูโร	 จะต้องจ่ายภาษีร้อยละ	 ๖.๗๕	 ส่วนผู้ที่มีเงินฝากเกิน	

100,000	 ยูโร	 ต้องจ่ายภาษีเงินฝากร้อยละ	 ๙.๙	 ประธานาธิบดี	 อะนาสตาเซียเดส													
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ยอมรับว่า	ข้อตกลงดังกล่าวสร้าง	“ความเจ็บปวด”	แต่ก็บอกว่า	มันจำาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ

ล้มละลายที่จะก่อให้เกิดความปั่นป่วนอย่างหนัก	 แต่บรรดาผู้นำาฝ่ายค้านและผู้ฝากเงิน												

ซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่ใช่ชาวไซปรัสด้วย	 ต่างแสดงความตื่นตระหนกและไม่พอใจข้อเสนอ															

ดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อตกลงดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบในรัฐสภา	 โดยพรรค										

เดโมเครติก	 แรลลี	 ของนายอะนาสตาเซียเดส	 ซึ่งมี	 20	 ที่นั่งในรัฐสภา	 ที่มีทั้งสิ้น	 ๕๖	 ที่นั่ง	

ต้องการการสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่น	ๆ	เพื่อให้สัตยาบันมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

	 ด้านประธานาธิบดีก็กำาลังประชุมร่วมกับสมาชิกของคณะกรรมาธิการการคลัง

ของรัฐสภา	 ซึ่งนายนิโคลัส	 ปาปาโดปูลอส	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 แสดงความตกใจต่อ													

ข้อตกลงดังกล่าว	พร้อมกล่าวว่า	มันเลวร้ายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

อิตาลีลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร - วุฒิสภา ปูทางสู่การจัดตั้งรัฐบาล

	 วันที่	1๗	มีนาคม	2๕๕๖	รัฐสภาใหม่ของอิตาลีได้ลงมติเลือกประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 (Chamber	 of	 Deputies)	 และประธานวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการประชุมสภา

นิติบัญญัติเป็นเวลา	 2	 วัน	 โดยประธานสภาทั้งสองมาจากพรรคการเมืองฝ่ายกลาง	 -	 ซ้าย			

ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้ว	 ทั้งนี้	 ในอิตาลีประธาน												

สภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาถือเป็นตำาแหน่งสูงสุดรองจากประธานาธิบดี

	 นางลอรา	โบลดรินี	วัย	๕2	ปี	จากพรรค	Ecology	and	Freedom	(SEL)	ซึ่งเป็น

พันธมิตรสำาคัญของพรรค	Democratic	Party	(PD)	ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งประธานสภา

ผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิก	๖30	คน

นิคอส อะนาสตาเซียเดส
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										นางโบลดรินี	เป็นอดีตผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ของทางการที่จบการศึกษาด้านกฎหมาย	และ

มีประสบการณ์	24	ปี	 ในการทำางานร่วมกับหลายองค์กรของสหประชาชาติ	 (UN)	ซึ่งรวมถึง

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)			ส่วนประธานวุฒิสภาที่มีสมาชิก	

31๕	 คนก็คือ	 นายเปียโตร	 กราสโซ	 อัยการที่ต่อต้านมาเฟียวัย	 ๖๘	 ปี	 ซึ่งเข้าสู่เส้นทาง	

การเมืองในสังกัดพรรค	PD

										หลังการแต่งตั้งประธานสภาทั้งสอง	ภารกิจแรกของรัฐสภาจะเป็นการปูทางสำาหรับ

ประธานาธิบดี	 จอร์โจ	 นาโปลิตาโน	 ในการเริ่มปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการสำาหรับการ	

จัดตั้งรัฐบาล	 ขณะที่วาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๗	 ปีของประธานาธิบดีนาโปลิตาโนจะสิ้นสุดลง

ในเดือนพฤษภาคม	 2๕๕๖

บังกลาเทศประกาศไว้อาลัย ๓ วัน หลังประธานาธิบดีถึงแก่อสัญกรรม

	 วันที่	20	มีนาคม	2๕๕๖	ประธานาธิบดี

ซิลเลอร์	 ราห์มาน	 แห่งบังกลาเทศ	 ซึ่งมีบทบาท

เฉพาะด้านพิธีการเป็นส่วนใหญ่	 หลังได้รับเลือก

จากรัฐสภาในปี	 200๙	 ถึงแก่อสัญกรรมขณะ

รักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของสิงคโปร์	 ด้วยสิริ

อายุ	๘4	ปี	ขณะที่รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศ

เป็นเวลา	 3	 วัน ซิลเลอร์  ราห์มาน

	 ราห์มาน	 ซึ่งป่วยเป็นโรคไตและระบบทางเดินหายใจ	 ถูกนำาส่งทางอากาศ

ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลเมาท์	 อลิซาเบธ	 ของสิงคโปร์เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2๕๕๖																					

หลังอาการทรุดหนักลง	ก่อนถึงแก่อสัญกรรมในช่วงเย็นวันพุธที่	20	มีนาคม	2๕๕๖	ซึ่งรัฐบาล

ประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา	3	วัน	ขณะที่นายกรัฐมนตรีชีค	ฮาซินา	ยอมรับว่า	รู้สึกช็อคอย่างยิ่ง

และบอกว่าการจากไปของ	 ราห์มาน	 ครั้งนี้ 	 นับเป็นการสูญเสียที่มิอาจทดแทนได้																			

ของประเทศและประชาชนทุกคน

	 นายชาฟิอุล	อาลาม	เลขานุการของนายราห์มาน	เผยว่า	ศพของอดีตรองประธาน					

พรรคอวามี	 ลีก	 ถูกส่งกลับประเทศด้วยเครื่องบินในวันพฤหัสบดีที่	 21	 มีนาคม	 2๕๕๖	

ทว่าในส่วนของกำาหนดพิธีศพนั้นจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
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	 ก่อนหน้าก้าวขึ้นสู่ตำ าแหน่งประธานาธิบดี 	 นายราห์มาน	 เคยมีอาชีพ																					

เป็นทนายความและกลายเป็นหนึ่งใน	 ส.ส.	 ที่ครองเก้าอี้ยาวนานที่สุดของประเทศ	 นับตั้งแต่

ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี	1๙๗3	ทั้งนี้	นายราห์มาน	เริ่มมีชื่อเสียงด้วยการเป็นนักเคลื่อนไหว

ผลักดันบังกลาเทศแยกตัวเป็นเอกราชจากปากีสถาน

	 พรรคอวามี	 ลีก	 ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในศึกเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือน

ธันวาคมปี	200๘	และนายราห์มาน	กลายเป็นสมาชิกรัฐสภา	๖	สมัยติดต่อกัน	ก่อนได้รับเลือก

และทำาพิธีสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีคนที่	 1๙	 ของประเทศในวันที่	 12	

กุมภาพันธ์	 200๙

	 ไอวี	ราห์มาน	ภรรยาของนายซิลเลอร์	ราห์มาน	ก็เป็นนักการเมืองเช่นกัน	แต่เธอ

เสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 2004	 ในเหตุการณ์คนร้ายปาระเบิดโจมตีขบวนชุมนุม						

ของพรรคอวามี	ลีก	ซึ่งนอกจากไอวีแล้ว	ยังมีคนอื่น	ๆ	 ต้องมาจบชีวิตลงด้วย	20	ราย

	 เหตุถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีราห์มาน	 เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุความไม่สงบ

ทางการเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดหนหนึ่ง	 หลังบังกลาเทศได้รับเอกราช	 ด้วยนับตั้งแต่วันที่	 21	

มกราคมเป็นต้นมา	 มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วอย่างต่ำา	 ๘๖	 ศพ

	 ทั้งนี้	 เหตุความไม่สงบดังกล่าว	 มีต้นตอจากศาลบังกลาเทศ	 มีคำาสั่งแขวนคอ

ประหารชีวิตนักโทษต้องคดีอาชญากรสงคราม	 ก่อเหตุฆาตกรรม	 วางเพลิงและข่มขืน	

ระหว่างสงครามประกาศเอกราชในปี	 1๙๗1	 ซึ่งเหล่านักการเมืองฝ่ายค้านโจมตีว่า																	

มีเป้าหมายเล่นงานเฉพาะแต่ฝ่ายตรงข้าม

อินเดียออกกฎหมายจัดการปัญหาข่มขืน - ความรุนแรงต่อเพศหญิง

	 วันที่ 	 22	 มีนาคม	 2๕๕๖	 รัฐสภาอินเดียได้ผ่านกฎหมายรับมืออย่าง												

กว้างขวางต่อความรุนแรงต่อเพศหญิง	 หลังจากเกิดกระแสโจมตีทางการอย่างหนักต่อคดี

ข่มขืนนักศึกษาบนรถโดยสารในกรุงนิวเดลลี

	 กฎหมายดังกล่าวรอเพียงการลงนามของประธานาธิบดีอินเดียได้ระบุให้														

การสะกดรอยตาม	 การถ้ำามอง	 การรังควานทางเพศถือเป็นอาชญากรรม	 รวมทั้งกำาหนดโทษ

ประหารต่ออาชญากรที่ก่อคดีข่มขืนผิดซ้ำาสอง	 หรือการข่มขืนเหยื่อซึ่งทำาให้ถึงแก่ความตาย	

รวมทั้งยังกำาหนดให้ตำารวจมีความผิดจะต้องถูกดำาเนินคดีอาญา	หากไม่ยอมดำาเนินคดีที่ได้รับ
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การแจ้งความจากประชาชน	 ขณะที่นักกิจกรรมสังคมระบุว่า	 กฎหมายนี้ถือเป็นหลักไมล์

สำาคัญสำาหรับกระบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีอินเดีย

	 ด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอินเดียประกาศว่า	 กฎหมายใหม่นี้เป็นความ

พยายามอย่างหนักของรัฐบาลที่จะยับยั้งความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงอินเดีย	 อย่างไรก็ตาม	

สมาชิกกลุ่มเอ็นจีโอ	 Center	for	Social	Research	 ชี้ว่า	 กฎหมายนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่

ของสังคมอินเดีย	 โดยเฉพาะการที่รัฐบาลปฏิเสธที่จะให้การข่มขืนของสามีต่อภรรยาเป็นคดี

อาญา	 และการตัดสินโทษคดีสาดน้ำากรดต่อเพศหญิงแค่	 10	 ปี	 ยังถือว่าเป็นโทษเบาไป	

รวมทั้งการที่ทางการไม่ยืดอายุการลงโทษทางอาญาต่อผู้เยาว์เพศชายอายุต่ำากว่า	 1๘	 ปี												

ที่กระทำาผิดด้านคดีข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงด้วย

วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงมติเฉียดฉิวผ่านร่างงบประมาณครั้งแรกในรอบ ๔ ปี

	 วันที่	 24	 มีนาคม	 2๕๕๖	 สภาสูงสหรัฐอเมริกา	 ผ่านร่างงบประมาณครั้งแรก						

ในรอบ	 4	 ปี	 ด้วยคะแนนเฉียดฉิว	 ซึ่งถือเป็นบทโหมโรงสำาหรับการอภิปรายเผ็ดร้อน						

เกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้ของรัฐบาลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงกลางปี

	 ร่างงบประมาณดังกล่าวได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน	 ๕0	 -	 4๙	 หลังจาก									

การอภิปรายมาราธอนตลอดคืนวันศุกร์ที่	 22	 มีนาคม	 2๕๕๖	 ในวุฒิสภาพรรคเดโมแครต

ครองเสียงข้างมาก	และมีวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต	4	คน	ซึ่งมีกำาหนดลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่
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ในปีหน้า	 แตกแถวเข้าร่วมกับพรรครีพับลิกัน	 คัดค้านร่างงบประมาณที่มีเป้าหมายเพิ่มรายได้

จากการเก็บภาษีใหม่เกือบ	 1	 ล้านล้านดอลลาร์	 ด้วยการยุติการงดเว้นภาษีบางประเภท

สำาหรับเศรษฐี	 หลังจากวุฒิสภาผ่านร่างงบประมาณฉบับนี้	 ซึ่งสะท้อนเป้าหมายสำาคัญ									

อันดับแรก	 ๆ	 ของพรรคเดโมแครตในการกระตุ้นการจ้างงาน	 ควบคู่กับการคงโปรแกรม

โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม	จึงเท่ากับว่า	เวลานี้	ในรัฐสภามีร่างงบประมาณรวม	2	ฉบับ		

โดยอีกฉบับหนึ่ง	สภาผู้แทนราษฎรที่มีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก	เพิ่งผ่านออกมาก่อน

หน้านี้ไม่กี่วัน	 และก็สะท้อนเป้าหมายของฝ่ายรีพับลิกันคือ	 มุ่งลดการขาดดุลงบประมาณ																								

ในระยะยาว	โดยไม่มีการขึ้นภาษีใดๆ	ทั้งสิ้น		คาดหมายกันว่า	ร่างงบประมาณทั้ง	2	ฉบับนี้	

จะไม่มีโอกาสผ่านการเห็นชอบของทั้งสองสภา	กระนั้น	ร่างงบประมาณทั้งสองก็จะกลายเป็น

พื้นฐานเพื่อให้สองพรรคต่อยอดวิสัยทัศน์ทางการคลังของตนเอง

	 แผนการของพรรคเดโมแครตที่นำาเสนอโดย	 แพตตี้	 เมอร์เรย์	 ประธาน											

คณะกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภา	 ตั้งเป้าลดยอดขาดดุล	 1.๘๕	 ล้านล้านดอลลาร์ภายใน	

10	ปี	ด้วยวิธีการขึ้นภาษีและการลดงบประมาณรายจ่ายในสัดส่วนเท่า	ๆ	กัน

	 ส่วนแผนการของพรรครีพับลิกันที่เสนอโดย	พอล	ไรอัน	ประธานคณะกรรมาธิการ

งบประมาณสภาผู้แทนราษฎร	 ระบุถึงการลดงบประมาณรายจ่าย	 4.๖	 ล้านล้านดอลลาร์									

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้โดยไม่มีการขึ้นภาษีใหม่	 และคาดหวังว่างบประมาณจะเกินดุลเล็กน้อย

ในปี	2023	ด้วยการลดโปรแกรมโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย

และคนยากจน
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	 ภายหลังการลงมติ	 เมอร์เรย์กล่าวว่า	 จะร่วมมือกับไรอัน	 เพื่อหาแนวทาง

ประนีประนอม	 ด้านทำาเนียบขาวแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวของวุฒิสภา	 และเรียกร้อง

ให้ผู้นำาทั้งสองพรรคหารือแนวทางร่วมกัน	 พร้อมย้ำาว่า	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา							

ยินดีเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกสำาหรับความท้าทายด้านงบประมาณ

	 วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาไม่เคยผ่านมติงบประมาณนับจากปี	 200๙	 เนื่องจาก										

ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายการคลังกับสภาล่างที่พรรครีพับลิกันควบคุม	 บีบบังคับให้รัฐสภา

ต้องหันไปหามาตรการใช้จ่ายเฉพาะหน้าหลายต่อหลายครั้ง	 เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลถังแตก	

และแม้จะเผชิญเส้นตายที่กดดันมาหลายครั้ง	 รวมทั้งแม้สมาชิกทั้งสองพรรคในสภาคองเกรส

เรียกร้องให้กลับสู่กระบวนการงบประมาณปกติ	 กระนั้น	 ถึงตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่า										

มีโอกาสน้อยมากที่สองพรรคจะประนีประนอมกันได้

	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากที่รัฐสภาได้ตกลงผ่านมาตรการอัดฉีดงบประมาณ								

เฉพาะหน้าให้แก่รัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่	21	มีนาคม	2๕๕๖	แล้ว	ทำาให้อุณหภูมิในถกเถียง

เรื่องงบประมาณในรัฐสภาผ่อนคลายลง	 ด้วยการขจัดความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐบาลจะ

ต้องยุติการดำาเนินงาน

											 สำาหรับกระบวนการต่อไปนั้น	คาดว่าผู้นำาทั้งสองสภาจะเปิดประชุมร่วมกัน	ซึ่งจะ

ไปสู่แนวโน้มการเผชิญหน้าครั้งใหม่ในช่วงฤดูร้อน	 เกี่ยวกับการขยายเพดานหนี้ของรัฐบาล							

ที่คาดว่าทางกระทรวงการคลังจะเสนอในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม

											 จอห์น	 โบห์เนอร์	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน	 เผยว่า	

ต้องการลดการใช้จ่าย	 1	 ดอลลาร์จากทุก	 1	 ดอลลาร์ที่ขยายเพดานหนี้	 ขณะที่โอบามา														

ไม่เห็นด้วย	 ทำาให้เป็นที่คาดว่า	 สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาและโอบามา	 อาจต้องใช้เวลา							

ถกเถียงเรื่องนี้ยาวนานเหมือนที่ผ่านมา

ผู้นำาโสมขาวลั่นตอบโต้ เร็ว - แรง อเมริกาส่ง F - ๒๒ มาขู่โสมแดงอีกรุ่น

	 วันที่	 1	 เมษายน	 2๕๕๖	 ประธานาธิบดีหญิงเกาหลีใต้	 ให้คำามั่นที่จะตอบโต้							

ทางทหารอย่างเข้มข้นและทันทีทันควันต่อการยั่วยุใด	 ๆ	 ก็ตามของเกาหลีเหนือ	 โดยที่

รัฐมนตรีกลาโหมสำาทับว่า	 โสมขาวพร้อมเปิดการโจมตีก่อน	 ต่อสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์และ

ขีปนาวุธของโสมแดงในเหตุการณ์ที่การสู้รบระเบิดขึ้นมา	 ส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกา	 ก็ส่ง



110

เครื่องบินขับไล่	 “สเตลธ์”	 อีกรุ่น	 เข้าร่วมการซ้อมรบกับเกาหลีใต้	 ไม่กี่วันภายหลังจากที่

เปียงยางประกาศเข้าสู่	“ภาวะสงคราม”	กับโซล

	 ระหว่างการประชุมหารือกับนายทหารอาวุโส	

และ	 คิม	 ควานจิน	 รัฐมนตรีกลาโหม	 ปาร์ค	 กึน	 เฮ	

ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้	 กล่าวว่า	 เธอให้

ความสำาคัญ	 “ด้วยความจริงจังเป็นอย่างยิ่ง”	 ต่อคำาขู่ชวน

ต่อยตีของเกาหลีเหนือที่ระดมปล่อยออกมาเป็นรายวัน

ตั้งแต่เดือนที่แล้ว	 โดยเธอเชื่อว่าเกาหลีใต้ควรต้อง

ตอบโต้อย่างเข้มแข็งและทันทีทันควัน	 ชนิดที่ไม่ต้องมี

การไตร่ตรองทางการเมืองใด	 ๆ	 ถ้าหากโสมแดงทำาการ

ยั่วยุต่อ	เกาหลีใต้และประชาชนของโสมขาว
ปาร์ค กึน เฮ

	 ปาร์ค	 กึน	 เฮ	 ผู้นำาสายอนุรักษ์นิยมที่อยู่ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงยัง

สนับสนุนนโยบายที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างระมัดระวังกับเกาหลีเหนือ	 แต่หลังจากเข้ารับตำาแหน่ง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 เธอก็ถูกบีบให้ใช้ท่าทีแข็งกร้าวกับโสมแดง	 ในเมื่อฝ่ายหลัง

ท้าทายนานาชาติด้วยการทดลองทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธนิวเคลียร์

										 เกาหลีใต้ได้เปลี่ยนแปลงกฎการใช้กำาลังปะทะ	 (rule	 of	 engagement)	 ของตน	

โดยอนุญาตให้หน่วยกำาลังในท้องถิ่น	สามารถทำาการตอบโต้ได้ทันทีในกรณีถูกโจมตี	แทนที่จะ

ต้องรอให้ส่วนกลางอนุมัติก่อน	 ทั้งนี้	 หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตอบโต้อย่างเชื่องช้าและ

อ่อนแอมากในเหตุการณ์โสมแดงยิงปืนใหญ่ถล่มเกาะแห่งหนึ่งของโสมขาวเมื่อปี	 2010				

เวลานี้เกาหลีใต้ยังข่มขู่ด้วยว่า	 ในกรณีที่เกิดการโจมตีขึ้นมาอีก	 ฝ่ายตนจะถือว่าผู้นำาโสมแดง	
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คิม	 จองอึน	 เป็นเป้าหมายรวมทั้งจะทำาลายอนุสาวรีย์รูปปั้นของราชวงศ์คิมที่ปกครอง

เกาหลีเหนืออีกด้วย	 เรื่องนี้ดูจะสร้างความโกรธแค้นให้โสมแดงเป็นอย่างยิ่ง	 ทางด้าน

รัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ยังสำาทับว่า	 โสมขาวจะเปิดการโจมตีเข้าใส่พวกสถานที่ตั้ง												

ทางนิวเคลียร์และขีปนาวุธของโสมแดงก่อน	 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งแสดงความเป็น

ปรปักษ์ขึ้นมา

											 คาบสมุทรเกาหลีอยู่ในภาวะตึงเครียดมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 นับแต่เกาหลีเหนือ

ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว	 ต่อด้วยการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน

ในเดือนมกราคมปีนี้	 จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์สหประชาชาติก็มีมติเพิ่มมาตรการคว่ำาบาตร									

โสมแดง	 โดยที่เกาหลีเหนือตอบโต้ด้วยการข่มขู่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ขาดสาย	

ทั้งด้วยการประกาศฉีกข้อตกลงหยุดยิงระงับสงครามเกาหลีเมื่อกว่า	 ๖0	 ปีก่อน	 และการข่มขู่

ที่จะใช้ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์โจมตีใส่แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกา	 ตลอดจนฐานทัพ

อเมริกาในที่ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการประกาศเข้าสู่	“ภาวะสงคราม”	กับเกาหลีใต้

											 ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า	 เกาหลีเหนือเวลานี้น่าจะยังไม่มีสมรรถนะที่จะทำาการโจมตีได้

อย่างที่ข่มขู่	 ขณะเดียวกัน	 โซลกับวอชิงตันข่มขู่กลับว่า	 ถ้าเปียงยางยั่วยุก็จะถูกตอบโต้											

อย่างรุนแรง	อีกทั้งจัดการซ้อมรบใหญ่ประจำาปี

											 คำาเตือนของประธานาธิบดีหญิงแดนโสมขาวคราวนี้	 ยังบังเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่

เกาหลีเหนือเปิดประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดประจำาปี	 ซึ่งปรากฏว่ามีการแต่งตั้งให้																		

ปัก	ปองจู	ผู้อยู่ในวัย	๗4	ปี	และได้ชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ	กลับเข้ารับ

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

										 	ปัก	ปองจู	เคยดำารงตำาแหน่งนี้ในระหว่างปี	2003	–	200๗	เมื่อเขาเป็นหัวหอก

ในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของเกาหลีเหนือในระดับพอประมาณ	 แต่ดูเหมือนจะเกิดปฏิกิริยา	

ต่อต้านทั้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์และในกองทัพ	 จนทำาให้เขาถูกพักงานในเดือนมิถุนายน	

200๖	 และถูกปลดในปีต่อมา	 นอกจากนั้น	 รัฐสภาตรายางของเกาหลีเหนือยังรับรอง

กฤษฎีกาว่าด้วย	 “การรวมศูนย์ฐานะของความเป็นรัฐผู้มีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อการป้องกัน

ตนเอง”	 ทั้งนี้	 ความเคลื่อนไหวเช่นนี้นับเป็นการปฏิบัติตามเสียงเรียกร้องของที่ประชุม						

คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ	 ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า	 พรรคผู้

ใช้แรงงานเกาหลี	 ซึ่งมีมติให้ยืนยันสิทธิในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือลง

ในกฎหมาย	รวมทั้งเสริมกำาลังรบนิวเคลียร์ทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ
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	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 และกลุ่ม

ผู้ที่สนับสนุนมาตรการควบคุมอาวุธปืน	 เห็นว่า

มาตรการดังกล่าวมีความจำาเป็นเพื่อยับยั้งเหตุรุนแรง

ที่เกิดจากอาวุธปืนที่เรื้อรังมานาน	 โดยเมื่อวันที่										

14	 ธันวาคมปีที่แล้ว	 มือปืนในเมืองนิวทาวน์																							

รัฐคอนเนกทิกัต	 ก่อเหตุกราดยิงเด็ก	 ๆ	 และครูที่

โรงเรียนประถมแซนดี้	 ฮุค

	 ด้านกลุ่มสิทธิอาวุธปืนกล่าวแย้งกฎหมายดังกล่าว	 ซึ่งผ่านความเห็นชอบทั้ง						

จากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของรัฐคอนเนกทิกัตว่า	 จะไม่สามารถช่วยป้องกัน

เหตุการณ์กราดยิงเช่นเดียวกับที่โรงเรียนในเมืองนิวทาวน์ได้	 สภาผู้แทนราษฎรผ่านความ

เห็นชอบกฎหมายดังกล่าว	หลังจากหารือกันอย่างเคร่งเครียดนานกว่า	13	ชั่วโมง	ส่วนที่กรุง

วอชิงตัน	 ดีซี	 รัฐสภาสหรัฐอเมริกา	 มีกำาหนดอภิปรายกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่									

ในเดือนนี้

	 การควบคุมอาวุธปืนในคอนเนกทิกัต	 กลายเป็นประเด็นการเมืองที่เป็นที่จับตา	

หลังจากนายอดัม	 แลนซา	 วัย	 20	 ปี	 ก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมแซนดี้	 ฮุค									

ด้วยปืนไรเฟิลของแม่ของเขาที่ซื้อมาอย่างผิดกฎหมาย	 เหตุสังหารก่อให้เกิดการถกเถียง		

อย่างร้อนแรง	 และทำาให้นายโอบามาต้องนำาประเด็นเรื่องอาวุธปืน	 เป็นหนึ่งในประเด็นที่

จำาเป็นต้องมีการหารืออย่างจริงจัง

	 ทั้งนี้	 นายโอบามามีแผนที่จะเดินทางเยือนรัฐคอนเนกทิกัต	 ขณะที่การเสนอ

มาตรการควบคุมอาวุธปืนต่อสภาคองเกรสดูเหมือนว่าจะไม่มีความคืบหน้า	 และเชื่อว่าเขา

จะใช้โอกาสครั้งนี้	เพื่อสร้างแรงกดดันต่อบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

“รัฐคอนเนกทิกัต” ผ่าน “กฎหมายควบคุมอาวุธปืน” ที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐ

	 วันที่	 4	 เมษายน	 2๕๕๖	 สภานิติบัญญัติรัฐคอนเนกทิกัตของสหรัฐอเมริกา										

ซึ่งเป็นรัฐที่เกิดเหตุสังหารหมู่	2๖	ศพ	ลงมติเห็นชอบมาตรการควบคุมอาวุธปืน	ซึ่งกลุ่มนักเรียกร้อง

กล่าวว่า	 เป็นมาตรการที่ครอบคลุมและเข้มงวดที่สุดในสหรัฐฯ	 มาตรการดังกล่าวนี้															

รวมถึงการห้ามขายอาวุธปืนที่สามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่า	 10	 นัด	 การขยาย

มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง	และการตรวจสอบประวัติของผู้ซื้อปืนทุกคน
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ยูกันดาเตรียมผลักดันร่างกฎหมายควบคุมและต่อต้านสื่อลามก

	 วันที่	 ๕	 เมษายน	 2๕๕๖	 รัฐบาลยูกันดากำาลังพิจารณามาตรการควบคุมและ					

ต่อต้านสื่อลามก	 โดยเตรียมออกข้อบังคับห้ามผู้หญิงสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เร้าใจและยั่วยวน		

และยังเซนเซอร์ในภาพยนตร์	โทรทัศน์	และจำากัดการใช้อินเทอร์เน็ต	ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

ว่า	 เป็นการริดรอนสิทธิสตรีมากเกินไป	 หากผู้หญิงคนใดใส่กระโปรงที่สั้นเหนือเข่าในที่

สาธารณะก็จะนำาไปสู่การถูกจับกุมได้	ก่อนหน้านี้	ในสมัยของรัฐบาลเผด็จการ	“อิดี	อามิน”	ได้

มีการออกพระราชกฤษฎีกาห้ามไม่ให้ผู้หญิงใส่กระโปรงสั้น

	 อย่างไรก็ตาม	 มีชาวยูกันดาหลายคน	 ซึ่งไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว																	

ได้ประท้วงผ่านแท๊กฮิตของทวิตเตอร์	#SaveMiniSkirt.

										 แต่ก็มีผู้ออกมาให้เหตุผลถึงความจำาเป็นของร่างกฎหมายดังกล่าว	 โดย																			

นายไซมอน	 โลโคโด	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลุ่มชาติพันธุ์และการบูรณาการ	 กล่าวว่า									

การนุ่งกระโปรงสั้นถือเป็นการยั่วยุและกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม	 ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ละเมิด

กฎหมายอย่างมาก

	 โลโคโด	ผู้ซึ่งเคยเป็นบักบวชในศาสนาคริสต์	นิกายโรมันคาทอลิค	และก่อนหน้านี้	

ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์	 โลโคโด	 อย่างหนัก	 หลังจากที่เขาพยายามผลักดันร่างกฎหมายให้

เพิ่มโทษผู้ที่เป็นชาวรักเพศเดียวกัน	กล่าวว่า	คนๆ	หนึ่งย่อมสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เขาต้องการ	

แต่โปรดอย่าสวมใส่อะไรที่มันยั่วยวน	 เรารู้ว่าคนที่ใส่อะไรที่มันยั่วยวนและกระตุ้นอารมณ์	

ทางเพศ	 คนพวกนี้ก็อาจกลายเป็นเหยื่อและโดนข่มขืนในที่สุด	 ส่วนผู้ชายที่เป็นอาชญากร							

แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า	 เขาก็ถูกยั่วยวนและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจากการมองเห็นเครื่องแต่งกาย

ของผู้หญิงเช่นกัน

	 ซึ่งก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า	 ทำาไมจึงไม่ห้ามผู้ชายไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้นบ้าง	 โลโคโด	

ให้เหตุผลว่า	 โดยปกติแล้วผู้ชายจะไม่ใช่จุดสนใจ	 แต่ผู้ชายคือคนที่ถูกยั่วยุ	 พวกเขาสามารถ

เปลือยอกในชายหาด	 แต่พวกคุณจะอนุญาตให้ลูกสาวของคุณเปลือยอย่างนั้นหรือ																

โดยร่างกฎหมายต่อต้านสื่อและสิ่งลามก	 ได้เพิ่มวัตถุยั่วยวนซึ่งรวมไปถึงสื่อสารสนเทศ										

การเต้นรำากึ่งอนาจารในโลกบันเทิงด้วย	 และหากมีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว	 ปรับ											

10	 ล้านชิลลิง	 หรือประมาณ	2,๕1๕	ปอนด์	หรือจำาคุกสูงสุด	10	ปี	หรือ	ทั้งจำาทั้งปรับ

	 โลโคโด	 ยังกล่าวต่อไปว่า	 เขาค่อนข้างมั่นใจว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการ

อนุมัติ	 แต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของยูกันดารายงานว่า	 มันอาจเป็นการยากที่รัฐสภาจะอนุมัติ
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กฎหมาย	เพราะมี	ส.ส.	บางคนเริ่มแสดงท่าทีกังวลว่า	ร่างกฎหมายดังกล่าวจะไปละเมิดหลัก

สิทธิและเสรีภาพที่กำาหนดในรัฐธรรมนูญไว้หรือไม่	นอกจากนั้นยังมี	ส.ส.	 บางคน	ระบุต่อไป

ด้วยว่า	หากจะพิจารณาร่างกฎหมายนี้จริง	ก็จำาเป็นต้องนำาเอาวิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรมดั้งเดิม

บางอย่างรวมอยู่ในสิ่งลามกอนาจารด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 มีผู้วิจารณ์ว่าหากโลโคโดหรือใครก็ตาม	 ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อ

ความดีงามจริง	 ๆ	 พวกเขาควรจะสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่า	 เรื่องที่กระทบต่อสิทธิ

ของพลเมืองเช่นนี้

ชาวมอนเตเนโกร เลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ ๒ คาด “วูยาโนวิช” คว้าชัยอีกสมัย 

	 วันที่	 ๗	 เมษายน	 2๕๕๖	 ชาวมอนเตเนโกรเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภา	ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพียงครั้งที่	2	เท่านั้นนับแต่แยก
ประเทศจากเซอร์เบียเมื่อปี	 200๖	 ท่ามกลางการ

คาดหมายว่า	 ผู้นำาคนปัจจุบันคือ	 ประธานาธิบดี

ฟิลิป	 วูยาโนวิช	 ที่ครองอำานาจมาตั้งแต่ปี	 2003	

จะเป็นฝ่ายคว้าชัย	 โดยประธานาธิบดี	 วูยาโนวิช		

ผู้นี้คือผู้ที่อนุมัติคำาสั่งมอบหนังสือเดินทางและสัญชาติ	

มอนเตเนโกรให้	 พันตำารวจโท	 ทักษิณ	 ชินวัตร														

อดีตนายกรัฐมนตรีไทย

	 ยา โนวิ ช 	 วั ย 	 ๕๘	 ปี 	 และพรรค									

เดโมเครติก	 ปาร์ตี	 ออฟ	 โซเชียลลิสต์ของเขาถูกยก							

ให้เป็น	 “เต็งหนึ่ง”	 ที่จะได้กลับมาครองอำานาจอีก

หลังการเลือกตั้ ง 	 เนื่องจากคู่ แข่ งสำาคัญอย่าง												

นายมิโอดราก	 เลกิช	 ที่ เป็นอดีตนักการทูตนั้น									

ถูกโจมตีมาตลอดว่ามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล

เซอร์เบียมากเกินไป	 โดยผลสำารวจความคิดเห็น

ล่าสุดในช่วงก่อนเปิดหีบเลือกตั้งระบุ	 ประธานาธิบดี	

วูยาโนวิชมีคะแนนนิยมนำาหน้าเลกิช	 ราว	10	จุด

ฟิลิป วูยาโนวิช
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											 นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในคาบสมุทรบอลข่าน	 ให้ความเห็นว่า	

การที่วูยาโนวิชและพรรคเดโมเครติก	ปาร์ตี	ออฟ	โซเชียลลิสต์สของเขา	มีโอกาสชนะเลือกตั้ง

สูงนั้น	 ไม่ได้หมายความว่า	 รัฐบาลภายใต้การนำาของวูยาโนวิชได้รับความนิยมจากประชาชน	

แต่เป็นเพราะประชาชนยังมองไม่เห็นว่าจะมี	 “ผู้สมัครทางเลือกใหม่”	 รายใดที่ดีพอที่จะเป็น	

“ความหวังใหม่”	 แก่พวกเขาได้และคาดว่าจำานวนผู้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจมี

เพียง	40	เปอร์เซ็นต์จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว	๕11,000	คน

	 ด้านเวลย์โก	 ราซิช	ตัวแทนชาวบ้านในกรุงพอตโตริกา	ออกมาเปิดเผยว่า	 ในเวลานี	้

ชาวมอนเตเนโกรรู้สึกเบื่อหน่ายกับภาวะทางการเมืองของประเทศที่ถูกผูกขาด	 โดย

ประธานาธิบดีวูยาโนวิชและพรรคพวกซึ่งครองอำานาจมาอย่างยาวนาน	 แต่กลับไม่สามารถ

สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้	 ขณะเดียวกันยังเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลชุดนี้มีการ

ทุจริตสูง

	 อย่างไรก็ดี	 หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า	 วูยาโนวิชจะต้องหันมาเอาจริงเอาจัง										

กับการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น	 หากชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และได้กลับมา

ครองอำานาจเป็นสมัยที่	 3	 และรัฐบาลของวูยาโนวิชอาจอยู่ไม่ครบเทอมหากยังคงล้มเหลว

ในการแก้ปัญหาภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานของชาวมอนเตเนโกรที่พุ่งสูง	

รวมถึงความชัดเจนในการก้าวเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป	 (อียู)	 และองค์การสนธิ

สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ	(นาโต)	ในอนาคต

	 ทั้งนี้	 ประธานาธิบดีฟิลิป	 วูยาโนวิช	 คือผู้ที่ตัดสินใจเมื่อปี	 2010	 มอบหนังสือ

เดินทางรวมถึงสัญชาติมอนเตเนโกรให้เป็นกรณีพิเศษแก่	 พันตำารวจโท	 ทักษิณ	 ชินวัตร	

อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่หนีคดีทุจริตอยู่ในต่างแดน	 โดยหวังว่า	 พันตำารวจโท	 ทักษิณ

ชินวัตร	 จะช่วยดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ

เวียดนามปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่

	 วันที่	 ๘	 เมษายน	 2๕๕๖	 รัฐบาลเวียดนามเตรียมเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	

และเร่งอัตราเติบโตหลังเศรษฐกิจตกต่ำาที่สุดในรอบ	13	ปี	เมื่อปีที่ผ่านมา	โดยรัฐสภาแห่งชาติ

เวียดนามเผยว่า	 “เศรษฐกิจเวียดนามจะยังคงประสบความยุ่งยากต่อไป	 ท่ามกลาง													

ความท้าทายจากแรงเสียดทานทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเวียดนาม
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กำาลังปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่”	 ล่าสุดได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง

โครงสร้างธนาคารให้แล้วเสร็จภายในปี	 2๕๕๘	 โฟกัสไปที่การแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธนาคารในการปล่อยเงินกู้อีกครั้ง

	 นักวิ เคราะห์ชี้ ว่า	 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเวียดนามไม่ใช่ เรื่องง่ายๆ																						

จากนโยบายด้านการเงินเพียงอย่างเดียว	 แม้ว่าหนี้เสียลดลงร้อยละ	 ๖	 จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับร้อยละ	 ๘	 อย่างไรก็ตาม	 ทางภาคการเงินจะให้												

น้ำาหนักในเรื่องของเครดิตและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 โดยตั้งเป้าเติบโตร้อยละ	 12		

ในปีนี้เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

	 อนึ่ง	 ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตร้อยละ	 ๕.3	 ต่ำาที่สุดนับตั้งแต่ปี	

2๕42	 เป็นต้นมา	 ขณะที่ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะโตร้อยละ	 ๕.๕																						

ในปีนี้ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ	 20	 ปี	 และจะมีการขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๖	 ในอีก

สามปีข้างหน้า

รัฐสภาอังกฤษประชุมนัดพิเศษสดุดี “มาร์กาเร็ต แธตเชอร์”

	 วันที่	10	เมษายน	2๕๕๖	รัฐสภาอังกฤษเปิดประชุมวาระพิเศษ	 เพื่อเปิดโอกาส

ให้สมาชิกได้กล่าวคำาไว้อาลัยและรำาลึกถึง	 นางมาร์กาเร็ต	 แธตเชอร์	 อดีตนายกรัฐมนตรี	

ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมขณะมีอายุได้	 ๘๗	 ปี

	 นายกรัฐมนตรีเดวิด	 คาเมรอน	 ผู้นำาอังกฤษ	 กล่าวยกย่องนางมาร์กาเร็ต	 แธตเชอร	์

อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับในวัย	 ๘๗	 ปี	 ให้เป็นวีรสตรีผู้พลิกฟื้นแผ่นดินอังกฤษให้กลับมามี

ชีวิตขึ้นอีกครั้ง
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	 ในระหว่างการประชุมสภาล่างวาระพิเศษ	 เพื่อแสดงความไว้อาลัยให้แก่การ	

จากไปของอดีตผู้นำาหญิง	 คาเมรอน	 ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม	 หรือพรรคการเมือง

เดียวกับที่แธตเชอร์สังกัด	 กล่าวสดุดีอดีตหัวหน้าพรรค	 ซึ่งเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก

และคนเดียวของประเทศจนถึงปัจจุบันว่าเป็นผู้	 “ชุบชีวิต”	 ผืนแผ่นดินอังกฤษ	 ให้กลับมามี

ความยิ่งใหญ่และได้รับความยกย่องบนเวทีโลกอย่างภาคภูมิอีกครั้ง	 จากผลงานการดำาเนิน

นโยบายปฏิรูปและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	 โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม	 โดยใช้วิธีการกระจาย

หุ้น	 พร้อมกับหันไปสนับสนุนกิจการของเอกชน	 ที่กลายเป็นการลดบทบาทของ

สหภาพแรงงานไปโดยปริยาย	 และสร้างความไม่พอใจให้แก่ชนชั้นแรงงานจำานวนมาก										

แต่ต้องยอมรับว่าแนวทางของเธอคือทางออกที่เหมาะสมที่สุดแล้ว	 สำาหรับแก้ไขสถานการณ์

ของชาติในเวลานั้น

มาร์กาเร็ต แธตเชอร์เดวิด คาเมรอน

	 ขณะที่นายเอ็ด	 มิลลิแบนด์	 ผู้นำาฝ่ายค้านจากพรรคแรงงาน	 กล่าวว่า	 ไม่ว่าใคร

จะมองแธตเชอร์ในแง่ดีหรือแง่ร้ายอย่างไร	 แต่เธอคืออดีตผู้นำาอังกฤษอีกหนึ่งคนที่มีแนวคิดใน

การบริหารแบบเฉพาะตัว	ซึ่งยากที่จะหาใครมาเลียนแบบเธอได้อีกแล้ว

	 สำาหรับกำาหนดการจัดพิธีศพของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนที่ 	 4๙																							

มีขึ้นในวันพุธที่ 	 1๗	 เมษายน	 2๕๕๖	 ที่มหาวิหารเซนต์พอล	 ในกรุงลอนดอน																						

ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธที่	 2	 ได้เสด็จฯ	 เป็นองค์ประธานในพิธี	 พร้อมเจ้าชาย

ฟิลิป	 ดยุคแห่งเอดินบะระ	 พระสวามี	 ขณะที่ครอบครัวแธตเชอร์กล่าวว่า	 การได้รับ									

พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ถือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้
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ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ	 เรียก	 “ธาริต”	 ชี้แจงรอบสอง	 และรายงาน						

เป็นลายลักษณ์อักษร	 กรณีโต้แย้งว่ากรรมาธิการไม่มีอำานาจซักถามการปฏิบัติหน้าที่ของ

ศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	(ศอฉ.)	

	 วันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายวัชระ	 เพชรทอง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์	 ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	

การสื่อสารมวลชน	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงภายหลังการ

ประชุมว่า	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ	 มีมติเป็นเอกฉันท์	 ที่จะใช้พระราช

บัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 คำาสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 เรียกให้นายธาริต	 เพ็งดิษฐ์												

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ชายชุดดำา	 จากกรณีเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง

เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๕๓	 ต่อคณะกรรมาธิการการ

พัฒนาการเมืองฯ	 ในการประชุมครั้งต่อไป	 ซึ่งหากนายธาริตไม่เข้า

ชี้แจง	 ทางกรรมาธิการฯ	 จำาเป็นต้องร้องทุกข์กล่าวโทษตาม									

พ.ร.บ.	 คำาสั่งเรียกฯ	 และขอให้นายธาริต	 ส่งคลิปการแถลงข่าวใน

นามของ	ศอฉ.	 ทุกครั้งให้กับกรรมาธิการฯ	ด้วย

กรรมาธิการ

นายวัชระ เพชรทอง
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	 นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติฯ	ให้ทำาหนังสือส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

เพื่อขอให้ดำาเนินการกรณีที่นายธาริต	 เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ	 ที่ได้โต้แย้ง

ถึงอำานาจหน้าที่ของกรรมาธิการฯ	 ว่า	 ไม่มีสิทธิซักถามการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อำานวยการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	 (ศอฉ.)	 และการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 ได้รับ

การคุ้มครองตาม	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 และจะทำาให้เสียรูปคดี							

โดยได้ลุกออกจากที่ประชุมไปนั้น	 เป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมาธิการ	 ทั้งที่อยู่ในกรอบอำานาจหน้าที่ตามมาตรา	 1๓๕	 ของรัฐธรรมนูญ	 ๒๕๕๐															

และข้อ	๖	ของ	พ.ร.บ.	 คำาสั่งเรียกฯ	และข้อบังคับการประชุมสภาฯ	ปี	๒๕๕1	ข้อ	8๒	(๒๔)							

จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 สั่งการให้นายธาริตชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร	

เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจและพฤติกรรมดังกล่าว	 และขอให้แจ้งผลการชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วย

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจงเหตุกู้เงิน	 ๒	 ล้านล้านบาท	 พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ยืนยันจะเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว		

	 วันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 โดยมีนายชนินทร์ 	 รุ่ งแสง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 กรุงเทพมหานคร																				

พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นประธาน	 ได้เชิญนายชัชชาติ	 สิทธิพันธุ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เข้าชี้แจงถึงการกู้เงิน	 ๒	 ล้านล้านบาท										

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 ซึ่งได้มีการท้วงติงร่าง							

พระราชบัญญัติการกู้เงิน	 ๒	 ล้านล้านบาท	 ว่า	 ไม่มีรายละเอียดของ

โครงการต่าง	 ๆ	 อยู่ในบัญชีแนบท้าย	 ซึ่งหากผ่านการอนุมัติและ

กรอบของกฎหมายเปิดกว้าง	 อาจทำาให้มีการโยกงบประมาณกลาย

เป็นเช็คตีเปล่าได้	 โดยร้องขอให้ทางรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ใส่ข้อมูลรายละเอียดโครงการต่าง	 ๆ	 ให้ชัดเจน	 อาทิ	

โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบรถไฟรางคู่		
นายชนินทร์ รุ่งแสง
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	 ด้านนายนายชัชชาติ	 ยอมรับว่า	 มีหลายคนเป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการ

โครงการต่าง	ๆ	ซึ่งแบ่งออกเป็น	๒	ระยะ	ประกอบด้วย	ระยะที่	1	คือ	การก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน	และระยะที่	๒	การบริหารจัดการ		โดยเฉพาะเรื่องรถไฟความเร็วสูง	ประเทศไทยยัง

ไม่มีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีด้านนี้เพียงพอ	ดังนั้น	ต้องหาเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม	

ซึ่งมีการพูดคุยกับประเทศจีน	ญี่ปุ่น	 ฝรั่งเศส	 และเกาหลีใต้	 แต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน	

ประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด	 พร้อมทั้งยืนยันว่า	 การจัดซื้อจัดจ้างในทุกโครงการ													

จะทำาอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด	ุ ตามวิธีปกติ	

โดยไม่ใช้วิธีพิเศษ

	 ทั้งนี้	 ทางคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์	 ได้แสดงความกังวล

ถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ	 ๒	 ล้านล้านบาทที่กู้ไป	 โดยเฉพาะโครงการการสร้างรถไฟฟ้า

ความเร็วสูง	 ที่เกรงว่าจะซ้ำารอยแอร์พอร์ตลิงก์	 ที่ใช้งบประมาณการบริหารจัดการที่สูง															

ถึงเดือนละ	 ๔	 ล้านบาท	 แต่มีประชาชนที่ใช้บริการน้อยมาก	 รวมถึงไม่มีหลักประกันว่า

โครงการต่าง	ๆ	จะทำาสำาเร็จภายใน	๗	ปี	ขณะที่นายชัชชาติ	ได้ยืนยันว่า	ทุกโครงการได้มีการ

พิจารณาอย่างรอบคอบ	และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว

คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร											

ห่วง	 “บีโอไอ”	 ร่างบัญชียกเลิกส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรม

	 วันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๖	นายวิชัย	ล้ำาสุทธิ	ประธานคณะกรรมาธิการการส่งเสริม

ราคาผลิตผลเกษตรกรรม	สภาผู้แทนราษฎร	 ได้เชิญส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนตาม

ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่	 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (บีโอไอ)	

ได้ชี้แจงว่า	 จะยกเลิกให้การส่งเสริมในหมวด	 1	 (เกษตรกรรมและ

ผลิตผลจากการเกษตร	 1๒	 ประเภท)	 นายวิชัยกล่าวว่า	 ขอตั้ง																	

ข้อสังเกตว่า	 ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 การที่บีโอไอจะยกเลิก

การสนับสนุนการลงทุนกิจการด้านการเกษตรที่สำาคัญหลายประเภท	

ทั้งที่ในสภาพปัจจุบันเกษตรกรไทยยังไม่เข้มแข็งพอและต้องการ							
นายวิชัย ล้ำาสุทธิ
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การพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันกับประเทศต่าง	 ๆ	 หากขาดเงินทุนซึ่งเป็นปัจจัยหลัก

ในการผลิตก็จะลำาบากที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นก็คงยาก	 ที่ประชุมกรรมาธิการฯ	 พิจารณา

แล้วจึงมีมติไม่เห็นด้วยและขอให้บีโอไอกลับไปพิจารณาทบทวนร่างบัญชีทั้งหมด	 และให้							

ข้อเสนอแนะ	 ดังนี้	 1.	 กรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะยกเลิก	1๒	กิจการ	ส่งผลกระทบ

ต่อเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการ	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้อง

พิจารณาทบทวนและแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 ๒.	 เกษตรกรที่ เพาะปลูกพืชด้วยระบบ	

Hydroponics	 เห็นสมควรต้องส่งเสริมและพัฒนาการผลิต	 ๓.	 การผลิตอาหารสัตว์																			

การอบไซโล	 ทำาอาหารสัตว์	 เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจึงเห็นสมควรให้คงไว้		

๔.	 การผลิตพืชจากสมุนไพร	 เห็นสมควรให้ส่งเสริมต่อไป	 ๕.	 กิจการปลูกป่า	 เห็นว่าไม่สมควร

ยกเลิกเป็นอย่างยิ่งเพราะขัดต่อนโยบายรัฐบาล	 ๖.	 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้อง							

มีนโยบายให้ชัดเจนในเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก	 ดังนั้น	 บีโอไอต้องดำาเนินการด้วยความ

รอบคอบ	 ๗.	 ปัจจุบันชาวต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย	 ดังนั้น	 เมื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนควรสนับสนุนให้ไทยไปลงทุนกับต่างประเทศในเชิงรุกได้เช่นกัน

คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี															

แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของทหารกับวัดนางพิมพ์	 จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา

กำาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน	 พ.ศ.	 ๒๔81

	 วันที่	 ๒๒	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น	 ๕	 ศาลากลางจังหวัด

กาญจนบุรี			พลเอก	สมชาย	วิษณุวงศ์	ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานทหารกับวัดกาญจนบุรีเก่า								

(วัดนางพิมพ์)	 จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขต										

หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน																					

พ.ศ.	 ๒๔๗8	 พร้อมด้วยนายกาศพล	 แก้วประพาฬ	 รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดกาญจนบุรี	 คณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	

หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
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	 จากกรณีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยทหารกับวัดกาญจนบุรีเก่า	 (วัดนางพิมพ์)	

จากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	

อำาเภอวังขนาย	อำาเภอพนมทวน	และอำาเภอวังกะ	จังหวัดกาญจนบุรี	พ.ศ.	๒๔81	และอาศัย

มาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๔๗8	 คณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	 จึงลงพื้นที่จังหวัด

กาญจนบุรี	 เพื่อรับฟังปัญหาดังกล่าวและร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา

แนวทางการแก้ไข

	 ในการประชุมเรื่องดังกล่าวที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำาเนินการออกเอกสารสิทธิให้กับวัดกาญจนบุรีเก่า	 (วัดนางพิมพ์)	 ขอให้ทางจังหวัด																	

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด	 เป็นเจ้าภาพในการติดตามการดำาเนินการของสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี	 สำานักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีในการหารือกับสำานักงาน

ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี	 ในเรื่องที่ดินที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร	 และแจ้งความคืบหน้าให้	

คณะกรรมาธิการการทหารทราบเป็นระยะ

	 ต่อจากนั้นในภาคบ่าย	 คณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	 ได้เดินทาง

ไปยังวัดกาญจนบุรีเก่า	 (วัดนางพิมพ์)	ตำาบลลาดหญ้า	อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	 เพื่อร่วมหารือ

กับพระราชรัตนวิมล	 เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรี เก่า	 และเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี																																		

โดยพลเอก	สมชาย	วิษณุวงศ์	ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร	ได้แจ้ง

มติที่ประชุมก่อนที่จะเดินทางมายังวัดว่า	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน

ให้กับทางวัด

	 ด้านพระราชรัตนวิมล	 กล่าวว่า	 ก่อนหน้านี้ได้มีการขอหลักฐานที่ดินของวัด											

แต่เนื่องจากวัดเป็นวัดโบราณที่ก่อตั้งมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๓๖๐	 จึงยังไม่มีหลักฐานที่ดิน													

สำาหรับการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้	 ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร											

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินของวัด	 เป็นการร่วมกันอนุรักษ์วัดโบราณ

ที่อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของประเทศ
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คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร		

	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผย	 การติดตามสืบสวน

ปัญหาการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยควรดำาเนินการคู่ขนาน																																	

กับการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 และกระทรวงศึกษาฯ	 พร้อมตั้ง						

คณะทำางานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 วันที่		๒๒	มีนาคม		๒๕๕๖		นายประกอบ	รัตนพันธ์	ประธานคณะกรรมาธิการ

การศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวถึงผลการติดตามความคืบหน้าข้อเท็จจริง	กรณีมีพนักงาน

ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีชื่อเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำาแหน่งครูผู้ช่วย																				

ได้ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 ๓	 และเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ	 เขต	 ๓	 ทั้งที่มีการสอบในวันเดียวกันว่า	 ภายหลังกรรมาธิการรับฟัง																

ข้อเท็จจริงจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 พนักงานราชการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า		กรรมาธิการควรติดตามสืบสวนข้อเท็จจริงปัญหาดังกล่าวคู่ขนานกับการ

สืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 และกระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อให้ข้อเท็จจริง

ปรากฏโดยเร็ว	 พร้อมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำางานซึ่งประกอบด้วย	 ประธานคณะ

กรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานคณะกรรมาธิการและกรรมาธิการ

ที่มาจากสัดส่วนของพรรคการเมืองทุกพรรค	 เพื่อลงพื้นที่ในจังหวัดที่มีปัญหาดังกล่าวในการ

รวบรวมข้อเท็จจริงต่อไป	 นอกจากนี้ยังเห็นควรเชิญผู้บริหาร	 สพฐ.	 และประธาน																				

คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งมารายงานความคืบหน้าในการ

ดำาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการทุกสัปดาห์

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	 วุฒิสภา	

แนะรัฐบาลควรระดมทุนจากประชาชน	 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้เสีย													

กรณีดำาเนินโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ	
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	 วันที่		๒๖		มีนาคม		๒๕๕๖		มีการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน		วุฒิสภา		ซึ่งมีนายอนุรักษ์		นิยมเวช	เป็นประธาน	ได้มีการ

พิจารณาเรื่อง	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ																												

โดยเชิญรองผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 และผู้อำานวยการสำานักแผนงาน	

สำานักงานนโยบายและแผนงานการขนส่งและจราจร	 กระทรวงคมนาคม	 เข้าร่วมประชุม	

ภายหลังการประชุมได้ข้อสรุปว่า		แหล่งที่มาของเงินกู้จำานวน		๒		ล้านล้านบาท		ควรมาจาก

การระดมทุนภายในประเทศ	 เช่น	 การออกพันธบัตร	 เป็นต้น	 ส่วนนโยบายโครงสร้าง										

พื้นฐาน	 การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและ

บริการนั้น	 ควรพิจารณาให้การตั้งงบประมาณมีความยืดหยุ่น	 เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ที่

อาจกระทบต่อชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	 ซึ่งต้องดำาเนินงาน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		มาตรา		๖๗		ที่ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่ วนได้ เสีย	 และศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม		

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพก่อน	 ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาดำาเนินการ	

หรือโครงการอาจไม่ผ่านขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว	 หากเป็นเช่นนั้นการเบิกจ่ายวงเงินจะ

ไม่เกิดขึ้นจะส่งผลให้กลายเป็นต้นทุน

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร	

เร่งรัฐบาลแก้กฎหมายดูแลปัญหาช้างให้ครอบคลุม	 กรมอุทยานฯ	 ระบุในอนาคตต้องยุติ	

การค้างาช้างทั้งหมดแต่ต้องใช้เวลา

	 วันที่	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและ					

สิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายนริศ	 ขำานุรักษ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																															

พรรคประชาธิปัตย์	 เป็นประธาน	 มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางและการแก้ไขปัญหา

การลักลอบค้าช้างและค้างาช้างในประเทศไทย	 โดยมีนายธีรภัทร	 ประยูรสิทธิ	 รองอธิบดี

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(ทส.)	

นายสมพงษ์	 ชัยศุภะโกศล	 ผู้อำานวยการส่วนการทะเบียนทั่วไป	 กรมการปกครอง										
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กระทรวงมหาดไทย	 นายอภัย	 สุทธิสังข์	รองอธิบดีกรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เข้าชี้แจง	 โดยกรรมาธิการได้ซักถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของช้างป่าและช้างบ้านที่มี

กฎหมายควบคุมต่างกัน	 รวมทั้งข้อกล่าวหาของนานาชาติที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี

การลักลอบค้างาช้างจากต่างประเทศ

	 นายธีรภัทร	กล่าวว่า	แนวทางแก้ปัญหาการค้าช้างที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย	

คือควรต้องมีการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ช้างขึ้นมา	 เพื่อควบคุมทั้งช้างป่าและ							

ช้างบ้าน	 กระทรวงพาณิชย์ต้องกำาหนดให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับงาช้างต้องทำาบัญชีรับเข้า						

ส่งออก	 รวมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ	 เป็นสารวัตรใหญ่ด้านบัญชี	 ที่มีอำานาจในการ

ตรวจสอบบัญชี	 มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	 ทั้งนี้	 ในอนาคตควรมี

การยุติการค้างาช้าง	ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไป	เพราะมีผลกระทบ

	 ขณะที่นายสมพงษ์	 กล่าวว่า	 สำาหรับแนวทางแก้ไขปัญหาช้างของกรมการ

ปกครองมีดังนี้	 โดยแนวทางเบื้องต้นคือต้องควบคุมการทำาตั๋วรูปพรรณช้างให้มีความ

รอบคอบ	เป็นไปโดยสุจริต	ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของช้างนำาช้างมาจดทะเบียน	ส่วนมาตรการ

ระยะยาวกรมการปกครองได้ทำาการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมร่าง	 พ.ร.บ.	 สัตว์พาหนะ	 พ.ศ.	 ๒๔8๒	

โดยเพิ่มมาตรการการแก้ปัญหาการลักลอบล่า	 ค้าช้างและงาช้าง	 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 8								

การจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณช้าง	 โดยให้เจ้าของยื่นจดทะเบียนลูกช้างในวัย	 ๓	 เดือน	 ทั้งแก้ไข

เพิ่มเติมบทกำาหนดโทษให้สูงขึ้นกว่าสัตว์พาหนะอื่น	 ๆ	 กรณีที่เป็นการกระทำาผิดเกี่ยวกับช้าง	

ทั้งนี้	 ร่างแก้ไข	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบแล้ว	

และผ่านคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมการปกครองแล้ว

	 ด้านนายนริศ	 กล่าวว่า	 เบื้องต้นกรรมาธิการจะมีหนังสือถึงรัฐบาลและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้	 1.	 ช่วยสนับสนุนงบประมาณ

แนวคิดเรื่องการทำาแนวเชื่อมป่าหรือคอริดอร์	ทั้งการจัดทำาแหล่งอาหาร	แหล่งน้ำา	ให้เพียงพอ

เหมาะสมกับจำานวนของช้าง	 จัดทำาแนวรั้วกั้นคนกับช้าง	 โดยใช้เขาชะเมากับแก่งหางแมวเป็น

โมเดล	 ๒.	 สนับสนุนให้กรมอุทยานฯ	 เร่งยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับช้างขึ้นมาเฉพาะ											

ให้ครอบคลุมตัวช้าง	งาช้าง	ปางช้าง	และการล่าช้าง	๓.	 ให้หาข้อยุติเกี่ยวกับสถานภาพช้างว่า

จะให้เป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง	 หรือจะยังคงเป็นสัตว์พาหนะ	 ๔.	 ให้มีการ

ควบคุมงาช้าง	 อย่าให้มีการลักลอบขนงาช้างป่าจากต่างประเทศเข้ามา	 ๕.	 กรรมาธิการจะมี

หนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย	 ให้จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่เดือดร้อนจากการถูกช้าง

บุกรุกและทำาลายพืชผลเสียหาย	 ให้มีความยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 นอกจากนี้ยังเห็นด้วยที่
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จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง	 พ.ร.บ.	 สัตว์พาหนะ	 พ.ศ.	 ๒๔8๒	 ที่จะแก้ให้มีการแจ้งเกิดลูกช้าง

ตั้งแต่แรกเกิด	 และแก้ให้มีการจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณภายในเวลาไม่เกิน	 ๓	 เดือน	 จากเดิม						

8	 ปี	 และให้มีการตรวจซ้ำาทุก	 ๕	 ปี	โดยขอให้มีการรีบเร่งดำาเนินการ

คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 เรียกร้องกรมชลประทาน

จัดสรรงบประมาณ	 จ่ายค่าชดเชยที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำาหนองบ่อ	 จังหวัดมหาสารคาม																		

ให้ประชาชนในพื้นที่	 หลังพบประชาชนเข้าทำาประโยชน์ก่อนเป็นที่ดินของรัฐ

	 วันที่	 ๒9	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานคณะกรรมาธิการ													

การปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึงผลการติดตามเรื่องร้องเรียนของนายสำาราญ																						

ทิพย์ประเสริฐ	 ที่ขอให้ช่วยเร่งรัดติดตามการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำาหนองบ่อ		

ตำาบลบรบือ	 อำาเภอบรบือ	 จังหวัดมหาสารคาม	 จากกรมชลประทานว่า	 ภายหลัง												

คณะกรรมาธิการรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	 และหน่วยงานที่ได้

ติดตามผลการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแล้วพบว่า	 ประชาชนได้ครอบครอง					

ทำาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนที่กรมชลประทานจะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาหนองบ่อ		ดังนั้น

จึงเป็นสิทธิของประชาชนที่ควรได้รับค่าชดเชย	 ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงรอรับการจัดสรร													

งบประมาณเพื่อนำามาจ่ายค่าชดเชยเท่านั้น	 คณะกรรมาธิการจึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมหาสารคามประสานงานกับกรมชลประทานและสำานักงบประมาณเพื่อดำาเนินการ

แก้ไขปัญหา	 พร้อมติดตามเร่งรัดและหาแนวทางในการจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้กับผู้ร้องและ

ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ	 โดยดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน		1	เดือน		แล้วรายงาน

ผลมายังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป
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คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 

	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 สภาผู้แทนราษฎร																						

แนะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	 เร่งออกใบอนุญาตให้แก่สถานีวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและประโยชน์

สาธารณะที่ไม่แสวงผลกำาไร

		 วันที่	 1๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม											

สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายสันตศักย์	 จรูญ	 งามพิเชษฐ์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้มี						

การประชุมพิจารณาติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในกิจการวิทยุกระจายเสียง							

บางประเภทเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและประโยชน์สาธารณะที่ไม่

แสวงผลกำาไร	 โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมาธิการได้เชิญ

พระครูปลัดสุรัฐ	 สิริปุญโญ	 เจ้าอาวาสวัดนายโรง	 และเชิญ

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์ฯ	

เข้าร่วมการประชุม	 ซึ่งจากการพิจารณาคณะกรรมาธิการ								

มีข้อเสนอแนะต่อผู้แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	
นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์

กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 ขอให้ช่วยเร่งรัดดำาเนินการออกใบอนุญาต

ให้แก่สถานีวิทยุจำานวน	 ๔๐1	 สถานี	 ที่อยู่ในเครือข่ายมหาเถระสมาคมโดยเร็ว	 ทั้งนี้ขอให้มี

การจัดเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้มีจำานวนที่เพียงพอ	 เพื่อให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนามีความต่อ

เนื่องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	สภาผู้แทนราษฎร	แนะ	สพฐ.	พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลจำานวนเด็กพิการประเภทต่าง	ๆ 	ให้เป็นระบบถูกต้อง	ทันสมัย	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ในการวางแผน	จัดทำานโยบายในการของบประมาณ

	 วันที่	 1๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 ที่มีนางนันทนา	 ทิมสุวรรณ	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 มีการพิจารณานโยบาย	
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แผนงาน	 และผลการดำาเนินงานในการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ

และการดำาเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำาหรับ

คนพิการ	 โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 มาชี้แจงข้อมูลการดำาเนินงานต่อคณะ

กรรมาธิการ	 ซึ่งภายหลังการพิจารณา	 คณะกรรมาธิการได้มี														

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศ	 ข้อมูลจำานวนเด็กพิการ นางนันทนา ทิมสุวรรณ

ประเภทต่างๆ	 ให้เป็นระบบถูกต้อง	 ทันสมัย	 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน	 จัดทำา

นโยบายและจัดทำาคำาของบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	 โดยประสานเพื่อ

รวบรวมข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																					

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง			

และผู้ดูแลเด็กพิการและสังคมทราบถึงวิธีการ	 แนวทางในการดูแลและพัฒนาคนพิการ											

โดยการนำาคนพิการที่ประสบความสำาเร็จจนเป็นที่รู้จักในสังคมมาเป็นแบบอย่าง	 อีกทั้ง

แนวทางในการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการนั้นควรมุ่งเน้นการศึกษาควบคู่ ไปกับ																								

การฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำา	 โดยต้องมีการประสานการทำางานร่วมกัน

ของ	 สพฐ.	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 สำานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน	

กระทรวงแรงงาน	 และสถานประกอบการต่าง	ๆ

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุและผู้พิการ	สภาผู้แทนราษฎร	

ประชุมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พร้อมรณรงค์เพื่อสร้าง

จิตสำานึกลดนักดื่มหน้าใหม่

	 วันที่	 1๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นางสาวอรุณี	 ชำานาญยา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดพะเยา	 พรรคเพื่อไทย	 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ	 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ							

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง	 ด้านศูนย์วิจัย

ปัญหาสุรา	 ได้รายงานถึงสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ															
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ในประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๕๖	 โดยมีรายละเอียด	 คือ	 1.	 ภาพรวม

สัดส่วนประชากรที่ดื่มสุราคงที่แต่ที่น่ากังวลคือ	 ผู้หญิงและเยาวชนมี

แนวโน้มเป็นนักดื่มเพิ่มขึ้นจากการสำารวจพฤติกรรมการบริโภค							

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ	 ๓1.๕	 ของประชากรผู้ใหญ่																						

๒.	 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง	 1๐	 ปี	 เพิ่มมากขึ้น	

และมีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปสู่การดื่มเบียร์และไวน์	 ๓.	 กลุ่มครัวเรือนมี

ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น	 ๔.	 สถานการณ์การเพิ่ม
นางสาวอรุณี ชำานาญยา

จำานวนของเยาวชนสูงขึ้นร้อยละ	 ๗๐	 ภายในระยะเวลา	 ๓	 ปี	 ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วง	 และ											

สภาพแวดล้อม	 พฤติกรรมการบริโภคเป็นส่วนสนับสนุนในการดื่ม	 ๕.	 อุตสาหกรรมสุรา																		

ยังใช้รูปแบบช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทดลองดื่ม	 ๖.	 จำานวนจุดขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น	 ๗.	 ขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทาง

สุขภาพและปัญหาแรกของอุบัติเหตุ	 นอกจากนี้สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือน่าเป็นห่วง	 รวมถึงรายงาน	 ๕	 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสุด	

ได้แก่	 พะเยา	 ปราจีนบุรี	 แพร่	 พิษณุโลก	 และเชียงใหม่

	 ด้านนายนิมิต	 วันไชยธนวงศ์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	 ชี้แจงถึงแนวทาง

การแก้ปัญหาว่า	 จังหวัดมีมาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พร้อมทั้งรณรงค์

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภค	 รวมถึงการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย													

อย่างไรก็ตาม	 จังหวัดมีข้อติดขัดเรื่องงบประมาณจึงอยากขอความร่วมมือทุกภาคส่วน													

สู่การปฏิบัติในระดับชาติ

	 ขณะที่นายเจริญฤทธิ์	 สุวรรณศักดิ์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 กล่าวว่า	

จังหวัดเชียงใหม่กำาหนดมาตรการและจัดทำาโครงการ	 สถานบันเทิงสีขาว	 เพื่อกวดขันและ

รณรงค์การแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 ทั้งนี้	นางอรุณี	ได้แสดงความเป็นห่วงกรณีปัญหาเหล้าในชุมชนที่เพิ่มจำานวนมาก

ขึ้นกว่า	 ๒๐๐	 แห่ง	 อีกทั้งสถิติการดื่มสุราของผู้หญิงมีจำานวนสูงขึ้น	 จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไข

ปัญหาอย่างจริงจัง	และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ประชุมเตรียมความพร้อม

ช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ระบุ	 บขส.	 เตรียมรถโดยสารเกือบ	 ๓๐,๐๐๐	 เที่ยวเพื่อรองรับ

ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงดังกล่าว

	 วันที่	 11	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการคมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร										

ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 เพื่อติดตามแผนอำานวย													

ความสะดวกและปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ซึ่งพบว่าในช่วงก่อน

เทศกาล	 กระทรวงฯ	 ได้มีการตั้งเป้าลดจำานวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต	 พร้อมกำาหนดให้ผู้

ประจำารถโดยสารสาธารณะ	 ทั้งพนักงานขับรถ	 พนักงานประจำารถ	 นายตรวจ	 ผู้ให้บริการ

ประจำารถ	ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด	 โดยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องเป็น	๐	โดยเฉพาะ

พนักงานขับรถในระยะทางไกล	ต้องหยุดพักเมื่อครบ	๔	ชั่วโมง	ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้ง						

ศูนย์ตรวจความพร้อมพนักงานไว้ทั้ง	๔	ภาค	พร้อมกำาหนดให้รถรับจ้างไม่ประจำาทางที่จะมา

ช่วยวิ่งเสริมต้องได้รับอนุญาตจาก	 บริษัท	 ขนส่ง	 จำากัด	 ก่อน	 นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามการดื่ม

แอลกอฮอล์บนรถโดยสาร	หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด	1	หมื่นบาท	และให้ปฏิเสธรับผู้โดยสาร

ที่ เมาสุรา	 ส่วนตำารวจทางหลวงได้ตั้งจุดตรวจไว้ทั่วประเทศ	 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย																		

นำากฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์มาบังคับใช้	 ขณะที่การทางพิเศษได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ

บูรพาวิถีจนถึงวันที่	 1๖	 เมษายน	 และใช้กล้อง	 cctv	 ตรวจตราตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	

	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ที่มักมาจากการเมาสุรา	ยาเสพติด	และสภาพถนน	สภาพ

รถและผู้ขับขี่	 โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์	 และขอให้กระทรวงคมนาคมประชาสัมพันธ์เรื่อง

การห้ามผู้โดยสารดื่มสุรา	 และการห้ามนำาถังน้ำาไว้ท้ายกระบะรถในช่วงเทศกาลให้ประชาชน

ทราบ	 พร้อมขอให้ควบคุมรถโดยสารไม่ประจำาทางที่นำามาวิ่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย		

และขอให้มีความพร้อมในการให้บริการสายด่วน	เพื่อสอบถามเส้นทางแก่ประชาชนอยู่เสมอ

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  สภาผู้แทนราษฎร  

	 คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม		สภาผู้แทนราษฎร		เร่งหารือแผนยุทธศาสตร์

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ระงับวิกฤตพลังงานระยะยาว	 หวั่นกระทบภาคอุตสาหกรรมและ
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ประชาชน	 พร้อมแนะ	 ออกกฎเข้มห้ามตั้งโรงงานพลังงานทดแทนก่อนได้รับอนุญาต	

ป้องกันสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งระหว่างมวลชน

	 วันที่	 11	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม															

สภาผู้แทนราษฎร		ที่มีนายวรรณรัตน์		ชาญนุกูล		เป็นประธานฯ		ประชุมร่วมกับผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและมาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ	 เพื่อรับมือปัญหา

พลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นจนกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชน	

โดยผู้แทนจากสำานักนโยบายและแผนพลังงาน	 ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า	

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 และคณะรัฐมนตรีได้

เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน	๒๐	ปี	โดยเน้นเป้าหมายในการลดความเข้ม

การใช้พลังงานลงร้อยละ	 ๒๕	 ในปี	 ๒๕๗๓	 โดยมียุทธศาสตร์สำาคัญ										
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

ที่แบ่งเป็นระยะสั้น	 คือ	 ๒๕๕๔	 –	 ๒๕๕9	 ระยะกลาง	 ๒๕๖๐	–  ๒๕๖๕	 และระยะยาว

๒๕๖๖	 –	 ๒๕๗๓	 ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	1๔๐	ล้านตัน	/ปี	

ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้	 1.1	 ล้านล้านบาท/ปี	 เช่นเดียวกับผู้แทนจากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 ที่ชี้แจงว่า	 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน	 1๐	 ปี							

จะเน้นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	 โดยกำาหนดเป้าหมายให้บรรลุผลภายในปี	 ๒๕๖๔	

คือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	 9,๒๐1	 เมกกะวัตต์	 ซึ่งจะลดการนำาเข้าน้ำามัน											

๕๗๔,๐๐๐	 ล้าน	 และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	 ๗๖	 ล้านตัน	 ส่วนประเด็นเกี่ยวกับ	

การประกอบกิจการโรงงานพลังงานทดแทนนั้น	 ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ																			

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 ชี้แจงว่า	 โดยมากจะพบปัญหาการสร้างโรงงานในระหว่างยื่น

คำาขอประกอบกิจการโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ	 ขณะที่														

ความล่าช้าอื่น	ๆ	 ที่พบ	เช่น	กรณีเอกสารเพื่อการยื่นขอไม่ครบถ้วน	 หรือตรวจสอบเอกสาร

แล้วพบว่าสร้างโรงงานทับซ้อนพื้นที่สาธารณะ	 หรือเอกสารไม่แสดงข้อมูลมาตรการป้องกัน						

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 เป็นต้น	 ซึ่งหลังรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น	 ทางคณะ

กรรมาธิการ	 ได้เสนอให้มีการกำาหนดบทลงโทษ	 หรือกฎเกณฑ์บังคับใช้ไม่ให้ผู้ประกอบการ

ที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอประกอบกิจการสร้างโรงานก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันปัญหาระยะ

ยาวและลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการ
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คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร		

	 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	 สภาผู้แทนราษฎร	 แนะกรมศุลกากร

และกรมสรรพสามิตทบทวนมาตรการตรวจจับสินค้านำาเข้า	หลังเข้มงวดตรวจจับสินค้าเกินไป

ทำาให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
	 วันที่	11	เมษายน	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

และกีฬา	สภาผู้แทนราษฎร	ที่มีนายธเนศ	เครือรัตน์	เป็นประธานคณะ

กรรมาธิการ	 ได้พิจารณาเรื่องนโยบายและมาตรการในการควบคุม

ตรวจจับสินค้านำาเข้า	 และมาตรการผ่อนปรนเพื่อสร้างภาพลักษณ์

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ	 เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจาก							

นักท่องเที่ยว	 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

และกรมสรรพสามิตบริเวณด่านชายแดนและบริเวณสนามบิน นายธเนศ เครือรัตน์

สุวรรณภูมิที่มีความเคร่งครัดเกินไป	 ในการตรวจจับการนำาเข้าสินค้าของนักท่องเที่ยวที่นำา

เข้ามาจากการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ	 ทำาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอึดอัดและไม่ได้รับ

ความสะดวกในการเดินทาง	 ภายหลังกรรมาธิการรับฟังข้อเท็จจริงจากกรมศุลกากร	 และ

กรมสรรพสามิตแล้วเห็นว่า	 ทั้งสองหน่วยงานควรพิจารณาทบทวนและตรวจสอบการทำา

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดเกินไป	 เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง									

ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว	 และอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์									

การท่องเที่ยวของประเทศได้	 พร้อมเห็นควรให้กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตหาแนวทาง

ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเกิดความไว้วางใจกับ

นักท่องเที่ยว	 โดยคัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีอัธยาศัยไมตรี	 มีจิตให้บริการในการปฏิบัติ

หน้าที่	 อย่างไรก็ตาม	 กรรมาธิการสนับสนุนการทำาหน้าที่

ของกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตในการปฏิบัติหน้าที่

ตามข้อบัญญัติของกฎหมายในการอนุญาตนำาเข้าสินค้า

และการจัดเก็บภาษีสินค้า	 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ยึดหลัก

ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำาคัญ	 เพื่อ

ป้องกันการใช้อำานาจหน้าที่ในลักษณะที่เป็นการกลั่นแกล้ง

ประชาชนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
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คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย  สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 เดินทางลงพื้นที่										

เร่งติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด	 การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย	 รวมทั้งปัญหา

แนวเขตแดนที่เหลื่อมล้ำา	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชาคมอาเซียน

	 วันที่	 18	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	

ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยม

หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดระนอง	 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป						

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย	 -	 พม่า	 ในบริเวณ

จังหวัดระนองและเกาะสอง	 โดยมีนายสมคิด	 บาลไธสง	 รองประธานคณะกรรมาธิการ

กิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	 การลงพื้นที่ของของคณะกรรมาธิการครั้งนี้																	

เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย	 พม่า	 ที่จังหวัดระนองและเกาะสอง	

ในหลายด้าน	 ทั้งปัญหาแนวเขตแดนที่ยังเหลื่อมล้ำาในหลายจุดจนเกิด

ปัญหาคนไทยรุกล้ำาดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน	 ปัญหาการจับกุม	

9๒	 คนไทย	 ในคดีบุกรุกป่าที่บ้านอินทนินขวาง	 ส่วนประเด็นเรื่อง

การเตรียมพร้อมเรื่องอาเซียนนั้น	 ขณะนี้ทางจังหวัดชายแดน	 จะต้อง

เร่งเตรียมพร้อม	 เพราะเป็นเมืองหน้าด่านที่ได้รับผลประโยชน์											

จากการขยายการค้า	 การลงทุน	 การขนส่ง	 การท่องเที่ยว	 และ						

การเดินทางไปมาของประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีแนวพื้นที่

พรมแดนติดต่อกัน

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

	 จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของจังหวัดระนองเพื่อรับฟังข้อมูล	 สภาพปัญหา	 อุปสรรค	 และนำาเสนอต่อรัฐบาล

นายสมคิด บาลไธสง
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ในการช่วยผลักดันและพัฒนาต่อไป	 พร้อมกันนี้ได้เดินทางเยี่ยมชมท่าเรือระนอง	 ศึกษาดูงาน	

ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการของตำารวจตระเวนชายแดนที่	 ๔1๕	 บนเกาะตาครุฑ

	 ปัญหาชายแดนไทย	 -	 พม่าด้านจังหวัดระนอง	 มีหลายด้านที่ต้องเร่งแก้ปัญหา	

โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำาของพื้นที่ตามแนวชายแดนที่จะต้องเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จเพื่อ

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 นอกจากนี้ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ก็ยังเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันแก้ไขเช่นกัน	 การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการครั้งนี้

ยังได้ติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตามแนวพื้นที่ชายแดนไทย	 -	 พม่าที่จังหวัด

ระนอง	 -	 เกาะสอง	 ซึ่งพบว่า	 จังหวัดระนองเป็นทางผ่านสำาคัญของยาเสพติดสู่จังหวัด							

ชั้นในและปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาง

แห่งประเทศไทย วุฒิสภา	

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	

วุฒิสภา	 รับหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรยางพาราครบวงจรและคณะ	 เพื่อขอแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการยาง		พร้อมระบุ		จะรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณาและนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อไป

	 วันที่	 ๒๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 นายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	 ประธานคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 การยางแห่งประเทศไทย	

วุฒิสภา	 รับหนังสือจากนายสวัสดิ์	 ลาดปาละ	 ประธานเครือข่ายเกษตรกรสถาบัน		
เกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร	 ระดับประเทศ	 และคณะ	 เพื่อขอ

แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ร.บ.	 การยาง	 ในมาตรา	 ๗	 ให้สำานักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำาสวนยาง	 (กยท.)	 เป็นนิติบุคคล	 ประเภท

รัฐวิสาหกิจที่สามารถแสวงหาผลกำาไรได้	 มาตรา	 8	 (๖)	 ให้	 กยท.	

สามารถขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ให้มาบูรณาการ

ร่วมกันที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ	 เพื่อลดการส่งออก										

มาตรา	 9	 (๓)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวม

กลุ่มกันจัดตั้ ง เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	 เพื่อลงทุน													
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
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ดำาเนินธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมโดยไม่จำากัดขนาด	 มาตรา	 1๗	 (๓)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

จำานวน	 1๔	 คน	 มาจากการเลือกตั้งสมาชิกเครือข่ายเกษตรสถาบันเกษตรชาวสวนยาง	

ทั้ง	 ๔	 ภาค	 ภาคละ	 ๒	 คน	 เป็นจำานวน	 8	 คน	 ผู้ประกอบกิจการยางจำานวน	 ๓	 คน	

และบุคคลผู้มีความรู้ความชำานาญพิเศษ	 จำานวน	 ๓	คน	 และมาตรา	 ๔9	 (๓)	 จำานวนเงิน

ไม่เกินร้อยละ	 ๒๐	 เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยจำานวน	 ๓	 เปอร์เซ็นต์	

เงินในส่วนที่เหลืออีก	 ๗๐	 เปอร์เซ็นต์	 ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารชาวสวนยาง	

การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต	 การแปรรูปการตลาด	 สวัสดิการ	 และอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

ยางพารา	 เพื่อผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความเข้มแข็งจนกลายเป็นผู้ประกอบ

กิจการยาง

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 สภาผู้แทนราษฎร	 ยื่นดีเอสไอสอบโครงการ

ก่อสร้างการเคหะแห่งชาติ	 เทพารักษ์	 ๔	 ส่อฮั้วประมูลเรียกรับประโยชน์จากผู้รับเหมา

	 วันที่ 	 ๒๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 ที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 นายประเสริฐ	 ชัยกิจ

เด่นนภาลัย	 ประธานคณะกรรมาธิการการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	

ยื่นหนังสือต่อนายธาริต	 เพ็งดิษฐ์ 	 อธิบดี 								

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 เพื่อขอให้

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างการเคหะแห่งชาติ	

เทพารักษ์	 ๔	 โดยเชื่อว่ามีการทุจริตในการ

บริหารจัดการของการเคหะฯ	 เนื่องจากนำา

นายประเสริฐ                       

ชัยกิจเด่นนภาลัย

นายธาริต เพ็งดิษฐ์
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เทคโนโลยีที่ไม่เป็นประโยชน์มาก่อสร้างในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง	 การยื่นหนังสือดังกล่าว					

สืบเนื่องมาจากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	 ได้รับ

การร้องเรียนจากประชาชนและผู้รับเหมาที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการว่ามีการทุจริตเรียก

รับผลประโยชน์	 ทำาให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายเพราะเป็นโครงการใหญ่	 ซึ่งเบื้องต้นพบว่า	

เป็นการกระทำาความผิดต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดก่อน	 จึงจะต้องตรวจสอบการบริหาร

จัดการ	 การใช้เทคโนโลยี	 หากมีการกระทำาความผิดจริงจะเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	 (ฮั้วประมูล)	 โดยในวันที่	 ๒8	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	

พนักงานสอบสวนดีเอสไอจะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวทันที

คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา

	 วุฒิสภาจับมือกระทรวงมหาดไทย	 สสส.		มูลนิธิเมาไม่ขับ		ปลุกจิตสำานึกผู้ใช้รถ

ใช้ถนนแก้ปัญหาอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

	 วันที่	 ๒8	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 วุฒิสภา	 ร่วมกับ	

กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงคมนาคม	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	 และมูลนิธิเมาไม่ขับ	 จัดสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาอุบัติภัย	 ภายใต้หัวข้อ	

“หยุดความตายบนท้องถนน”	 โดยมี 	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา																							

เป็นประธานการประชุม	 พร้อมด้วย	 นายประชา	 ประสพดี	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย	 นายแพทย์แท้จริง	 ศิริพานิช	 เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ	 ตัวแทนหน่วยงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจากทั่วประเทศ	 ภาครัฐ	 เอกชน	 ตลอดจนประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมสัมมนา

นายนิคม ไวยรัชพานิช
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	 ด้านนายกฤช	 อาทิตย์แก้ว	 สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดกำาแพงเพชร	 ในฐานะ						
รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	 วุฒิสภา	 กล่าวรายงานว่า	 ปัจจุบันอุบัติเหตุบน
ท้องถนนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล	 อาทิ	 ปีใหม่		
สงกรานต์	 มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา	 ทั้งที่มีการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากทุกภาคส่วน
มาโดยตลอด	 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้	 เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและลดความตายบนท้องถนนให้
มีประสิทธิภาพ
	 ด้านนายนิคม	 กล่าวว่า	 การรณรงค์ลดอุบัติเหตุนั้นทำากันทุกปี	 ตัวเลขการ							
สูญเสียจากอุบัติเหตุในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ	 ๓๕๐	 ราย	 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่คงที่	 แต่ไม่
สามารถลดต่ำาลงกว่านี้อีกได้เลย	 ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น
ประกอบด้วย	 ๓	 ปัจจัย	 คือ	 1.	 ลักษณะทางกายภาพของถนนหนทาง	 มาตรฐานการ
ก่อสร้าง	 ความชัดเจนของป้ายจราจร	 ๒.	 พฤติกรรมของผู้ขับขี่	 ๓.	 การบังคับใช้กฎหมาย
จราจรที่เข้มงวด	 สำาหรับในปีนี้	 อยากเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบรรลุ						
เป้าหมายในการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนน	 พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม										
ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนคนไทยให้ได้
	 ขณะที่นายประชา	 กล่าวว่า	 การหยุดความตายนั้นไม่สามารถทำาได้	 แต่สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดการตายก่อนเวลาอันควรจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได	้ ซึ่งข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลกรายงานสถิติการเสียชีวิตระบุว่า	 อันดับ	 8	 ของการเสียชีวิตประชากรโลกเกิด
จากอุบัติเหตุ	 และคาดว่าในปี	 ๒๐๓๐	 จะขยับขึ้นเป็นอันดับ	 ๕	 ทั้งนี้	 องค์การสหประชาชาติได้
ออกปฏิญญามอสโกขึ้นมา	 กำาหนดให้ประเทศสมาชิกลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนนให้ได้ร้อยละ	 ๕๐	 ภายในระยะเวลา	 1๐	 ปี
	 ทั้งนี้	 ทางรัฐบาลได้ตอบรับและนำามาเป็นกรอบการทำางานมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๓	
และกำาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ	 พร้อมทั้งกำาหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายให้หน่วยงาน							
ที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ร่วมกันรณรงค์	 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 ให้เข้าถึงประชาชนทั่ว
ประเทศให้มากที่สุด
	 สำาหรับมาตรการที่ทุกหน่วยงานควรดำาเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย								
คือ	 1.	 หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาสังคม	 เข้าร่วมในการให้ความรู้	
และแนวทางในการลดอุบัติ เหตุการสูญเสีย	 ๒.	 ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่หน่วยงาน																											
ที่รับผิดชอบ	 ๓.	 เพิ่มการรณรงค์ให้มากขึ้น	 ๔.	 มีการพัฒนายานพาหนะในประเทศให้ได้
มาตรฐานสากล	 ๕.	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานสากล	 ชัดเจน	 ถูกต้อง	 และ		

๖.	 มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
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	 อย่างไรก็ตาม	 ในงานสัมมนามีการเสวนา	 เรื่อง	 หยุดความตายบนท้องถนนได้

อย่างไร	 ซึ่งมีนายฉัตรชัย	 พรหมเลิศ	 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 (ปภ.)	

นายวัฒนา	 ภัทรชนม์	 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก	 นายแพทย์ทรงเกียรติ	 เล็กตระกูล	

ผู้อำานวยการสำานักสาธารณสุขฉุกเฉิน	 กระทรวงสาธารณสุข	 และนายกฤษณะ	 ละไล							

นักสื่อสารมวลชน	 ร่วมเป็นวิทยากร	 และเสวนาเรื่อง	 การถอดบทเรียน	 หยุดความตายบน

ท้องถนนได้อย่างไร	 จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์การทำางาน

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 จัดโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน”	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน

	 วันที่	 ๒9	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 และคณะ

อนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์

การค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน”	 ณ	 ห้องแกรนด์	 ฮอลล์	 1	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	

เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 เริ่มการสัมมนาเวลา	 ๐8.๓๐	 –	 1๖.๓๐	 นาฬิกา		เพื่อระดม

ความคิดเห็นจากผู้บริหารของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	 ผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ชายแดน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อันนำาไปสู่

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕8
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	 ใ น ก า ร สั ม ม น า ดั ง ก ล่ า ว มี ก า ร ป า ฐ ก ถ า พิ เ ศ ษ

เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนใต้	 GMS	 สู่ประชาคมเศรษฐกิจ	

อาเซียน”	 โดยนายโอฬาร	 ไชยประวัติ	 ประธานผู้แทนการค้าไทย

และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	 และเสวนาเรื่อง	 “บทบาทภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการกำาหนดยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและการค้าผ่าน

ชายแดน”	 โดยนายกิตติวัฒน์	 รัตนดิลก	 ณ	 ภูเก็ต	 เลขานุการ

คณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง	 :	

GMS)	 สภาผู้แทนราษฎร

	 ต่อมาวันที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย																			

สภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผยข้อสรุปการสัมมนา	 “ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนสู่ประชาคม

อาเซียน”	 โดยนายกิตติวัฒน์	 กล่าวว่า	 หอการค้าจังหวัดชายแดนทั้ง	 ๓1	 จังหวัดชายแดน	

เห็นพ้องแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน	 ๕	 ข้อ	 ประกอบด้วย	 1.	 เสนอให้

ยกเลิกกฎอัยการศึก	 บริเวณด่านชายแดนทั้งหมด	 เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน	

ตลอดจนการเดินทางของนักท่องเที่ยว	 ๒.	 ขอให้ถอนกำาลังทหารออกจากพื้นที่ด่านชายแดน	

ทั้งที่เป็นจุดผ่านชายแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าทั้งหมด	 และให้ตำารวจตระเวน

ชายแดนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน	 เพื่อลดความตรึงเครียดในพื้นที่	 ๓.	 เสนอให้แก้กฎหมาย	

๓๐	 ฉบับ	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	 ๔.	 เสนอให้

จัดตั้งทบวงกิจการชายแดนเพื่อจัดระเบียบส่วนราชการให้เป็นเอกภาพ	 และ	 ๕.	 สนับสนุน

เมืองคู่แฝดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายโอฬาร ไชยประวัติ

	 ด้านพลโท	 ภราดร	 พัฒนถาบุตร	 เลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 กล่าวว่า	 กรอบยุทธศาสตร์ที่กรรมาธิการ

เสนอสอดคล้องกับการทำาหน้าที่ของ	 สมช.	 ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

การค้ าชายแดนและความมั่นคง	 สมช . 	 จึ งตั้ งคณะทำางาน																			

เพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์การทำางานให้เชื่อมโยงกับการเข้าสู่ประชาคม

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น 	 แ ล ะ ยื น ยั น ว่ า ข้ อ เ ส น อทั้ ง ห ม ด ข อ ง																																			

คณะกรรมาธิการ	 รวมทั้ง	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเสนอต่อ												

คณะรัฐมนตรีก่อน
พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
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คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสม

กับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า วุฒิสภา

	 คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่ เหมาะสมกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำา	 ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหาร									

งบประมาณ	 วุฒิสภา	 จัดสัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “ปัญหาผังเมืองกับการป้องกันและ

แก้ไขอุทกภัยของประเทศไทย”	 เพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม	 และบริหาร

จัดการน้ำากับปัญหาผังเมือง

	 วันที่	 1	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และติดตามการบริหารงบประมาณ	 วุฒิสภา	 และคณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณ						

ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 จัดสัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “ปัญหา

ผังเมืองกับการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยของประเทศไทย”	 ณ	 ห้องประชุมกรรมาธิการ

หมายเลข	 ๓๐๖	 -	 ๓๐8	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 เวลา	 ๐8.๐๐	 –	 1๔.๓๐	 นาฬิกา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ร่วมสัมมนาวิเคราะห์แนวทาง

แก้ไขปัญหาน้ำาท่วมที่มีประสิทธิภาพ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการน้ำากับ

ปัญหาผังเมืองของประเทศ	 และเพื่อสร้างภาพจำาลองในการบริหารจัดการงบประมาณ												

ที่เหมาะสมกับการบริหารน้ำาในอนาคต	โดยเฉพาะมาตรการด้านผังเมือง

	 สำาหรับการสัมมนาเรื่อง	 “ปัญหาผังเมืองกับการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยของ

ประเทศไทย”	 ดำาเนินการโดย	 ศาสตราจารย์	 ดร.ธนวัฒน์	 จารุพงษ์สกุล	 โฆษก																									

คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสม

กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 วุฒิสภา							

โ ด ย มี ห ม่ อ ม ร า ช ว ง ศ์ สุ ขุ ม พั น ธุ์ 	 บ ริ พั ต ร																										

ผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานคร	 นายมณฑล	

สุดประเสริฐ	 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นพนันท์	 ตาปนานนท์											

ภ า ค วิ ช า ก า ร ว า ง แ ผ น ภ า ค แ ล ะ เ มื อ ง																																

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

นายสมิตร 	 โอบายะวาทย์ 	 นายกสมาคม		

ส ถ า ป นิ ก ส ย า ม 	 ใ นพ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ 																				
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และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สิริมา	 ณ	 สงขลา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม

ชุมชนเมือง	 ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ	 ผู้สมควรได้รับคัดเลือก

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ	 กสทช.	 จัดแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควร

ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค

	 วันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ

ประวัติความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ	 กสทช.	 วุฒิสภา	 จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์															

ของผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งาน																																															

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	

วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ตามมาตรา	 ๗๐	 ด้านการคุ้มครอง	

ผู้บริโภค	 คือ	 นายประเสริฐ	 อภิปุญญา	 และนายพันธ์ศักดิ์	 จันทร์ปัญญา	 เวลา	 1๓.๓๐	

นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 	1	 -	 ๒	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	๒

	 ทั้งนี้	 วุฒิสภาได้ลงมติคัดเลือกรอบแรกเหลือจำานวน	 ๒	 คนจากผู้ที่เสนอเข้ารับ

การสรรหา	 1๔	 ราย	 ซึ่งเป็นการคัดเลือกด้านสุดท้าย	 หลังศาลปกครองมีคำาวินิจฉัย													

ไม่คุ้มครองคำาร้องของนายวุฒิพร	 เดี่ยวพานิช	 อดีตผู้สมัคร	 เข้ารับการคัดเลือก	 ที่ไม่ผ่าน

การคัดเลือก	 โดยก่อนหน้านี้ได้คัดเลือกไปแล้ว	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ด้านกิจการโทรคมนาคม	

ด้านกิจการกระจายเสียง	 ด้านกิจการโทรทัศน์	 และด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชน
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

	 ประธานวุฒิสภา	 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร	 ให้บุคคล											

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดี เด่นสำาหรับผู้สู งอายุประจำาปี 	 ๒๕๕๕																															

ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ	 วุฒิสภา	 จัดขึ้น

		 วันที่ 	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา													

เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร	 ให้กับผู้ได้รับรางวัลใน

โครงการคัดเลือกบุคคล	 หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำาหรับผู้สูงอายุ

ประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี									

ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 วุฒิสภา	 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ	 สร้างขวัญกำาลังใจ													

และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ	 และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนสังคม	

ผู้สูงอายุที่กำาลังเกิดขึ้นในประเทศไทย	 โดยผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคคลระดับ												

ผู้บริหาร	 ได้แก่	 นางชฎาพร	 รักษาทรัพย์	 ประเภทบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน	 ได้แก่													

นางสรัณรัตน์	 ลีนะกุลสิทธิ์	 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ	 ได้แก่	 สำานักอนามัย	 กทม.	

ประเภทองค์กรภาคเอกชน	 ได้แก่	 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ	 นอกจากนี้	 มีบุคคล									

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรอีกจำานวน	 ๓๓	 รางวัล

	 ด้านประธานวุฒิสภา	 กล่าวว่า	 สังคมผู้สูงอายุนับวันยิ่งมีสถิติสูงขึ้นตามลำาดับ

และคาดว่าไม่เกิน	 1๐	 ปีจะมีจำานวนถึง	 ๒๐%	 ของประชากรทั้งประเทศ	 การเตรียมพร้อม	

เพื่อรองรับด้วยความเอาใจใส่จากบุคคลและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 จึงสมควรได้รับการชมเชย	

เนื่องจากผู้สูงอายุ	 หวังได้รับการดูแลไม่เฉพาะจากในครอบครัว	 แต่ต้องมาจากหน่วยงาน						

ที่รับผิดชอบโดยตรง	 นอกจากนี้ต้องการให้หน่วยงานดังกล่าวกลายเป็นต้นแบบในการ		

ให้การเยียวยา	 ส่งเสริมผู้สูงอายุ	 ให้มีอนามัยสมบูรณ์	 มีชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขไม่เป็น

ภาระกับสังคม	 พร้อมหวังให้ไทยได้เป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุของประเทศในเอเชียเพื่อสร้าง

โอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นด้วย
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คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการพลังงาน	 วุฒิสภา  จัดสัมมนา	 “ประเทศไทยกับการ

รองรับวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต”	 หวังสร้างความรู้	 ความเข้าใจในการเตรียมรับ

สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

	 วันที่ 	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการพลังงาน	 วุฒิสภา																						

จัดสัมมนาเรื่อง	 “ประเทศไทยกับการรองรับวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต”	 ณ	 ห้องรับรอง	 1	 -	 ๒	

ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 เพื่อสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการเตรียมรับสถานการณ์วิกฤต

ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	 ระดมความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และหามาตรการ	

แนวทางเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เสริมสร้างเครือข่ายด้านพลังงานของประเทศในการตรวจสอบ	 ติดตามการดำาเนินงานตาม

นโยบายของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม	 แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กร

ภาคเอกชน	 นักวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้ประกอบการ	 และประชาชน	 นำาไปสู่การหา

มาตรการแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในโอกาสข้างหน้า	 และ

จะได้นำาข้อมูลที่ได้จากการสัมมนามาสรุปประมวลผล	 กำาหนดเป็นมาตรการและแนวทาง

ด้านการรองรับวิกฤตพลังงานไฟฟ้าของประเทศและนำามาเป็นข้อสังเกต	 ข้อเสนอแนะในการ

จัดทำารายงาน	 เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป
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	 ทั้งนี้	 การสัมมนาดังกล่าวมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง	 “ประเทศไทยกับการรองรับ

วิกฤตพลังงานไฟฟ้า	 :	 กรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

ปิดซ่อมบำารุงในช่วงเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖”	 โดยนายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 การอภิปรายและแสดงความเห็นในเรื่อง	 “แผนการเตรียม

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 

รับมือกรณีการปิดซ่อมบำารุงของแหล่งก๊าชธรรมชาติยาดานา”										

“การสำารองปริมาณกำาลังการผลิตไฟฟ้าในช่วงวิกฤต”	 “การเตรียมรับ

สถานการณ์ในช่วงวิกฤตพลังงานไฟฟ้าของภาคเอกชน”	 “แผนรองรับ

และปริมาณการสำารองก๊าซธรรมชาติ	 กรณีเกิดวิกฤตด้านพลังงาน

ไฟฟ้า”	 และการอภิปรายเรื่อง	 “ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อกรณี

วิกฤตไฟฟ้า”	 โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้าน

พลังงาน

คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม	 ถามสถานการณ์แนวทางแก้ปัญหา	 “ภาคใต้	 -	 เกาหลี	 -	 ปราสาทเขาวิหาร”										

พร้อมรับช่วยผลักดันเพิ่มงบประมาณให้

	 วันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 ที่กระทรวงกลาโหม	 พลเอก	 สมชาย	 วิษณุวงศ์	

ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร	 สภาผู้แทนราษฎร	 และคณะร่วม	 ๕๐	 คน	 เข้าพบ	

พลอากาศเอก	 สุกำาพล	 สุวรรณทัต	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	

เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ	 โดยสำานักงานนโยบายและแผน	

กระทรวงกลา โหมนำ าผลปฏิบั ติ ง านของกระทรวงกลา โหม																										

การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารการจัดการกระทรวงกลาโหม	

แผนงาน	โครงการสำาคัญในปีงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	

๒๕๕๗	 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕8	

และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม	 นำาเสนอ

บรรยายสรุปพร้อมวิดีทัศน์ราว	 ๒	 ชั่วโมง

พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ 
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	 จากนั้น	 พลอากาศเอก	 สุกำาพล	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 กรรมาธิการการทหารมารับ

ฟังการทำางานในกรอบของกระทรวงกลาโหม	 การแก้ไขปัญหาภาคใต้	 การปรับโครงสร้าง	

ซึ่งได้อธิบายสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่กรรมาธิการยังไม่เข้าใจ	 รวมถึงงบประมาณดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศ	 (จีดีพี)	 ในส่วนของทหารที่กระทรวงกลาโหมต้องการให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม	

เพื่อนำามาใช้รักษาความมั่นคงของประเทศ	 ซึ่งทางกรรมาธิการการทหารรับปากจะผลักดันให้

	 ด้านพลเอก	 สมชาย	 กล่าวว่า	 ได้เข้าเยี่ยมชมแผนงานของกระทรวงกลาโหม	

ระบบงบประมาณ	 สิ่งที่ต้องเตรียมการเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียน	 ปัญหาข้อขัดข้อง	 รวมถึง

การพัฒนาของกระทรวงในเรื่องกฎหมาย	 การจัดทำาระบบกำาลังสำารอง	 อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ

	 นอกจากนี้ได้สอบถามสถานการณ์ปัจจุบัน	 เช่น	 สถานการณ์ในคาบสมุทร

เกาหลี	 มีผลกระทบต่อภูมิภาคนี้และไทยอย่างไร	 กองทัพเตรียมการดูแลคนไทยที่อยู่ใน

เกาหลีใต้อย่างไร	 โดยทางกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นความ

ตึงเครียดและกำาลังประเมินผลการพูดคุยกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สหรัฐอเมริกา	

เกาหลีใต้	 และเกาหลีเหนือและพร้อมอพยพคนไทย	 รวมทั้งสอบถามถึงผลการพูดคุยกับ

กลุ่มบีอาร์เอ็น	 มาตรการความปลอดภัยของทหาร	 การดูแลรักษาชีวิตและความปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน	 การพัฒนาศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	

รวมถึงด้านการข่าวอีกทั้งเรื่องสถานการณ์เขาพระวิหารด้วย
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  

การสื่อสารและโทรคมนาคม  วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การสื่อสารและโทรคมนาคม		

วุฒิสภา	 จัดสัมมนา	 “ทิศทางวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ยุคดิจิตอล”	 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบและกระบวนการดำาเนินการตามแผนการเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็น													

ระบบดิจิตอลให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

	 วันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	

การสื่อสารและโทรคมนาคม	 วุฒิสภา	 ที่มีนางนิลวรรณ	 เพชระบูรณิน	 เป็นประธานคณะ

นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน

กรรมาธิการฯ	 จัดสัมมนา	 เรื่อง	 “ทิศทางวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ยุค

ดิจิตอล”	 ที่อาคารรัฐสภา	 ๒	เพื่อให้ภาคส่วนต่าง	ๆ		ได้แก่		หน่วยงานรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง	 องค์กรธุรกิจ	 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย							

ผู้บริโภค	 เข้าใจถึงระบบและกระบวนการดำาเนินการตามแผนการ

เปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล	 และมี

ส่วนร่วมในการกระจายความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็น	 สื่อสาร	

รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับปัญหา	 อุปสรรค	

ข้อขัดข้องที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านและเพื่อนำาข้อมูลและความคิดเห็น

ที่ได้มาประมวลและสรุปเป็นรายงานเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาแก้ไขกฎหมายข้างต้น	 ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป	 ทั้งนี้ภายในงานมีการอภิปราย	

เรื่อง	 “ทิศทางวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ยุคดิจิตอล”	 โดยพันเอก	 ดร.นที	 ศุกลรัตน์	 ประธานกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาต	ิ (กสทช.)	 ดร.ถวิล	 พึ่งมา	 อธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 นายณัฐจักร	 ปัทมสิงห์	 ณ	 อยุธยา		
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อธิบดีอัยการ	 สำานักงานการบังคับคดี	 และนางสาวบุญยืน	 ศิริธรรม	 ประธานสหพันธ์

องค์กรผู้บริโภค	 ร่วมอภิปรายในหัวข้อดังกล่าว

คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานการ

ถือสิทธิครอบครองที่ดินบ้านดงสำาราญชัย	 หมู่ที่	 ๗	 ตำาบลหนองแสง	 อำาเภอหนองแสง	

จังหวัดอุดรธานี		เพิ่มเติม		หลังเบื้องต้นไม่พบหลักฐานการครอบครองที่ดินของประชาชน

นายชัย ชิดชอบ

	 วันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธาน

คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึงผลการ

ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของนายคำาผล											

จูมฟอง	 และคณะตัวแทนประชาชนผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินในพื้นที่

บ้านดงสำาราญชัย	 หมู่ที่	 ๗	 ตำาบลหนองแสง	 อำาเภอหนองแสง	

จังหวัดอุดรธานี	 ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการออกหนังสือรับรอง	

การทำาประโยชน์	 (น.ส.	 ๓	 ก.)	 โดยอาศัยหลักฐาน	 (ส.ค.	 1)	 เลขที่	 ๒8	

ระบุเนื้อที่จำานวน	 8๐๐	 ไร่	 ภายหลังกรรมาธิการได้ติดตามผล		
การแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวและได้มอบหมายให้จังหวัดอุดรธานี	 โดยคณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	 ระดับจังหวัด	 (กบร.จังหวัดอุดรธานี)	 ดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาพบว่า	 พื้นที่พิพาทดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานร่องรอยการทำาประโยชน์ในพื้นที่	 และ

ประชาชนก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันว่า	 ได้มีการครอบครองทำาประโยชน์ในพื้นที่	 นอกจากนี้

ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังมีสภาพเป็นชุมชนเมือง	 ขณะที่ที่ดินข้างเคียงบางรายมี

เอกสารสิทธิการครอบครอง	 ดังนั้น	 เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาและเพื่อเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ	 พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	

กรรมาธิการจึงมีมติมอบหมายให้นายจักรพรรดิ	 ไชยสาส์น	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

กรรมาธิการ	 ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและบันทึกภาพถ่ายหรือบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการก่อนกำาหนดศึกษา						

ดูงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาต่อไป
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการคมนาคมแนะหน่วยงานภาครัฐร่วมพัฒนาท่าอากาศยาน

ควนขันจังหวัดสตูล	 ให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์	 หวังเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว

	 วันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายเจือ	 ราชสีห์	 ประธานคณะกรรมาธิการการ

คมนาคม	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวถึงผลการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง																													

ท่าอากาศยานควนขัน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสตูล	 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ

ให้เป็นท่าอากาศยานที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเชิงพาณิชย	์ ภายหลังกรรมาธิการฯ	

รับฟังคำาชี้ แจงจากนายฮอชาลี 	 ม่า เหร็ม	 สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดสตูล																									

พรรคประชาธิปัตย์	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล	 และหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	 แล้วเห็นว่า	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท่าอากาศยานควนขันควร

ประสานงานสายการบินต่าง	 ๆ	 ที่ให้บริการเชิงพาณิชย์เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนวทางการ

พัฒนาท่าอากาศยานควนขันร่วมกัน	 เพื่อให้สายการบินต่าง	 ๆ	 มาเปิดให้บริการรองรับ								

นักท่องเที่ยว	 เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่ 													

แต่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบใด	 ดังนั้น	

คณะกรรมาธิการจึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน

ของคณะทำางานการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานควนขันที่จะเปิด

ใช้บริการในเชิงพาณิชย์	 โดยให้นายฮอชาลี	 ม่าเหร็ม	 สมาชิก														

สภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดสตูล 	 เป็นที่ ปรึกษาในคณะทำ างาน																				

เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน นายเจือ ราชสีห์

คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 

สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด	 สภาผู้แทนราษฎร	

เปิดเผยหลังลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต	 พบปัญหายาเสพติด	 การบุกรุกที่ดินของรัฐ	

ลักลอบค้าน้ำามันเถื่อน	 และปัญหาอาชญากรข้ามชาติ
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	 วันที่	 1๐	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

และยาเสพติด	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายประเสริฐ	 บุญเรือง	 เป็นประธานคณะ

กรรมาธิการ	 ได้พิจารณาผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน	 ณ	 จังหวัดภูเก็ต	 หลังพิจารณา					

ผลสรุปพบว่า	 จังหวัดภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญหลายแห่ง	 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว								

ทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก	 จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง	 ๆ	 ขึ้น	

คือ	 ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดเป็นจำานวนมาก	 ได้แก่	 ยาไอซ์	 กระท่อม	 ยาบ้า	 กัญชา	

และโคเคน	 และถึงแม้จะมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขแต่ก็เป็นไปในลักษณะ																				

ต่างฝ่ายต่างทำางาน	 ขาดการบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกัน	 อีกทั้งผู้ค้ามีวิธีการซื้อขายยา

ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น	 รวมทั้งกฎหมายในการแก้ไขปัญหายังมีช่องว่าง	 เช่น	 ตำารวจตรวจคน

เข้าเมืองไม่มีอำานาจในการตรวจค้นวัสดุสิ่งของหรือบุคคลที่อยู่ในเรือยอร์ช	 เรือสินค้าที่

ลอยลำาอยู่ในทะเล	 และการดำาเนินงานของตำารวจน้ำาจังหวัดภูเก็ตก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ						

เพียงพอ	 และขาดบุคลากรในการตรวจค้น	 ส่วนปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐมีทั้งคนไทย

และคนต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังมีนักธุรกิจที่เป็นชาวต่างประเทศใช้คนไทยเป็นนอมินี						

ซื้อขายที่ดินและเป็นที่น่าสังเกตว่าในกรณีการออกเอกสารสิทธินั้น	 เมื่อมีการออกรังวัดแล้ว

มักจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น	 เช่น	 จากพื้นที่		1	ไร่	เพิ่มเป็น		๒๐		ไร่		ซึ่งจะต้องดำาเนินการตรวจสอบ

ให้รอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย	 เพราะการกระทำาดังกล่าวอาจเข้าข่ายการฟอกเงินได้	
ปัญหาสุดท้ ายการลักลอบค้ าน้ำ ามัน เถื่ อน										

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและยังไม่สามารถ

แก้ไขได้ 	 เนื่องจากการค้าน้ำ ามันเถื่อนมีผู้มี

อิทธิพลอยู่เบื้องหลังและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป

เกี่ยวข้องทำาให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในการพัฒนา

ประเทศเป็นจำานวนมาก	 นอกจากปัญหาข้างต้น

แล้ วยั งพบว่ ามี ปัญหาอาชญากรข้ ามชาติ 												

โดยเข้ามาทำาธุรกิจในประเทศไทยที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย	 แต่ เบื้องหลังมีการค้ายาเสพติด								

ทำาธุรกิจบริการทางเพศและการค้ามนุษย์
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คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ                 

สภาผู้แทนราษฎร

		 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ	สภาผู้แทนราษฎร	 	 ระบุ	บริษัทร้องเรียนเขตคลองสานหักค่าหัวคิวจัดทัวร์ถึง	

๓๕	เปอร์เซ็นต์	และยังมีโทรศัพท์อ้างเป็นสามีผู้อำานวยการเขตข่มขู่ถ้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการ																					

ด้านคณะกรรมาธิการแจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เอาผิดแล้ว

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์

		 	 วันที่	 11	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 นายวิลาศ	 จันทร์พิทักษ์	

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวว่า	 ตนได้รับ

เรื่องร้องเรียนจากบริษัทจัดทัวร์แห่งหนึ่งที่รับงานจัดสัมมนาให้กับ

สำานักงานเขตคลองสาน		กรุงเทพมหานคร		ซึ่งมีงบประมาณจัดงาน		

๕		ล้านบาท		โดยบริษัทให้ข้อมูลว่าต้องมีการหักหัวคิวให้กับผู้บริหาร

ของสำานักงานเขต	 ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการเขตจนถึงเจ้าหน้าที่	

จำานวน	 ๒๐%	 แต่ในภายหลังมีการเรียกเพิ่มอีก	 1๕%	 แต่บริษัท							

ดังกล่าวไม่ยอม	 จึงได้ร้องเรียนมายังตน	 ทั้งนี้การเรียกรับเงินดังกล่าวนั้นตนมีหลักฐาน										

ที่สามารถเอาผิดได้	 นอกจากนี้ยังทราบว่ามีการเรียกร้องกับเอกชนที่ เข้ารับงานกับ						

สำานักงานเขต	 เช่น	 กิจกรรมดนตรีในสวน	 และเทศกาลสงกรานต์	 ซึ่งจากหลักฐานที่มีอยู่																									

พบว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำาเนินการโดยไม่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด																																			

ทั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญนางอัจฉราวดี	 ชัยสุวิรัตน์	 ผู้อำานวยการเขตคลองสาน	 เข้าชี้แจงใน

วันนี้ด้วย	 แต่นางอัจฉราวดีได้ทำาหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่	 1๐	 เมษายน	 ว่า	 ขอเลื่อนและ

จะเข้าชี้แจงในวันที่	 18	 เมษายน	 นี้	 เนื่องจากวันนี้จะต้องเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์

กรุงเทพมหานคร	 ที่จัดขึ้นในวันที่ 	 11	 -	 1๕	 เมษายน	 แต่ตนได้สอบถามไปยัง

กรุงเทพมหานคร	 ปรากฏว่าไม่มีการจัดงานดังกล่าว	 ๕	 วัน	 แต่มีการจัดเพียงวันที่	 1๓		

เมษายน	 ในช่วงบ่ายเท่านั้น	 ทำาให้สันนิษฐานได้ว่า	 คงต้องมีการทำาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง						

ย้อนหลังอย่างแน่นอน

	 นายวิลาศ	 กล่าวต่อว่า	 ขณะนี้มีผู้โทรศัพท์ไปข่มขู่ผู้ที่ทราบเรื่องและให้ข้อมูล	

ว่าจะฟ้องร้องหากมีการเปิดเผยเรื่องนี้	 ซึ่งจากการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว								

พบว่าเป็นของนายราชัย	 ชัยสุวิรัตน์	 ตำาแหน่งเจ้าพนักงานคดีปกครองศาลปกครอง															
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จังหวัดระยอง	 ซึ่งเป็นสามีของผู้อำานวยการเขตคลองสาน	 แต่ไม่ทราบว่าผู้ที่โทรศัพท์ไปหา																			

ผู้เกี่ยวข้องจะเป็นนายราชัยหรือไม่	 โดยขณะนี้ได้แจ้งเรื่องให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์	

บริพัตร	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบเรื่องแล้ว	 และหากไม่มีการย้ายผู้อำานวยการเขต

คลองสาน	 หรือดำาเนินการใด	 ๆ	 นั้น	 ตนมองว่าจะขัดต่อนโยบายโตไปไม่โกงของ

กรุงเทพมหานครที่มีการลงทุนดำาเนินโครงการไปแล้วกว่า	 ๗๐	 ล้านบาท
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	 หมู่เกาะมาร์แชลล์	 (Marshall	 Islands)	 หรือชื่อ

ทางการคือ	สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์	 (Republic	of	 the	

Marshall	 Islands)	 เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก											

มีขนาดเล็กเป็นอันดับที่	 ๗	 ของโลก	 ตั้งอยู่ทางเหนือของ

ประเทศนาอูรูและประเทศคิริบาส	 ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ

ประเทศไมโครนี เซี ยและอยู่ ทางใต้ ของ เกาะเวกของ

สหรัฐอเมริกา	 มีพื้นที่	 1๘1.๓	 ตารางกิโลเมตร	 ลักษณะ

อากาศของหมู่เกาะมาร์แชลล์จะเป็นแบบร้อนชื้น	 และเป็น

พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นเป็นอย่างมากบ่อยครั้งที่

พายุไต้ฝุ่นมีการก่อตัวในบริเวณนี้	 ที่มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ

ประกอบด้วย	 2๙	หมู่เกาะ	และ	5	เกาะเดี่ยว	 แต่ละหมู่เกาะมี

ความงดงาม	 และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	

เปิดโลกรัฐสภา
ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

(Republic	of	the	Marshall	Islands)

แผนที่สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
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หมู่เกาะและเกาะเดี่ยวที่สำาคัญที่สุดแบ่งเป็น	 2	 กลุ่มคือ	 แนวเกาะราตัก	 (Ratak	 Chain)	

และแนวเกาะราลิก	 (Ralik	Chain)	(หมายถึงแนวเกาะ		“ดวงอาทิตย์ขึ้น”	และ	“ดวงอาทิตย์ตก”)	

เมืองหลวงคือ	 กรุงมาจูโร	 (Majuro)	 ประชากรมีจำานวน	 	 ๖๐,๔22	 คน	 	 ซึ่ง	 2	 ใน	 ๓	 ของ

ประชากรอาศัยอยู่ในเมืองหลวง	และ	หมู่เกาะเอเบเย	(Ebeye)	โดยหมู่เกาะทางด้านนอกมีคน

อาศัยอยู่น้อย	 เนื่องจากไม่มีโอกาสทางการงานและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ	 ภาษา

ทางการที่ใช้คือภาษา	Marshallese	และภาษาอังกฤษ

ประวัติโดยสังเขป	

	 ภายใต้ความตกลงร่วมกับสหรัฐอเมริกา	 (Compact	 of	 Free	 Association)									

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 252๙	 ทำาให้สหรัฐอเมริกายุติการปกครองหมู่เกาะมาร์แชลล์														

ในฐานะเป็นดินแดนในอารักขาของสหประชาชาติ	 โดยมีสถานะเป็นรัฐอิสระที่มีอธิปไตย

ปกครองตนเองในปี	252๙	สามารถกำาหนดนโยบายภายในและต่างประเทศ	ยกเว้นด้านการ

ป้องกันประเทศและความมั่นคงที่ยังอยู่ภายใต้อำานาจของสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งมีบทบาทให้ความ

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ	หมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นสมาชิกสหประชาชาติในปี	25๓๔

การแบ่งเขตการปกครอง
	 สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์มีพื้นที่ครอบคลุมหมู่เกาะปะการังเกือบหนึ่งล้าน

ตารางไมล์	 รายล้อมด้วยน้ำาทะเลสีฟ้าเข้ม	 ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความโดดเด่นแปลกตา

มากที่สุดในโลก	 เขตปกครองแบ่งเป็นเขตทางนิติบัญญัติ	 2๔	 เขต	 ซึ่งเป็นไปตามเกาะและ				

หมู่เกาะที่มีคนอาศัยอยู่	คือ
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	 •	ไอลิงกิเนอะทอลล์	(Ailinginae	Atoll,	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	ไอลิงลัปลัปอะทอลล์	(Ailinglaplap	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	ไอลุกอะทอลล์	(Ailuk	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	อาร์โนอะทอลล์	(Arno	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	อาวร์อะทอลล์	(Aur	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	บิคาร์อะทอลล์	(Bikar	Atoll	หรือ	Bikaar;	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	บิกีนีอะทอลล์	(Bikini	Atoll)

	 •	โบคักอะทอลล์	(Bokak	Atoll,	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	 เอบอนอะทอลล์	(Ebon	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	 เอเนเวตักอะทอลล์	(Enewetak	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	 เอริคุบอะทอลล์	(Erikub	Atoll,	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	 เกาะจาบัต	(Jabat	Island,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	จาลูอิตอะทอลล์	(Jaluit	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	 เกาะเจโม	(Jemo	Island,	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	 เกาะคิลิ	(Kili	Island,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	ควาจาเลนอะทอลล์	(Kwajalein	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	ลาเออะทอลล์	(Lae	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	 เกาะลิบ	(Lib	Island,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	ลิเคียปอะทอลล์	(Likiep	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	มาจูโรอะทอลล์	(Majuro	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	มาโลเอลัปอะทอลล์	(Maloelap	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	 เกาะเมจิต	(Mejit	Island,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	มิลิอะทอลล์	(Mili	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	นาดิกดิกอะทอลล์	หรือนอกซ์	(Nadikdik	Atoll	หรือ	Knox;	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	นามอริกอะทอลล์	 หรือนัมดริก	 (Namorik	 Atoll	 หรือ	 Namdrik;	 เขตทาง

นิติบัญญัติ)

	 •	นามูอะทอลล์	(Namu	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	รองเกลัปอะทอลล์	(Rongelap	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	รองเกริกอะทอลล์	(Rongerik	Atoll,	ไม่มีคนอาศัย)
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	 •	โตเกอะทอลล์	(Toke	Atoll,	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	อูจาเออะทอลล์	(Ujae	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	อูเจลังอะทอลล์	(Ujelang	Atoll,	ไม่มีคนอาศัย)

	 •	อูติริกอะทอลล์	หรือ	อูตริก	(Utirik	Atoll	หรือ	Utrik;	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	โวโทอะทอลล์	(Wotho	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

	 •	วอตเจอะทอลล์	(Wotje	Atoll,	เขตทางนิติบัญญัติ)

อะทอลล์	(Atoll)	=	หมู่เกาะปะการัง

การเมืองการปกครอง
																สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ปกครองในรูปแบบ	ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา	

รัฐธรรมนูญเป็นแบบ	 Semi	 -	 Westminster	 โดยรวมเอาหลักการของทั้งรัฐธรรมนูญอังกฤษ

และสหรัฐอเมริกา		

รัฐสภาสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

	 ฝ่ายบริหาร

	 ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล	 โดยประธานาธิบดีจะเลือก

คณะรัฐมนตรีจากสภานิติบัญญัติ	 และมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 ๔	 ปี	 การเลือกตั้งครั้งต่อไป	

จะมีขึ้นในปี	 2๐1๖	 สังคมในหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นสังคมที่ยึดถือระบบอาวุโสเป็นหลัก	

ประชาชนจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยตามแบบสมัยใหม่	
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ประธานาธิบดีสองท่านแรกมาจากชนชั้นสูง	 ในขณะที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันมาจาก						

สามัญชน

	 ฝ่ายนิติบัญญัติ  

	 เป็นแบบ	ระบบสภาเดียว	(Unicameral	Legislature	or	Nitijela)	คือ	สภาผู้แทน

ราษฎร	(Nitijela)	ประกอบด้วยสมาชิก	๓๓	คน	มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบคะแนน

นิยม		มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	๔	ปี	และสภานิติบัญญัติจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี	โดยมี	

Council	of	Iroij	ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าชนเผ่าต่าง	ๆ 	ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่ประธานาธิบดี		

ซึ่งทุกเขตการปกครองมีผู้ว่าการเขตเป็นของตัวเอง	 และมีผู้แทนในสภา	 Nitijela	 อย่างน้อย									

1	คน

	 ฝ่ายตุลาการ   

	 ประกอบด้วยศาลฎีกา	(Supreme	Court)		ศาลสูง	(High	Court)		และTraditional	

Rights	Court

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
	 ไทยและหมู่เกาะมาร์แชลล์	 สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่  2๙	

ตุลาคม	 25๓๖	 ปัจจุบันไทยได้มอบให้คณะทูตถาวร	ณ	 นครนิวยอร์ก	 เป็นจุดติดต่อระหว่าง

ไทยกับมาร์แชล	เมื่อเดือนพฤษภาคม	25๔๗	นายนิสสัย	เวชชาชีวะ	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศเยือนหมู่เกาะมาร์แชลล์	 เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลอง					

ครบรอบ	25	ปี	รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

เศรษฐกิจการค้า
	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	 เป็นหลักสำาคัญของเศรษฐกิจ	

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของหมู่เกาะมาร์แชลล์	 ได้แก่	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยเฉพาะ

ทรัพยากรในทะเลแร่ธาตุ	 และแหล่งท่องเที่ยว	 แต่เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน	 เทคโนโลยี	

และบุคลากรที่มีคุณภาพ	 หมู่เกาะมาร์แชลล์จึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร												

ได้เต็มที่	 ในภาคเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรมักอยู่ที่ไร่ขนาดเล็ก	 มีบริเวณเพาะปลูก

น้อย	ดินไม่มีคุณภาพ	และขาดเกษตรกรที่มีความชำานาญ	ทำาให้การเกษตรไม่พัฒนาเท่าที่ควร	

พืชผลทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ	คือ	มะพร้าว	มะเขือเทศ	แตง	ฯลฯ	อุตสาหกรรมขนาดเล็ก	คือ	

งานหัตถกรรม	ปลาที่ผ่านกระบวนการแปรรูป	และ	เนื้อมะพร้าวแห้ง
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	 สินค้าสำาคัญที่ไทยส่งออก	ได้แก่	รถยนต์	(อุปกรณ์และส่วนประกอบ)	ผลิตภัณฑ์

เซรามิก	 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

	 สินค้าสำาคัญที่ไทยนำาเข้า	 ได้แก่	 ปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็ง	 ดินสอ	 ปากกา	

หมึกพิมพ์	และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์	เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูล :  
	 -	 กองแปซิฟิกใต้	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	กระทรวงการต่างประเทศ

	 	 โทร.	๐-2๖๔๓-511๗-๘	Fax.	๐-2๖๔๓-511๙	

	 	 E-mail	:	american04@mfa.go.th

	 -	 www.	https://th.wikipedia.org/wiki/สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

	 -	 www.https//apecthai.org/apec/th/profile1.php?continentid=5...rm

กรุงมาจูโร เมืองหลวงของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
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	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….             

มีผู้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา รวมทั้งสิ้นจำานวน   

๓ ฉบับ	 ได้แก่	 เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	 ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	

เสนอโดย	 นางนันทนา	 ทิมสุวรรณ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ	 และ

เสนอโดยนายพิษณุ	 หัตถสงเคราะห์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย	 กับคณะ																

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับพร้อมกันไป																

เมื่อคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	1	ครั้งที่	๓8	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	เป็นพิเศษ	

เมื่อวันพุธที่	 1๓	 มิถุนายน	 ๒555	 และได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ….	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร															

ชุดที่	๒๔	ปีที่	1	ครั้งที่	๓๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ	)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	1๔	มิถุนายน	๒555		

	 ต่อมา	ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	 ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๔	(สมัยสามัญ

ทั่วไป)	 เมื่อวันพุธที่	๒๔	 ตุลาคม		๒555	ครั้งที่	๒๖	(สมัยสามัญทั่วไป)		 เมื่อวันพุธที่	๓1		

ตุลาคม	 ๒555	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว							

ในวาระที่สอง	 และลงมติในวาระที่สาม	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และ

เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป	

	 โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้บรรจุร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ในการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๒๓	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 1๒	 พฤศจิกายน	 ๒555	 โดยที่ประชุมได้ลงมติ									

ในวาระที่หนึ่ง	รับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	….	

และได้พิจารณาในวาระที่สอง	 ในคราวการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 5	 (สมัยสามัญ

นิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 1๔	 มกราคม	 ๒55๖	 ต่อมา	 ในคราวการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๖	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	 15	 มกราคม	 ๒55๖	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่สาม	

เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 จากนั้นนายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 เพื่อให้																				

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็น

กฎหมายต่อไป	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ก้าวทันกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖
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1๖0



1๖1



1๖๒



1๖๓



1๖๔



1๖5

ข้อมูล	:	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	1๓0	ตอนที่	๓0	ก		วันที่	๒๙	มีนาคม	๒55๖
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การรถไฟแห่งประเทศไทย

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

	 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำาดับนับตั้งแต่สมัยตั้ง

กรุงสุโขทัย	 กรุงศรีอยุธยา	 กรุงธนบุรี	 จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี	 ซึ่งมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขของประเทศ	 โดยทุกพระองค์ได้ทรงเล็งเห็นความสำาคัญของการคมนาคมที่

เป็นปัจจัยสำาคัญนำาความรุ่งเรืองมาสู่ชาติ	 เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร	 และเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 เพราะในขณะนั้นประชาชนยังนิยมใช้สัตว์	 เช่น	 โค	 กระบือ	 ม้า	 ช้างและเกวียน	

เป็นพาหนะเพื่อประโยชน์ในการเดินทางและในการลำาเลียงสินค้าต่าง	 ๆ	 จากถิ่นหนึ่ง												

ไปยังอีกถิ่นหนึ่ง	 การรถไฟจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทำาให้การเดินทางด้านคมนาคมดีขึ้น	 ซึ่งใน						

ราชอาณาจักรไทยสมัยก่อน	 ๆ	 ยังไม่เคยมีเค้ารูป	 และโครงการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะ

แสดงให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าการคมนาคมทางบกภายในประเทศจะมีการขนส่งโดยทางรถไฟ

ของรัฐบาลเกิดขึ้นเลย	 จนกระทั่งการขนส่งโดยทางรถไฟได้เริ่มจนสำาเร็จเป็นรูปร่าง																				

อันสมบูรณ์ในรัชสมัย	 “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”						

โดยมีประกาศ	พระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม	ตั้งแต่	กรุงเทพฯ	ถึง	เมืองนครราชสีมา

ลงวันที่	 1	 มีนาคม	 ร.ศ.	 1๐๙	 ซึ่งตรงกับ	 พุทธศักราช	 ๒๔๓๓
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	 ก่อนที่การรถไฟหลวงจะถือกำาเนิดขึ้นนั้นปรากฏว่าในปีพุทธศักราช	 ๒๓๙๘	

รัฐบาลสหราชอาณาจักรอังกฤษให้	 เซอร์	 จอห์น	 เบาริง	 (Sir	 John	 Bowring)																							

ผู้สำาเร็จราชการเกาะฮ่องกง	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครราชทูตผู้มีอำานาจเต็ม	 พร้อมด้วย	

มิสเตอร์	 แฮรี่	 สมิท	 ปาร์ค	 (Mr.	 Harry	 Smith	 Parkes)	 กงสุลเมืองเอ้หมึง	 เป็นอุปทูต	

เซอร์  จอห์น  เบาริง มิสเตอร์  แฮรี่  สมิท  ปาร์ค

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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เดินทางโดยเรือรบหลวงอังกฤษเข้ามาเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาทางราชไมตรีฉบับที่รัฐบาล

อังกฤษที่อินเดียทำาไว้กับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๓6๙	 ซึ่งในกาลนั้น	

มิสเตอร์	 แฮรี่ 	 สมิท	 ปาร์ค	 ได้นำาสนธิสัญญาฉบับใหม่ออกไปประทับตราแผ่นดิน												

อังกฤษ	 แล้วนำากลับมาแลกเปลี่ยนสนธิสัญญากับฝ่ายไทย	 กับอัญเชิญพระราชสาส์นและ

เครื่องราชบรรณาการของสมเด็จพระนางวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเข้ามาเพื่อ

ทูลเกล้าฯ	 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 อาทิ	 รถไฟ

จำาลองย่อส่วนจากของจริงประกอบด้วย	 รถจักรไอน้ำา	 และรถพ่วงครบขบวนเดินบนรางด้วย

แรงไอน้ำาทำานองเดียวกับรถใหญ่ที่ใช้อยู่ในเกาะอังกฤษ	 (ขณะนี้รถไฟเล็กได้เก็บรักษาไว้ที่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ)	 ราชบรรณาการในครั้งนั้นสมเด็จพระนางวิคตอเรีย	 ทรงมี												

พระราชประสงค์จะให้เป็นเครื่องดลพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ให้ทรงคิดสถาปนากิจการรถไฟขึ้นในราชอาณาจักรไทย	 แต่เนื่องจากในขณะนั้นภาวะ

เศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในฐานะไม่มั่นคง	และมีจำานวนพลเมืองน้อย	กิจการจึงต้องระงับไว้

เครื่องราชบรรณาการ รถไฟจำาลองย่อส่วนจากของจริง

	 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	

เหตุการณ์ทางด้านการเมือง	 สืบเนื่องมาจากนโยบายขยายอาณานิคมของอังกฤษและ

ฝรั่งเศส	 แผ่มาครอบคลุมบริเวณแหลมอินโดจีน	 พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟ	 เพราะใช้แต่ทางเกวียนและแม่น้ำาลำาคลองไม่เพียงพอ					

แก่การบำารุงรักษาพระราชอาณาเขต	 ราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง	 สมควรที่จะสร้าง

ทางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อติดต่อกับมณฑลชายแดนก่อน	 ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การปกครอง

ตรวจตราป้องกันการรุกรานเป็นการเปิดภูมิประเทศให้ประชาชนพลเมืองเข้าบุกเบิกพื้นที่

รกร้างว่างเปล่า	 ให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และจะเป็นเส้นทางขนส่ง												

ผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้น	 ดังนั้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๐	 จึงทรงพระกรุณา
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โปรดเกล้าฯ	 ให้	 เซอร์	 แอนดรู	 คลาก	 และบริษัทปันชาร์ด	 แมกทักการ์ด	 โลเธอร์	 ดำาเนินการ

สำารวจเพื่อสร้างทางรถไฟจาก	 กรุงเทพฯ	 -	 เชียงใหม่	 และมีทางแยกตั้งแต่เมืองสระบุรี	 -	

เมืองนครราชสีมาหนึ่งสาย	 จากเมืองอุตรดิตถ์	 -	 ตำาบลท่าเดื่อริมฝั่งแม่น้ำาโขงหนึ่งสาย	

และจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงราย	 เชียงแสนหลวงอีกหนึ่งสาย	 โดยทำาการสำารวจให้แล้ว

เสร็จเป็นตอน	 ๆ	 รวม	 ๘	 ตอน	 ในราคาค่าจ้างโดยเฉลี่ยไม่เกินไมล์ละ	 1๐๐	 ปอนด์																

ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา	 เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๓๐

	 เมื่อได้สำารวจแนวทางต่าง	 ๆ	 แล้ว	 รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าจุดแรกที่สมควรจะ

สร้างทางรถไฟเชื่อมกับเมืองหลวงของไทยก่อนอื่น	 คือ	 นครราชสีมา	 ดังนั้นในเดือนตุลาคม	

๒๔๓๓	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้น	 สังกัดอยู่ในกระทรวงโยธาธิการ	

มีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ	์ ทรงเป็นเสนาบดี	 และนาย	 เค.	 เบ็ทเก								

(K.	 Bethge)	 ชาวเยอรมัน	 เป็นเจ้ากรมรถไฟ	 พร้อมกันนั้นได้เปิดประมูลสร้างทางรถไฟสาย	

กรุงเทพ	 -	 นครราชสีมา	 เป็นสายแรก	 ณ	 ที่ทำาการรถไฟกรุงเทพ	 ปรากฏว่า	 มิสเตอร์	 จี	

มูเร	 แคมป์เบล	 แห่งอังกฤษ	 เป็นผู้ค้ำาประกันประมูลได้ในราคาต่ำาสุด	 โดยเสนอราคา							

เป็นเงิน	 ๙,๙6๕,16๔	 บาท

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติ

ให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้าง	 มิสเตอร์	 จี	 มูเร	 แคมป์เบล	 สร้างทางรถไฟหลวงจาก

กรุงเทพฯ	 ถึงนครราชสีมา	 เป็นสายแรก	 เป็นทางขนาดกว้าง	 1,๔๓๕	 เมตร	 และได้เสด็จ

พระราชดำาเนินประกอบพระราชพิธีกระทำาพระฤกษ์	 เริ่มการสร้างทางรถไฟ	 ณ	 บริเวณ
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ย่านสถานีกรุงเทพ	 เมื่อวันที่	 ๙	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๓๔	 ซึ่งปัจจุบัน	 การรถไฟฯ	 ได้สร้าง

อนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำาลึกเหตุการณ์สำาคัญในอดีต	 และเพื่อ

น้อมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๙	 การก่อสร้างทางรถไฟสาย	 กรุงเทพฯ	 -	 นครราชสีมา	

สำาเร็จบางส่วนพอที่จะเปิดการเดินรถได้	 ดังนั้น	 ในวันที่	 ๒6	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๓๙	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงประกอบพระราชพิธี

เปิดการเดินรถไฟระหว่าง	 สถานีกรุงเทพ	 -	 อยุธยา	 ระยะทาง	 71	 กิโลเมตร	 และเปิดให้

ประชาชนเดินทางไปมาระหว่าง	 กรุงเทพ	 -	 อยุธยา	 ได้ตั้งแต่วันที่	 ๒๘	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๓๙	

เป็นต้นไปในระยะแรกเดินขบวนรถขึ้นล่องวันละ	 ๔	 ขบวน	 มีสถานีรวม	 ๙	 สถานี	 คือ	

สถานีกรุงเทพ	 บางซื่อ	 หลักสี่	 หลักหก	 คลองรังสิต	 เชียงราก	 เชียงรากน้อย	 	 บางปะอิน	

และกรุงเก่า	 ซึ่งการรถไฟฯ	 ได้ถือเอา	 “วันที่	 ๒6	 มีนาคม”	 เป็น	 วันสถาปนากิจการรถไฟ	

สืบมาจนถึงปัจจุบัน

	 ต่อจากนั้นก็ได้เปิดการเดินรถต่อไปอีกเป็นระยะ	 ๆ	 จากอยุธยา	 ถึง	 แก่งคอย	

มวกเหล็ก	 ปากช่อง	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๓	 การสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมา						

ได้เสร็จเรียบร้อย	 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงได้เสด็จพระราชดำาเนิน

ไปทรงเปิดการเดินรถสายนี้	 เมื่อวันที่	 ๒1	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๔๓	 รวมระยะทางจาก	

กรุงเทพ	 -	 นครราชสีมา	 ทั้งสิ้น	 ๒6๕	 กิโลเมตร	 สิ้นเงินในการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้	

17,๕๘๕,๐๐๐	บาท

	 เมื่อการก่อสร้างทางรถไฟสายแรกสำาเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้ว	 ก็ทรง

พิจารณาสร้างทางรถไฟสายอื่น	 ๆ	 ต่อไป	 จนกระทั่งสิ้นรัชสมัยของพระองค์	 พระผู้

พระราชทานกำาเนิดกิจการรถไฟในประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓
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	 ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	 เสด็จ

เถลิงถวัลย์ราชสมบัติแทนพระบรมราชชนก	 ก็ได้ทรงพิจารณาเห็นว่ากิจการของกรมรถไฟ

สายเหนือและกรมรถไฟสายใต้	 ซึ่งแยกกันอยู่ไม่สะดวกแก่การบังคับบัญชาและบริหารงาน		

ตลอดจนไม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย	 ดังนั้นเมื่อวันที่	 ๕	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔6๐	 จึงได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้รวมกิจการรถไฟทั้ง	 ๒	 กรม	 เข้าเป็นกรมเดียวกัน	

เรียกว่า	 “กรมรถไฟหลวง”	 กับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระเจ้าน้องยาเธอ											

“กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน”	 ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรก	

กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน

	 ในสมัยที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน	ทรงเป็นผู้บัญชาการ

กรมรถไฟหลวงอยู่นั้น	 ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล	 และทรงตระหนักดีว่าการใช้รถจักรไอน้ำาลาก

จูงขบวนรถ	 นอกจากจะไม่สะดวกและประหยัดแล้ว	 ลูกไฟที่กระจัดกระจายออกมา	 ยังเป็น

อันตรายได้	 พระองค์จึงทรงสั่งรถจักรดีเซล	 จำานวน	 ๒	 คันมาจากสวิสเซอร์แลนด์	 เข้ามา

ใช้เป็นครั้งแรก
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เครื่องหมาย บุรฉัตร

	 ซึ่ งรถจักรดี เซลคันแรก	 เลขที่ 	 ๒1-๒๒	 ได้ออกวิ่ งรับใช้ประชาชนเมื่อ																						

พ.ศ.	 ๒๔71	 ปัจจุบันรถจักรประวัติศาสตร์คันนี้ยังคงอยู่	 การรถไฟฯ	 ได้นำามาติดตั้งที่ตึก

บัญชาการรถไฟ	 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป	 และเนื่องจากพระองค์ทรง

เป็นผู้ให้กำาเนิดรถจักรดีเซลขึ้นในเมืองไทย	 รถจักรดีเซลทุกคันที่ใช้การอยู่ในการรถไฟฯ	

ขณะนี้จึงได้ประดับเครื่องหมาย	 “บุรฉัตร”	 อันเป็นพระนามของพระองค์	 ติดที่ด้านข้าง						

ของรถจักรดีเซลทุกคันที่สั่งเข้ามา	 เพื่อเป็นการรำาลึกและเทิดพระเกียรติแห่งพระองค์ท่าน

สืบไป															

รถจักรดีเซลไฟฟ้า คันแรก เลขที่ ๒๑

	 กิจการรถไฟซึ่งได้เริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๕	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๙	 จนกระทั่งสิ้นรัชสมัยของพระองค์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	

มีทางรถไฟที่เปิดใช้เดินรถรวมทั้งสิ้น	 ๙๓๒	 กิโลเมตร	 และกำาลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จอีก	

6๙๐	 กิโลเมตร	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	 มีทางรถไฟ

ที่เปิดใช้ทั้งหมด	 ๒,๕๘1	 กิโลเมตร	 และอยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก	 ๔๙7	 กิโลเมตร												

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	 พระองค์ทรงมี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้เปลี่ยนชื่อจาก	 “กรมรถไฟ”	 เป็น	 “กรมรถไฟหลวง”	

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	 พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน	

ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงเป็นพระองค์แรก	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อประเทศไทย

ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่	 1	 และ	 ครั้งที่	 ๒	 เส้นทางรถไฟได้รับความเสียหาย	

อย่างหนัก	 และการขยายรางสร้างเส้นทางเพิ่มก็เป็นไปอย่างล่าช้า	 โดยมีเส้นทางรถไฟที่

สร้างเพิ่มขึ้นรวมกันในสมัยรัชกาลที่	 7	 และรัชกาลที่	 ๘	 เพียง	 677	 กิโลเมตร

	 ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 7	 พระองค์ก็ทรง

ดำาเนินรัฐประศาสโนบายในการบำารุงการคมนาคมเช่นเดียวกับรัชกาลก่อน	 ๆ	 แต่เนื่องจาก
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สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกำาลังปั่นป่วน	 ดังนั้น	 การก่อสร้างทางรถไฟสมัยนี้จึงเป็น

ไปได้อย่างล่าช้า	 โดยมีทางรถไฟเพิ่มขึ้นใหม่อีก	 ๔1๘	 กิโลเมตร	

	 กิจการรถไฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 รัชกาลที่	 ๘	

ก็เช่นเดียวกันกับรัชกาลก่อน	 ประเทศไทยต้องประสบกับสภาวะทางการเงิน	 และ

สงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ทำาให้การก่อสร้างทางรถไฟไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร	 โดยมีทางรถไฟ

ก่อสร้างเพิ่มอีก	 ๒๕๙	 กิโลเมตร	

	 สำาหรับกิจการรถไฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

รัชกาลที่	 ๙	 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 กิจการรถไฟประสบภัยสงครามอย่างหนัก	

ทรัพย์สินทั้งทางอาคาร	 และรถจักรล้อเลื่อน	 ได้รับความเสียหายมากจำาต้องเริ่มบูรณะฟื้นฟู

ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว	 ถ้าจะอาศัยเงินลงทุนจากงบประมาณของรัฐแหล่งเดียว																				

จะไม่ทันการณ์	 รัฐบาลจึงต้องขอกู้เงินจากธนาคารโลกมาสมทบ	 ในระหว่างเจรจากู้เงินนั้น	

ธนาคารโลกได้เสนอให้รัฐปรับปรุงองค์กรของกรมรถไฟหลวงให้มีอิสระกว่าที่เป็นอยู	่ เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการรถไฟในเชิงธุรกิจ	

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 รัฐบาลสมัย	 จอมพล	 ป.พิบูลสงคราม	 เป็นนายกรัฐมนตรี	

ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกิจการรถไฟเป็นเอกเทศจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการรถไฟ

แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 ต่อรัฐสภา	 และได้มีพระบรมราชโองการให้ตราเป็นพระราช

บัญญัติขึ้นไว้ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ฉบับลงวันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔			

“กรมรถไฟหลวง”	 จึงเปลี่ยนสถานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค	 ภายใต้ชื่อว่า		

“การรถไฟแห่งประเทศไทย”	 (State	 Railway	 of	 Thailand	 ;	 SRT)	 ตั้งแต่วันที่																						

1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยการดำาเนินงานอยู่ภายใต้												

พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	
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	 คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นมีหน้าที่ควบคุม

ดูแลกิจการขององค์การประกอบด้วยประธานกรรมการ	 1	 คน	 คณะกรรมการ	 อีก	 6	 คน	

ผู้ว่าการรถไฟฯ	 เป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง	 และรัฐได้มอบเงิน

จำานวน	 ๓๐	 ล้านบาท	 ให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย	 ซึ่งมีพลเอกจรูญ	 รัตนกุล	 เสรีเริงฤทธิ์	 เป็น										

ผู้ ว่ าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ตั้ งแต่วันที่ 	 1	 กรกฎาคม																

พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 ซึ่งในหลักการรัฐควบคุมการแต่งตั้งและปลดผู้บริหาร	

คุมอัตราเงินเดือนพนักงาน	 คุมอัตราค่าโดยสาร	 ค่าระวาง	 คุมการ

เปิด-ปิดเส้นทางการบริการ	 และการควบคุมการลงทุนทั้งหมด									

แต่หากดำาเนินงานขาดทุน	 รัฐชดเชยให้เท่าจำานวนที่ขาด พลเอกจรูญ  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์ 

	 ปัจจุบันการรถไฟฯ	 มีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว	 รวมทั้งสิ้น	 ๔,๓๔6	

กิโลเมตร	 โดยเป็นทางคู่ช่วง	 กรุงเทพ	 -	 รังสิต	 ระยะทาง	 ๓1	 กิโลเมตร	 และเป็นทาง						

สามช่วงรังสิต	-	ชุมทางบ้านภาชี	 ระยะทาง	 ๕๙	 กิโลเมตร	 โดยมีเส้นทาง	 ดังนี้

	 -	 ทางสายเหนือ	ถึง	จังหวัดเชียงใหม่	ระยะทาง	7๕1	กิโลเมตร

	 -		 ทางสายใต้	ถึง	จังหวัดนราธิวาส	 (สุไหลโก-ลก)	ระยะทาง	1,1๔๓	กิโลเมตร	

และสถานีปาดังเบซาร์	ระยะทาง	๙7๔	กิโลเมตร

	 -	 ทางสายตะวันออก	 ถึง	 จังหวัดสระแก้ว	 (อรัญประเทศ)	 ระยะทาง	 ๒๕๕	

กิโลเมตร	 และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 ระยะทาง	 ๒๐๐	 กิโลเมตร

	 -	 ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ	 ถึง	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ระยะทาง	 ๕7๕		

กิโลเมตร	 และจังหวัดหนองคาย	 ระยะทาง	 6๒๔	 กิโลเมตร

	 -		 ทางสายตะวันตก	 ถึง	 สถานีน้ำาตก	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ระยะทาง	 1๙๔	กิโลเมตร

	 -		 ทางสายแม่กลองช่วงวงเวียนใหญ่	 -	 มหาชัย	 ระยะทาง	 ๓1	 กิโลเมตร	 และ

ช่วงบ้านแหลม	-	แม่กลอง	 ระยะทาง	 ๓๔	 กิโลเมตร	

	 นอกจากนั้นยังมีการสร้างทางอีกหลายเส้นทาง	 อาทิ	 คลองสิบเก้า	-	บ้านภาชี	-	

แก่งคอย	 -	ศรีราชา	 -	แหลมฉบัง	 -	 เขาชีจรรย์	 -	มาบตาพุด	 เพื่อให้รับโครงการพัฒนาชายฝั่ง

ทะเลตะวันออกอีกด้วย

แหล่งข้อมูล
	 http://www.railway.co.th/home/srt/about/history.asp	 (สืบค้นเมื่อวันที่	 ๒๒	

มีนาคม	๒๕๕6)



เรื่องน่ารู้

	 วันสตรีสากล	 มิใช่เป็นเพียงการเฉลิมฉลองเหมือนงานประเพณีที่ปฏิบัติกัน

ติดต่อทุกปี	 หากเป็นการตระหนักร่วมกันให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของ							

ผู้ใช้แรงงานหญิง	 และสืบทอดเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการปกป้องคุ้มครองให้

ปลอดภัยจากความรุนแรง	 และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ	 ของผู้ใช้แรงงานที่ต้อง		

ได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการ	 สุขภาพความปลอดภัยในการทำางาน	 รวมทั้งผู้หญิงต้อง								

ได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมอีกด้วย

ประวัติ
	 “วันสตรีสากล”	 เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า	 รัฐนิวยอร์ก	 ประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้พากันลุกขึ้นประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง	 และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ	

แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง	 ๑๑๙	 คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้	 ด้วยการที่มีคนลอบ										

วางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่	 โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่	 ๘	

มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๐๐	

	 จากนั้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่ เมืองชิคาโก	

ประเทศสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบ	 กดขี่ทารุณ	 ของนายจ้าง																								

ที่ ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส	 เนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องทำางานหนักถึงวันละ																			

๑๖-๑๗	 ชั่วโมง	 โดยไม่มีวันหยุด	 ไม่มีประกันการใช้แรงงานใด	 ๆ	 เป็นผลให้เกิด															

ความเจ็บป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 อีกทั้งยังได้รับค่าแรงน้อย	 และหาก	

ตั้งครรภ์ก็ถูกไล่ออก

วันสตรีสากล



๑๗๖

	 ความอัดอั้นตันใจจึงทำาให้	 “คลาร่า	 เซทคิน”	 นักการเมืองสตรีสายแนวคิด

สังคมนิยม	 ชาวเยอรมันตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่			

๘	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำางานลงเหลือวันละ		

๘	 ชั่วโมง	 อีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง	 และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย	

อย่างไรก็ตามแม้การเรียกร้องครั้งนี้	 จะไม่ประสบผลสำาเร็จ	 เนื่องจากมีแรงงานหญิงหลาย

ร้อยคนถูกจับกุม	 แต่ก็ทำาให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระทำาของ	 “คลาร่า	 เซทคิน”	 และ

เป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น

	 ต่อมาในวันที่	 ๘	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๑	 มีแรงงานหญิงกว่า	 ๑๕,๐๐๐	 คน	

ร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์ก	 เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็ก	 โดยมีคำาขวัญการรณรงค์

ว่า	 "ขนมปังกับดอกกุหลาบ"	 ซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆ	 กับคุณภาพ

ชีวิตที่ดีนั่นเอง

	 จนกระทั่งในวันที่	 ๘	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๓	 ความพยายามของกรรมกรสตรี

กลุ่มนี้ก็ประสบผลสำาเร็จ	 เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก	 ๑๗	 ประเทศ	 เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรี

สังคมนิยมครั้งที่	 ๒	 ณ	 เมืองโคเปนเฮเกน	 ประเทศเดนมาร์ก	 โดยในที่ประชุมได้ประกาศ

รับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี	 ในระบบสาม	 ๘	 คือ	 ยอมให้ลดเวลาทำางาน

เหลือวันละ	 ๘	 ชั่วโมง	 ให้เวลาศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก																									

๘	 ชั่วโมง	 และอีก	 ๘	 ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อน	 พร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงของแรงงาน

หญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย	และยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย

	 ทั้งนี้	 ยังได้รับรองข้อเสนอของ	 “คลาร่า	 เซทคิน”	 ด้วยการกำาหนดให้วันที่	 ๘	

มีนาคม	 ของทุกปีเป็น	 วันสตรีสากล

ผู้ให้กําเนิดวันสตรีสากล	

	 คลาร่า	 เซทคิน	 (CLARA	ZETKIN)	 พ.ศ.	 ๒๔๐๐	–	๒๔๗๖	

	 คลาร่า	 เซทคิน	 ได้รับการขนานนามว่า	 มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล		

เป็นผู้ให้กำาเนิดวันสตรีสากล	 เป็นนักการเมืองหญิงสายมาร์คซิสต์	 ชาวเยอรมัน	 เป็นผู้ริเริ่มวัน

สตรีสากล	 เดิมชื่อ	 คลาร่า	 ไอนส์เนอร์	 เกิดที่เมืองไวเดอรูว์	 แคว้นแซกโซนี่	 เมื่อวันที่	 ๕	

กรกฎาคม	 จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูเมืองไลป์ซิก	 และพบรักกับเพื่อนนักศึกษาชาว

รัสเซียนามว่า	 ออพซิป	 เซทคิน	 ต่อมามีบุตร	 ๒	 คน	 และเป็นหม้ายในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๒	



๑๗๗

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๒๗	 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคสังคม

ประชาธิปไตย	 (Social	 Democratic	 Party)	 ต่อมาพรรค																					

โดนยุบ	 และคลาร่าได้ถูกเนรเทศไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์

	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 คลาร่าได้กลับสู่เยอรมันดินแดนมาตุภูมิ	

พร้อมกับการก่อตั้งกลุ่มนักสังคมนิยมหญิง	 และได้ริเริ่มในการ									

เสนอให้กำาหนดวันที่	 ๘	 มีนาคม	 ของทุกปีให้เป็นวันสตรีสากล

	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 ในขณะที่ประเทศเยอรมันกำาลังทำา

สงครามโลกครั้งที่	 ๑	 คลาร่า	 ได้ร่วมมือกับ	 โรซ่า	 ลัมเซมเบอร์ค	

คลาร่า  เซทคิน

ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ในนาม	 กลุ่มสปาร์ตาซิสต์	 (spatarcist)	 เป็น	

กลุ่มกรรมกรในเยอรมันที่ประท้วงรัฐบาลเยอรมันสมัยนั้น	 ในการทำาสงครามโลกครั้งที่	 ๑	

ด้วยความคิดที่ว่า	 ทหารที่ส่งไปรบก็คือ	 ประชาชน	 สงครามเป็นการกระทำาที่สนองตัณหา

ของรัฐบาล	 แต่ประชาชนมีแต่ต้องสูญเสีย

	 พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมัน	

และได้เป็นผู้แทนในสภาไรซ์สตัก	 (สภาผู้แทนของเยอรมันยุคนั้น)

	 พ.ศ.	 ๒๔๖๓-๒๔๗๕	 สุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายของคลาร่าในสภาเยอรมัน	 คลาร่า

ได้กล่าวโจมตี	 อดอฟ	 ฮิตเลอร์อย่างรุนแรง	 และเรียกร้องหาแนวร่วมที่จะช่วยกันต่อต้าน

พรรคนาซีเยอรมัน	ซึ่งกำาลังมีบทบาทอย่างสูงในการเมืองเยอรมัน	

	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖	 พรรคนาซีเยอรมันได้ประสบความสำาเร็จในการยึดอำานาจ							

ทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จ	 และให้อำานาจทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านฟูเร่อร์	 (ผู้นำา)	 คลาร่าจึง

เป็นหนึ่งในนักการเมืองสายความคิดสังคมนิยม	 ที่ถูกกวาดล้าง	 จนต้องลี้ภัยการเมืองไปใช้

ชีวิตที่รัสเซีย	และถึงแก่กรรมในปีเดียวกันนี้

	 วันสตรีสากล	 ไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเท่านั้น	 แต่เป็น

วันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย	 และอีกหลายประเทศได้กำาหนดให้วัน								

ดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำาชาติ	 กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ	

ภาษา	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 หรือการเมืองก็ตาม	 ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำาคัญนี้	 เพื่อ

รำาลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน	 เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม	

สันติภาพและการพัฒนา

	 ผลจากการตัดสินใจของที่ประชุม	 ณ	 กรุงโคเปนเฮเกน	 ทำาให้มีการจัดกิจกรรม

วันสตรีสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 ในประเทศออสเตรีย	 เดนมาร์ก			



๑๗๘

เยอรมนี	 และสวิตเซอร์แลนด์	 มีประชาชนทั้งหญิงชายมากกว่า	 ๑	 ล้านคน	 เข้าร่วมการ

ชุมนุมเรียกร้องสิทธิในการทำางาน	 การเข้ารับการอบรมในวิชาชีพ	 และให้ยุติการแบ่งแยก

การทำางานในปีถัดมา	 โดยได้มีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลเพิ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศส	

เนเธอร์แลนด์	 และสวีเดน	 และในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 มีการจัดชุมนุมวันสตรีสากลในรัสเซีย

เป็นครั้งแรก	 ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก	 แม้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจขัดขวางก็ตาม													

วันสตรีสากลได้จัดขึ้นโดยเชิดชูคำาขวัญของขบวนการสันติภาพ	 ทั้งนี้เพื่อต่อต้านสงครามที่

กำาลังคุกรุ่นอยู่ในยุโรปนับตั้งแต่ปีแรก	 ๆ	 เป็นต้นมา	 ความสำาคัญของการฉลองวันสตรี

สากลได้ทวีเพิ่มมากขึ้น	 โดยมีสตรีในทวีปแอฟริกา	 เอเชียและลาตินอเมริกา	 เริ่มร่วมมือกัน

เพื่อทบทวนความก้าวหน้าของการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน	 และเพื่อความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งพยายามผลักดันให้มีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี

อย่างสมบูรณ์

	 สิทธิสตรีเป็นสิทธิมนุษยชน	 และปัญหาสตรีถือเป็นประเด็นด้านมนุษยชนเช่นกัน	

สิทธิและปัญหาสตรีมีความสำาคัญและเกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง	 ๆ	 เช่น	 การพัฒนาระหว่าง

ประเทศ	 การศึกษา	 ซึ่งความช่วยเหลือสตรีผลที่ได้รับจะกลับมาตอบแทนชุมชน	 การพัฒนา

ด้านทักษะทำาให้สตรีกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 และยังเกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน

ความสงบสุขและความมั่นคงอีกด้วย	 เพราะเมื่อสตรีตกเป็นเป้าหมายของความขัดแย้ง										

ทั่วโลก	 สังคมก็อ่อนแอและไร้เสถียรภาพ	 สถานภาพของสตรีคือเครื่องชี้ถึงสภาพการเมือง

และเศรษฐกิจของประเทศนั้น	 ๆ	 อีกด้วย

	 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ	์

ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี

โดยได้มีการดำาเนินการทั้งในแง่กฎหมาย	 นโยบาย	 มาตรการและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในการ

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	 คือ	 เจตนารมณ์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความ

สัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้การควบคุม

ทรัพยากร	 และให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

องค์กรในสหประชาชาติที่ทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิสตรี
	 (๑)	 คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี	 (UNCSW)	 มีหน้าที่กำาหนด		

แนวทางการยกระดับสถานภาพสตรี	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 วัฒนธรรม	

และด้านการศึกษา



๑๗๙

	 (๒)	 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 (CEDAW)	 มีหน้าที่

ตรวจสอบว่าประเทศภาคีอนุสัญญาฯ	 ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของอนุสัญญาฯ	 หรือไม่

	 -	 แผนกเพื่อความก้าวหน้าของสตร	ี ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขานุการ	 ดำาเนิน

การวิจัยและทำางานสนับสนุนองค์กรทั้งสองข้างต้น

	 -		 กองทุนพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (UNIFEM)	 ทำาหน้าที่สนับสนุนโครงการ	

ต่างๆ	 ที่มีวัตถุประสงค์ในการผสานสตรีในกระบวนการพัฒนา	 ด้วยวิธีการส่งเสริมกิจกรรม

สร้างเสริมรายได้ขนาดย่อม

	 -	 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมระหว่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าของสตรี	

(INSTRAW)	 เป็นแหล่งให้เงินทุนอุดหนุน	 และมีหน้าที่ทำาวิจัยเพื่อยกระดับวิธีการศึกษา								

ที่เกี่ยวข้องกับสตรี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการพัฒนา

วันสตรีสากลในประเทศไทย
	 สำาหรับประเทศไทย	 วันที่	 ๘	 มีนาคม	 ๒๕๓๒	 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการ

ส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ	 (กสส.)	 ขึ้นอย่างเป็นทางการ	 ดังนั้นวันที่	 ๘	

มีนาคมของทุกปี	 ผู้ใช้แรงงานและสตรีในสาขาอาชีพต่างๆ	 จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลอง

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล	 และระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความ									

เสมอภาค	 ยุติธรรม	 สันติภาพ	 และการพัฒนา	 ซึ่งทุกวันที่	 ๘	 มีนาคมของทุกปี	 จะมี

การประกาศถึงเกียรติประวัติของสตรีชั้นแนวหน้าของโลก	 เช่น	 เจ้าหญิงไดอาน่า																			

แห่งอังกฤษ	 แม่ชีเทเรซา	 แห่งประเทศอินเดีย	 ประธานาธิบดีเมกาวตี	 แห่งอินโดนีเซีย										

นางอองซาน	 ซูจี	 ของพม่า	 นางปาร์ค	 กึน	 เฮ	 ที่ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งประธานาธิบดีหญิง									

คนแรกของเกาหลีใต้	 เป็นต้น	 สำาหรับประเทศไทยมีอยู่หลายท่าน	 เช่น	 นางสาวยิ่งลักษณ์	

ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย	 คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์	 โรจนสุนันท์			

คุณหญิงสุดารัตน์	 เกยุราพันธ์ุ	 และนางปวีณา	 หงสกุล	 เป็นต้น



๑๘๐

	 วันสตรีสากลถือเป็นวันสำาคัญวันหนึ่ง	 ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำา

กิจกรรมร่วมกัน	 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น	 มีความสามารถทัดเทียม

ผู้ชาย	 เป็นที่ยอมรับจากสังคม	 จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรี

เข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น	 รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ													

สตรีไทยในยุคปัจจุบัน	 จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุก	 ๆ	 ด้าน										

ทั้งด้านการบริหาร	 การจัดการ	 การเป็นแม่ที่ดีของลูก	 เป็นภรรยาที่ดีของสามี	 และเป็นแม่

ศรีเรือนที่ดี	 พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย	 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

ของสังคม

แหล่งข้อมูล

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4439.html	(สืบค้นเมื่อวันที่	๓๐		

	 มีนาคม	๒๕๕๖)

http://guru.sanook.com/pedia/topic	(สืบค้นเมื่อวันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๖)

แม่ชีเทเรซา นางเมกาวตี

นางอองซาน  ซูจี นางปาร์ค  กึน  เฮ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

เจ้าหญิงไดอาน่า



รายการโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมออกอากาศทุกวัน

ทางช่อง NBT 15 และสามารถรับชมผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ไทยคม 5

ข้อมูล ๒๙/๙/๕๓




	ปก
	ผังรายการวิทยุ
	กองบรรณาธิการ

	สารบัญ
	ภาพกิจกรรม
	การประชุมสภา
	การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
	การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
	สรุปผลการประชุมวุฒิสภา


	รอบรั้วสภา
	ข่าวในประเทศ
	ข่าวต่างประเทศ

	กรรมาธิการ
	ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ
	ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ

	เปิดโลกรัฐสภา
	ประเทศสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

	ก้าวทันกฎหมาย
	ภาพเก่าเล่าเรื่อง
	เรื่องน่ารู้

